https://thuviensach.vn

Mục lục

Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc Vợ Chồng

1. Lấy Nhau Vì Tình Mà Phải Tự Tử

2. Từ "Tây Sương Ký" Đến "Jennie Gerhardt"

3. Othello, Lấy Nhau Vì Tình, "Mỗi Người Một Vẻ..."

4. Tai Họa Của "Cái Ghen Đàn Ông", Từ Liệt Nữ Nam Xương Đến Cô Ngọc,

Cô Quỳnh

Phần Thứ Nhất - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Hai - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Ba - I

II

III

IV

V

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc Vợ Chồng

Người phương Tây xưa nay vốn phân biệt hai kiểu hôn nhân: lấy nhau theo lý trí và lấy nhau vì tình yêu.

Theo lý trí là cân nhắc kỹ lưỡng mọi điều kiện của hôn nhân mà quyết định sáng suốt, hợp với hoàn cảnh của cá nhân, gia đình và xã hội. Còn vì tình yêu là chỉ tuân theo có tiếng gọi của tấm lòng, bất chấp mọi điều kiện khác.

Trong những năm 30 của thế kỷ này, thanh niên nam nữ mới tiếp thu văn hóa Tây phương, muốn thoát ly khỏi gia đình phong kiến, chống lại quyền cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, phần lớn cho rằng lấy nhau phải vì tình mới là hợp lý và mới có hạnh phúc vợ chồng.

Cái lối hôn nhân phong kiến, trước những thay đổi lớn của xã hội, đã làm sinh ra không ít bi kịch. Lên án nó và góp phần đào thải nó khỏi xã hội thì các nhà văn trong Tự lực văn đoàn chủ yếu là Nhất Linh và Khái Hưng, đã làm thật mạnh và thành công không ít. Nhưng trong không khí say sưa rất lãng mạn chủ nghĩa ấy, những người thuộc phái mới có ai đã bình tĩnh để sáng suốt mà tự hỏi: nhưng hôn nhân chỉ vì tình yêu thì có phải bao giờ

cũng tốt đẹp, và cũng đem đến hạnh phúc cho gia đình cả không?

Chỉ có Vũ Trọng Phụng năm 1937, là như đặt ra cái câu hỏi ấy và đã trả lời bằng cuốn tiểu thuyết Lấy nhau vì tình.

Mới nghe tên sách như thế, mãi đến cả ngày nay ai mà chẳng tưởng rằng Vũ Trọng Phụng đã viết một truyện hoa tình diễm lệ theo phong cách lãng mạn chủ nghĩa, lúc bấy giờ đang độ cực thịnh. Ngờ đâu đó là một https://thuviensach.vn

cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội, mà hiện thực xã hội thì vẽ ra thật trung thành và sinh động, mà tâm lý nhân vật thì phân tích thật tinh vi và sâu sắc.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

1. Lấy Nhau Vì Tình Mà Phải Tự Tử

Quỳnh và Liêm là hai người cháu cô, cháu cậu; Liêm đỗ tú tài, rồi đi dạy trường tư, lương đủ sống chật vật; Quỳnh chung với cô ruột mở cửa hàng tạp hóa phố Hàng Gai, kể cũng có thể gọi là có chút vốn liếng.

Quỳnh "yêu vụng giấu thầm" Liêm, nên Liêm ngỏ ý cầu hôn là nhận lời ngay. Gia đình đôi bên chẳng gây ra chút trở ngại nào; hai người chỉ còn ngồi chờ ăn hỏi rồi cưới nhau nữa mà thôi; ai cũng nghĩ rằng tốt đôi như

vậy thật là một mối duyên lành, làm sao mà không xây dựng được hạnh phúc gia đình bền lâu, nhất là họ đã "lấy nhau vì tình", thật vậy, chỉ vì tình thôi nhé; họ say mê nhau, tự hào về nhau đến thế cơ mà. Nhưng hôn lễ vừa hoàn thành được năm hôm thì Quỳnh đã phải đang đêm nhảy xuống Hồ

Tây tự tử.

Làm sao mà đến cơ sự ấy? Quỳnh không hề là một cô gái lãng mạn kiểu những năm 30, không mắc vào cái dịch tự tử như một số' nhân vật thời đại, lúc bấy giờ, Quỳnh phải liều thân vì đã bị dồn đến tận chân tường, không còn con đường nào khác nữa. Và Vũ Trọng Phụng kể cho ta nghe những gì đã đưa Quỳnh đến nông nỗi ấy, kể thật tự nhiên, thân mật, rõ ràng, rành mạch, rọi ánh đèn của nhà phẫu thuật đến tận tim đen của nhân vật để

vạch ra những động cơ của lời nói và việc làm của họ, rất mực khoa học, cho nên thực sự là công bằng; cái tấm lòng thương xót nạn nhân cứ phải cố

nén lại mãi để cho câu chuyện thật khách quan.

Từ khi nhận lời đính ước với nhau đến khi cưới nhau, trong hơn hai tháng, Quỳnh đã chiều lòng Liêm yêu cầu: đi chơi với Liêm một lần ở mấy phố vắng, lần nữa trên cầu Sông Cái, và gặp nhau hai lần ở nhà một người https://thuviensach.vn

bạn đi vắng, và một lần ở đấy thì Quỳnh đã quá chiều, không cưỡng lại được Liêm, để cho anh ta làm chủ tấm thân mình, như thể vợ chồng đã cưới nhau rồi vậy.

Trước khi được Quỳnh nhận lời, Liêm đâu dám nghĩ có thể chiếm lòng yêu của nàng "hoa khôi Hàng Gai" mà dễ dàng như thế, mình, một anh thầy giáo trường tư "gần như thất nghiệp". Vì vậy mà thoạt tiên anh ta cho rằng Quỳnh nhận lời lấy mình là đã "ban cho một cái hạnh phúc cực điểm".

Nhưng rồi cái hạnh phúc đó cũng tàn ngay, vì lòng tự ái nổi lên, anh ta lại

"thấy mình to lắm: có học thức, có nhân cách cao, có chức nghiệp đủ cả...".

Rồi đi đến cái nhận định "thì cũng đến lấy mình là cùng, chứ còn muốn lấy Giời nữa hay sao?"

Đến buổi hẹn thứ hai, đi chơi trên cầu Sông Cái, phải đợi hơi lâu một chút là Liêm đã đem hết mọi sự bực mình ra để cho Quỳnh phải chịu trách nhiệm. Nhưng rồi anh ta cũng cam đoan rằng sẽ yêu Quỳnh mãi mãi, vì anh ta "không thể lại có cái tính xấu làm khổ một người đàn bà. Thật thế...".

Rồi liên tưởng đến một cô gái giang hồ mới biết trong một đêm, lần đầu tiên trong đời, anh ta nghĩ thầm rằng Quỳnh "cũng có khi sẽ hóa ra lá gió cành chim như người kia". Nghĩ thế để mà kiêu căng rằng "một đời người đàn bà có thể hoặc sung sướng, hoặc khổ sở, ê chề..." là chỉ sẽ do cách xử

sự của anh ta mà thôi. Ngay từ những phút đầu tiên của tình yêu mà anh ta hằng ước ao, thèm muốn nhất đời ấy, ai ngờ "lòng rẻ rúng đã dành một bên" rồi. Nhưng mà từ đó "cái lửa tình dục" trong lòng anh ta đã nhóm lên, khiến anh ta "ngày cũng như đêm mơ màng về những sự ám thị của tình dục".

Cho đến lúc ấy anh ta vẫn suy tôn Quỳnh là "người mà cuộc đời là một bài thơ", nhưng chỉ mấy hôm sau là đã "ép nài mây mưa", lại còn lên lớp lý luận về "cái dâm chính" và "cái dâm tà", khiến Quỳnh chẳng biết "ăn làm sao, nói làm sao" nữa.

https://thuviensach.vn

Mấy hôm sau, đến nhà Quỳnh, gặp lúc Quỳnh đang phải tiếp hai tay

"công tử bột" vào vờ mua hàng để tán tỉnh lăng nhăng. Thế là cái ghen nổi lên trong lòng anh ta.

Hẹn Quỳnh đến gặp, nhưng sau cái buổi cưỡng ép hôm nọ thì Quỳnh nào dám đến nữa. Thế là Liêm đã "nổi giận bừng bừng". Thấy Quỳnh bấy nay chỉ biết phục tùng ý muốn của mình, Liêm đã chiếm ngay lấy cái địa vị

ông chúa "có cái quyền sở hữu về người đàn bà trong tay". Anh ta quên hết những ân huệ mà người yêu đã cho mình, và "sẵn có cái óc độc tài", anh ta có ngay "thái độ của một ông chồng áp chế".

Anh ta liền buộc tội Quỳnh là thay lòng đổi dạ. Và rình nghe Quỳnh đối đáp với hai tay khách hàng công tử bột nọ trong có hai phút. Liêm cho là đã "bắt được... quả tang" sự thay đổi của Quỳnh. Ngồi một mình mà anh ta văng ra chửi: "Đồ khốn nạn! Đồ đĩ! Rồi cho rằng Quỳnh "cũng như trăm nghìn đàn bà khác mà thôi"; anh ta đã khái quát ra rằng đàn bà đều là đĩ

thỏa cả.

Tự phụ quá đỗi, quên cả lố bịch, anh ta lại như qui định cả một bài học luân lý cho tất cả đàn bà: " Đối với đàn bà thì phải hễ cứ có chồng rồi thì mới phải giữ gìn khép nép hay không? Tưởng rằng dẫu chưa có chồng, dẫu chưa được ai dạm hỏi, thì cũng phải giữ đúng đắn, thì mới phải là giống người chứ".

Nghiêm trọng hơn nữa, anh ta kết án Quỳnh là người lẳng lơ như các thiếu nữ hư hỏng, và anh ta không ngần ngại mà lý luận một cách nguy hiểm rằng: "Nó đã ngủ với mình được thì nó cũng ngủ với thằng khác được lắm!".

Rồi lòng tự ái nổi lên, anh ta gạt ý nghĩ đấy đi, nhưng chỉ một chốc là lại lo sợ "vì rằng cái bụng dạ đàn bà, than ôi, nó có đâu dễ hiểu", và anh ta lại nghĩ đến những vụ tiểu thư khuê các đi ngủ với anh kéo xe cho mình, đàn bà lừa chồng đi với những kẻ chỉ đáng làm đầy tớ cho chồng. Thế là https://thuviensach.vn

Liêm đi đến cái kết luận: phải luôn luôn đề phòng đàn bà, và lấy làm khổ vì sẽ phải mất đứt cái thú ăn no ngủ yên để mà cảnh giác với đàn bà, "nghĩa là sẽ ngủ cái giấc ngủ của những người lính cứu hỏa!".

Cái cách suy nghĩ như thế mà anh ta tự hào là lý luận, chỉ là nghĩ

quẩn, là lý luận cùn, nên đã làm anh ta khổ sở lắm. Thế rồi anh ta vứt ngay cho Quỳnh một cái thư dữ dội như một chiến thư.

Giọng thư ghen tuông bóng gió mà buộc tội thật thâm hiểm, và hằn học như một người yêu "chuyên chế không còn biết gì là chướng nữa"

nhưng lại triết lý rẻ tiền về ''cái khốn nạn của đời, của ái tình, của hạnh phúc, và của mọi sự khác nữa", và anh ta mà có học thức hơn chút nữa thì chắc đã phải nói như người Italia "tutti quanti" nghĩa là tất cả những gì tồn tại, không trừ một cái gì cả. Nỗi bực tức của mình đem trút lên cả thế gian xong là anh ta chuyển qua đe dọa hẳn hoi, tàn nhẫn, nào là "đừng nên làm gì khiến anh phải thù em", nào là "đừng kiêu ngạo ở nhan sắc làm gì vì phương ngôn đã có câu: Hồng nhan bạc mệnh đó", và cuối thư thì như ra lệnh cho Quỳnh phải đến nơi hẹn.

Còn bỉ ổi hơn cái thứ kia nhiều là tấn bi hài kịch hôm sau, khi Quỳnh đến gặp Liêm: Quỳnh thì "rất ngoan ngoãn, rất sợ sệt nữa" còn Liêm thì hai mắt sáng quắc lên nhìn chòng chọc vào mặt nàng như một ông cẩm mật thám lúc lấy cung "một quân gian", và ngay câu mở đầu đã dọa: "một là em sống, anh chết, hay là em chết anh sống". Bị buộc tội lẳng lơ, hư hỏng, Quỳnh chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị trấn áp "cú biết thân cú hôi thì cú đã chả hôi". Nói xong, Liêm thích chí lắm vì đã tự mình nghĩ ngay đến câu phương ngôn đó. Đôi khi Liêm tạm ngừng vì không tìm ra lời lẽ nào tàn ác hơn, xúc phạm hơn, nhưng Quỳnh mở miệng nói một lời là Liêm giậm chân đánh thịch, quát bắt câm mồm, rồi phán quyết rằng bán hàng mà tươi cười với khách là "một phương pháp, cái gì nhỉ? - mãi dâm - phải chính thế, một lối mãi dâm cái nhan sắc của mình với khách, và đã mãi dâm thì dù cái đẹp của mình thôi hay cả xác thịt của mình nữa, cái ý nghĩa nó cũng https://thuviensach.vn

đến vậy mà thôi, và thà rằng chết đói đi còn hơn đắt hàng kiếm lợi như

thế!". Cái khủng khiếp là Liêm lại "cho mình là có học thức lắm mới nói được những câu hiểm độc như thế, cay như thế, đau như thế".

Uất ức quá, Quỳnh khóc thì "Liêm thấy một cảm giác sung sướng vu vơ hình như lòng tự ái của chàng được phỉnh nịnh đầy đủ lắm". Liêm ấp úng xin lỗi, Quỳnh khẽ gật đầu, là "Liêm lại muốn chiếm đoạt thân thể

Quỳnh một lần nữa". Nhưng mà lần này Quỳnh cương quyết tự vệ và ra về

"thấy rằng người yêu nhất đời của nàng chỉ là một kẻ thô tục, đáng khinh bỉ

hết sức".

Không may, tiếp đó, Liêm nhận được thư nặc danh của một trong những công tử bột yêu Quỳnh mà tuyệt vọng, "cố gieo rắc thêm hoài nghi vào lòng Liêm. Không ăn thì đạp đổ, thói đời như vậy chẳng có gì đáng lạ".

Nhưng mà đối với Liêm thì đúng như là đổ thêm dầu vào lửa. Anh ta đinh ninh rằng Quỳnh đã yêu một người hay nhiều người trước khi yêu mình, hoặc ở cái thời buổi văn minh, cái thời đại khiêu vũ, chợ phiên, đàn bà, con gái mặc quần soóc, Quỳnh cũng đã hư hỏng lừng danh, và trước khi lấy chồng, cái chữ trinh chỉ còn có một nửa. Và Liêm lại tự phát hiện ra là trước khi lấy vợ mình đã bị mọc sừng mất rồi, thế là anh ta chỉ muốn giết quách Quỳnh đi cho xong, không thì không sống được.

Nhưng mà giết người đâu phải dễ, nên chỉ còn có việc là lấy Quỳnh hay là hồi hôn thôi. Và suy nghĩ mãi, Liêm mới quyết định là cứ phải lấy Quỳnh về để hành hạ cho bõ cái đau bị lừa dối, đem Quỳnh về làm kẻ nô lệ

để tha hồ mà vê tròn bóp bẹp trong tay, để "cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết".

Cưới xong, chưa kiếm ra kế trả thù thì Liêm đã tiếc chua xót tám trăm bạc chi tiêu vào hôn lễ "để lấy một con vợ như con Quỳnh". Rồi thì Liêm lại lo sợ cái họa mọc sừng, cứ nghĩ đi nghĩ lại "luẩn quẩn một cách rất bần tiện". Thế rồi đến hôm thứ năm sau khi lấy nhau, cửa hàng đông khách Quỳnh về muộn, đó là cái cớ để Liêm mở ngay cuộc tấn công. Và lần này, https://thuviensach.vn

trước sự vô lý quá đỗi, Quỳnh phải đương đầu. Nhưng khi Liêm nghiến răng nói: "Mày có hư hỏng, lẳng lơ hay không thì tự mày, mày cũng đủ

biết... Hư hỏng hay đoan chính, cái thằng này mà lại không biết nữa à?".

Liêm đã nói bóng nói gió đến cái việc Quỳnh đã ăn ở với Liêm như vợ với chồng trước khi cưới nhau như thế thì Quỳnh còn biết cãi làm sao được nữa. Liêm đã khốn nạn đến thế thì Quỳnh đành phải ngậm miệng. Được thể, Liêm lại càng phàm phu: "Mày nên sửa soạn đi, cắt đặt đi, thu xếp cái chết của mày đi". Và đắc thắng, Liêm nhục mạ đến cả mẹ Quỳnh: "Có ai lại trách một con đĩ vì tội nó là con đĩ! Tất nhiên mày phải như thế! Khi mày là một người đàn bà như thế! Goá chồng rồi đi lấy phăng ngay chồng! Ai giáo dục mày mà mày lại không hư hỏng, nhất là khi mày trông thấy một cái gương xấu như thế?".

Rồi Liêm bỏ nhà đi cả đêm, nhưng trời chưa sáng, người nhà đã phải đi tìm về, vì sở cẩm gọi ra nhận vợ vừa tự tử ở Hồ Tây. Sự thể đã đến thế, Liêm còn bảo là Quỳnh dọa "cũng như nhiều đàn bà vẫn dọa chồng xưa nay thôi", rồi chống chế: "thời buổi này, các cô ấy lại sính đi tự tử như thế!" ấy là Liêm nói rất thành thực. "Liêm tức tối lắm, rất thành thực mà nói như

thế". Cho mãi đến khi có bằng chứng rõ ràng là các lá thư nặc danh chỉ là vu khoát, thì "lần đầu trong đời, Liêm nhận thầm trong lòng rằng chính mình là kẻ ngu ngốc lắm". Nhưng chỉ mấy phút sau là anh ta lại khẳng định: "tôi ghen và tôi có quyền ghen, rồi tôi mắng nó mấy câu, thế là nó đi tự tử".

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

2. Từ "Tây Sương Ký" Đến "Jennie Gerhardt"

Nhưng may mà Quỳnh đã được cứu sống. Ba hôm sau, ông phán Hòa, cậu của Liêm, đến nói với Liêm về chuyện ấy, ôn tồn nhưng nghiêm khắc:

"Tại sao anh ghen? Tại Quỳnh đã đi chơi với anh, đã thư từ cho anh... Nếu thí dụ hai người đã trót bậy bạ với nhau thì anh lại càng ghen lắm nữa, vì anh lại sẽ thường tự nghĩ: "Nó đã cho mình ngủ với nó thì biết đâu nó lại không có thể cho thằng khác ngủ với nó được?".

Đánh trúng tim đen của Liêm rồi, ông cậu lại rút ra bài học: Yêu tinh thần rồi lấy nhau thì còn ghen ít. Nếu yêu vật chất rồi mới lấy nhau, sự

ghen tuông sẽ đẻ ra những cử chỉ bỉ ổi đáng xấu hổ lạ thường. Bậy nhất là cái việc tiền dâm hậu thú... chim chuột mà lấy nhau thì có được mấy cặp vợ

chồng là bền chặt đâu!".

Và ông phán Hòa khẳng định: "Nghĩa là đã tiền dâm hậu thú thì vợ

chồng sẽ ăn ở với nhau chẳng ra cái quái gì cả".

Ngày nay, đọc đến đây, chắc không ít người cho rằng cái ông phán già này thật là hủ lậu. Kẻ viết bài giới thiệu này đã được mắt mình trông thấy lắm cuốn Lấy nhau vì tình đã qua tay nhiều người đọc, cứ chi chít những dấu hỏi phản ứng đánh lên cái câu ấy tới tấp. Ý người ta cho rằng quan niệm tình yêu "hiện đại" của người ta không câu nệ về cái việc gọi là "ăn cơm trước kẻng". Nhưng thử hỏi từ ngàn xưa cái việc ấy có làm vinh dự gì cho tình yêu, làm tốt đẹp gì cho quan hệ vợ chồng, cho hạnh phúc gia đình không? Mà đầu thế kỷ IX đến nay, đã có ai khen một lời cái ông Nguyên Chẩn đời Đường, bên Trung Quốc ấy, đã "tiền dâm" rồi cũng không "hậu https://thuviensach.vn

thú" nữa, khiến người con gái là nạn nhân kia phải gửi cho một bài thơ, không thèm trách móc, chỉ kết một câu:

Khổ vì chàng lại thẹn thay chàng!

Và kể lại chuyện mình thành cuốn Hội chân ký, ông tể tướng nhà Đường ấy, thi hào Nguyên Chẩn sinh thời đã được suy tôn là Nguyên tài tử

và đặt ngang hàng với Bạch Cư Dị ấy, trước sự chê trách của công luận, đã phải kết thúc thiên tự truyện của mình rằng: "ý ta cốt mong kẻ biết việc đó thì chớ làm, mà kẻ làm việc đó thì chớ mê". Dù vậy, năm trăm năm sau, Vương Thực Phủ lại phải đem chuyện ấy ra viết thành kịch Tây sương ký: rồi năm trăm năm sau nữa, Nguyễn Du lại để Thúy Kiều nhắc lại thành bài học về đạo đức trong tình yêu cho Kim Trọng nghe: Mây mưa đánh đổ đá vàng

Quá chiều nên đã chán chường yến anh

Trong khi chắp cánh liền cành

Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

Mái tây để lạnh hương nguyền

Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng

Trong văn học hiện đại, nước Mỹ có một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng về

số phận một người đàn bà: Jennie Gerhardt. Thuở còn con gái, đi giặt quần áo thuê cho một ông nghị sĩ già, Jennie được ông ta muốn lấy làm vợ và đã ăn ở với nhau như vợ chồng, nhưng chưa kịp làm lễ cưới thì ông ta chết: thực tình ông ta có muốn phụ bạc đâu, nhưng cái chết của ông ta đã làm cho ông ta khác gì kẻ phụ bạc: đứa con Jennie đẻ ra là con hoang, và cuộc đời của mẹ nó chỉ còn có thể là cuộc đời của một kẻ đi làm tình nhân cho người khách bao ở ngoài vòng pháp luật. Tiền dâm rồi không kịp hậu thú https://thuviensach.vn

thì cũng làm khổ một đời đàn bà như thế. Giá người đàn ông nào mà cũng biết giữ gìn cho người vị hôn, không lạm dụng trong quan hệ với nhau trước khi thành hôn thì đã tránh cho không ít đàn bà bao nhiêu là nỗi khổ, nếu không thì người đàn ông chỉ là kẻ, nói nôm na là "chơi no lại bỏ giở"

như Nguyên Chẩn ngày xưa, như giáo Liêm trong chuyện vậy.

Nhưng không phải ngày nay mới có người dị nghị về cuốn Lấy nhau vì tình. Ngọc Giao, nhà văn đã nổi tiếng từ những năm 30, năm nay đã bát tuần, nhưng chẳng việc gì trên văn đàn thời trước mà không còn nhớ một cách tinh tường, có cho biết là Lấy nhau vì tình khi mới ra đời, không mấy ai để ý, ngay cả những người trong làng văn cũng không nhiều người đã đọc, vì thời ấy, nói đến truyện tình là người ta gần như chỉ nghĩ đến Khái Hưng và Nhất Linh. Đúng thế đấy, vì Vũ Trọng Phụng có bao giờ viết truyện tình lãng mạn. Và trong phong trào chống gia đình phong kiến để

giải phóng thanh niên khỏi tôn ti trật tự cũ thì những con người theo phái mới, say sưa với tự do hôn nhân, mà họ đánh đồng với lấy nhau vì tình - mà Vũ Trọng Phụng lại đem thứ hôn nhân ấy ra đặt thành vấn đề thì đã có người cho rằng thế là thủ cựu. Rồi ngày nay cũng không ít người lại cho Vũ

Trọng Phụng là nặng "đầu óc bảo thủ, tư tưởng phản động".

Thì đây, hãy nghe ông phán Hòa nói nốt với Liêm: "Tôi không cấm ai yêu... Nhưng tôi xin ai cũng nhớ cái mục đích của ái tình nghĩa là hạnh phúc... Sao người đời lại cứ đem hạnh phúc nô lệ ái tình thế nhỉ? Lấy nhau về tình, được lắm. Nhưng người đàn ông phải đứng đắn, phải kiềm chế cái lòng dục của mình lại, đừng có lợi dụng. Mà đàn bà thì phải khôn ngoan, đừng có cả nể, đừng có quá tin... Trăm điều ngang ngửa chẳng ra gì, chẳng qua chỉ tại cái vấn đề xác thịt". Thì ra thế đấy. Mà nói được thế thì ông phán già này cổ ở chỗ nào; mà anh chàng Liêm tân tiến kia, ghen tuông đến gần giết chết vợ, thì mới, thì "hiện đại" cái gì cơ chứ. Đối với người yêu, rồi với vợ, anh ta khác gì một hôn quân phong kiến thời trung cổ hay một bạo chúa chủ nô thời thượng cổ. Mà chung qui cũng chỉ vì cái vấn đề xác thịt.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

3. Othello, Lấy Nhau Vì Tình, "Mỗi Người Một Vẻ..."

Thật ra Lấy nhau vì tình là cuốn tiểu thuyết viết về cái ghen, còn tiền dâm hậu thú thì chỉ là cái để cho người ghen vin vào mà càng ghen lồng, ghen lộn, càng càn dở, càng xẵng bậy thêm lên thôi. Hai phần ba cuốn truyện tả những diễn biến và những hậu quả của cơn ghen, nhưng trong một phần ba mở đầu, người đọc tinh ý đã có thể nhận thấy không ít những triệu chứng của bệnh ghen sắp nổ ra ác liệt ấy rồi.

Cũng có người nghĩ rằng cái ghen của Liêm quả là: Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen!

Vì Liêm đã nghĩ nhiều điều, nói nhiều lời, làm nhiều việc thật quá vô lý. Có thể như thế được không? Người ta đặt câu hỏi. Hay là Vũ Trọng Phụng đã quá phóng bút vì vốn bị cái thành kiến "đời là vô nghĩa lý" nó ám ảnh?

Cũng có đôi khi Liêm suy nghĩ, nói năng, hành động, mới ngó tưởng như vô lý, nhưng nếu theo dõi những diễn biến của các ý nghĩ, lời nói, việc làm ấy thì bao giờ cũng thấy có nguyên cớ làm sinh ra, có hoàn cảnh thúc đẩy phát triển có những việc xảy đến làm thay đổi, nhiều khi có những sự

kiện bất kỳ đến gây ra những bùng nổ thật bất ngờ, nhưng mà tất cả đều liên hệ với nhau chặt chẽ, con đường dẫn đến kết quả dù khúc khuỷu ngoằn ngoèo, có đoạn ẩn khuất, nhưng chẳng bao giờ đứt đoạn. Và người đọc mà muốn kiểm tra các bước diễn biến của sự việc thì cứ hình dung lại những trận ghen, nhìn lại những người ghen ở chung quanh mình, hay có thể tự

khảo sát lấy bản thân mình rồi cũng phải nhận là quả thế thật.

https://thuviensach.vn

Và cái thành công nhất là Vũ Trọng Phụng, qua những ý nghĩ, lời nói, việc làm của Liêm đã tả được đúng bản chất và đặc tính của cái ghen. Có nhà tâm lý học phương Tây đã như thể định nghĩa tình yêu là một thứ ý muốn "chiếm hữu và thống trị". Vì quan niệm người yêu là sở hữu nên người ta thường sợ mất đi, mới sinh ra ghen, vậy ghen là vì muốn giữ độc quyền sở hữu, và cách giữ độc quyền về con người thì chỉ có thống trị. Vì xuất phát từ ý thức sở hữu nên người ghen là ích kỷ đến cùng; vì sử dụng cái vũ khí thống trị nên ghen là chuyên chế hết mức; mà bởi thế mà ghen hay bộc lộ thật thô bạo, thật tàn nhẫn, người ghen như thể đã mất cả lý trí, nên nói năng hành động hết sức vô lý. Vũ Trọng Phụng đã dựng lên cái anh chàng Liêm này đúng như thế, và chỉ thế thôi cũng đủ cho Liêm làm một điển hình về người đàn ông ghen tuông rồi. Nhưng mà Liêm còn có những nét cá thể làm cho anh ta thành một con người ghen có một không hai. Anh ta thường nói "tôi có quyền ghen". Mà anh ta rất có ý thức về tính bất khả

xâm phạm của cái quyền ấy, ngay cả những khi nằm với gái giang hồ, nghĩa là anh ta tự nhận rằng làm bậy là độc quyền của mình, người đàn ông; còn đàn bà thì tuyệt đối phải đoan chính, chung thủy, cung cúc tận tụy phụng sự mình, không những không được nghĩ đến người khác, mà biết chồng bậy bạ cũng không được quyền ghen; ghen là cái quyền độc tôn của người đàn ông. Vũ Trọng Phụng mà cứ gọi anh ta là "độc tài" là "áp chế" là

"bạo chúa", thì quả thật là đã thấy được sự việc rất sáng suốt và sâu sắc vậy.

Điều quái gở nữa, mà lại rất đúng tâm lý của các anh chồng ghen tuông, là không những chỉ ghen về những việc của vợ từ khi bắt đầu lấy mình, mà lại đi ngược thời gian, lục lọi quá khứ rất xa để ghen, và từ cả

những việc của vợ trước khi lấy mình, khi chưa biết có mình nữa. Nghiêm đến như pháp luật mà buộc tội người ta cũng chỉ được buộc bắt đầu từ khi ban hành pháp luật qui định tội trọng. Nguyên tắc bất hồi tố, cấm xem là tội bất cứ việc gì xảy ra trước khi có luật qui định việc ấy là có tội, cái nguyên tắc cơ bản nhất đó của pháp luật các nước văn minh thì ra những người ghen tuông không hề có một ý niệm gì cả, hoặc là họ ngoan cố không chịu công nhận để mà lục tội vợ ngược lên đến khi vợ mới lọt lòng!

https://thuviensach.vn

Ngoan cố nữa là cái anh chàng Liêm này, hành hạ sỉ nhục vợ đến mức vợ phải đi tự tử, rồi nằm dài bên bàn đèn thuốc phiện là liền nghĩ rằng đối với đàn bà "không mắng không sỉ nhục, không đánh đập thì không xong.

Trong óc Liêm bấy giờ cái giá trị của đám phụ nữ chỉ còn cái giá trị nô lệ.

Không, không, sỉ nhục vợ, Liêm chỉ giữ đúng bổn phận của một người chồng! Không ai có quyền gì được nói vào đấy, mà cả đến Quỳnh nữa, cũng không được phép oán hận!"

Những hậu quả của cái ghen là thế. Có ai ngờ anh giáo quèn kia mà bạn đồng sự là Cử Tân không bao giờ gọi tên, chỉ gọi theo tiếng Pháp là

"thằng bé Gì Ấy của tớ - mon petit Chose", có ai ngờ rằng được làm người yêu của người đẹp, rồi làm chồng người ta chưa được mấy ngày là đã trở

nên ghê gớm đến thế, không những chỉ hành hạ một người đàn bà, mà thóa mạ tất cả những ai là đàn bà, hạ tất cả xuống hàng nô lệ phải đánh, phải mắng.

Trong các truyện ngắn, truyện dài của mình, Vũ Trọng Phụng đã dựng lên không ít người xấu, nhưng phải nói rằng cái anh chàng Liêm này quả

thật là người rất xấu, và xấu về nhiều mặt lắm, mà khó chịu nhất là cái lòng tự phụ, tự đắc. Cậu ruột Liêm, ông phán Hòa, là một viên chức ăn ở phải chăng với tất cả mọi người, chẳng bao giờ xích mích với ai, "không giai gái, lãng mạn một chút bao giờ" thì Liêm cho là tầm thường, không đáng đếm xỉa, "chỉ là kẻ vô vị. Nhưng Cử Tân sống bất cần dư luận thì Liêm lại cho là "chỉ làm xấu lây bọn học thức", Liêm cho là kẻ vong bản và rất ghét.

Nhưng nghe Cử Tân nói là mình có một phần ba cổ phần ở trường thì Liêm

"nghĩ ngợi lắm. Thì ra cái người mà chàng rất ác cảm ấy lại có thế lực đến thế! Như vậy thì chàng phải gây thiện cảm cho mau mau đi thôi!". Người tự

phụ, tự đắc thì chẳng hay ho gì, nhưng tự phụ, tự đắc mà có lý do thì ai lại có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ trong tình cảm nhanh đến thế bao giờ.

https://thuviensach.vn

Con người mà đã đối với người yêu như Liêm đã đối với Quỳnh thì làm sao có thể tốt trong những trường hợp khác được. Cũng như cái ông Nguyên Chẩn, tể tướng nhà Đường kia thôi, trong Hội chân ký ông ta cho biết lý do tại sao đã "quất ngựa truy phong" không đoái hoài đến người con gái mà ông ta đã quyến rũ, và đã thất thân với ông ta, "Đại phàm giống vưu vật trời đã sinh ra chẳng tự hại mình, tất hại người. Ví phỏng cô gái họ Thôi mà gặp được kẻ giàu sang yêu dấu, nâng niu thì không làm mây làm mưa, tất làm long, làm ly, ta không biết biến hóa đến đâu! Ngày xưa Trụ vương nhà Thương, U vương nhà Chu, đều làm chúa nước muôn xe, thế mà đều hỏng vì con gái: dân tan tác, mình bị giết, để đến nay thiên hạ vẫn chê cười!

Đức của tôi không thắng nổi yêu nghiệt nên đành tuyệt tình vậy?".

Lý lẽ của Nguyên Chẩn cũng không khác gì của giáo Liêm, nhưng rồi cuộc đời của ông ta nào có hay ho gì, làm tể tướng nhưng ghen ghét người có tài, âm ưu hãm hại kẻ đồng liêu, xu phụ lũ hoạn quan tặc thần, kéo bè lập đảng, rồi cũng ba chìm bảy nổi... nhưng tất cả đã bắt đầu từ cái việc lợi dụng tàn nhẫn người con gái tin yêu mình. Ra đức hạnh của một con người thường là rất thống nhất vậy, và anh chàng Liêm trong Lấy nhau vì tình thì cũng thế thôi.

Xét người, xét mình chớ có phân biệt công đức với tư đức hay là phẩm chất chính trị với tư cách cá nhân, và chớ có ngụy biện rằng ta có "khuyết điểm về sinh hoạt nhưng giữ vững lập trường cách mạng".

Viết tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng đã đề cập đến nhiều vấn đề xã hội, chính trị rộng lớn trong Giông tố, Số đỏ, Vỡ đê, Người tù được tha... Giá trị

lớn lao của các tác phẩm ấy đã làm cho người đời quên rằng Vũ Trọng Phụng cũng đã viết không ít về tình yêu, hôn nhân và gia đình, ít nhất là đã viết ba cuốn dành riêng cho các vấn đề đó: Dứt tình, Làm đĩ, Lấy nhau vì tình.

Trong cuộc đấu tranh giữa hai quan niệm hôn nhân mới và cũ, Vũ

Trọng Phụng không tuyên bố lập trường, quan điểm gì của mình cả, không https://thuviensach.vn

cố tình viết ra những cuốn mà Nhất Linh gọi là "Luận đề tiểu thuyết", công khai chống cái cũ, truyền cái mới, Vũ Trọng Phụng chỉ làm công việc của nhà văn, viết để phản ảnh cho thật trung thành cái hiện thực xã hội, còn rút ra kết luận, yêu cái gì, ghét cái gì, làm theo cái gì... thì dành quyền cho bạn đọc, nhưng bạn đọc mà tinh thì làm sao lại không thấy được là tác giả đã khuynh hướng về phía nào.

Dứt tình là chuyện Tiết Hằng và Việt Anh yêu nhau; Việt Anh sống có lý tưởng và đấu tranh ngoan cường cho lý tưởng theo truyền thống gia đình chống Pháp, và vì thế mà sa sút, nghèo nàn; bố mẹ Tiết Hằng là tư sản, nên gả Hằng cho con nhà tư sản môn đăng hộ đối, khiến Hằng chẳng có hạnh phúc gì, mà Việt Anh rồi phải sống một cuộc đời thân tàn ma dại, thương tâm hết sức.

Làm đĩ là cuốn tiểu thuyết về sự sa ngã của một cô gái thông minh, đoan chính, có học, mà gia đình đã gả cho một người tính ra là xứng đôi vừa lứa, nào ngờ anh chồng khốn nạn đã đẩy Huyền phải sa vào con đường trụy lạc, thương tâm biết bao nhiêu. Đấy, bạn đọc có thể tự kết luận lấy là Vũ Trọng Phụng thủ cựu hay tiến bộ trong vấn đề hôn nhân và gia đình.

Thực ra tiến bộ xã hội đã nhanh chóng đào thải kiểu hôn nhân phong kiến, nhưng khi đã chinh phục được quyền tự do hôn nhân rồi thì chưa phải đã hết những việc cần phải suy nghĩ, và vì thế mà cuốn Lấy nhau vì tình ra đời. Để chống các thói xấu trong tình yêu mà con người có thể mắc phải, không kể là người phái cũ hay phái mới gì cả. Vì trong bất kỳ xã hội mới nào mà con người để đổi mới theo xã hội được ngay tức khắc; làm gì có phép thần thông quảng đại đến như thế! Trong con người chúng ta còn biết bao nhiêu là thói xấu thừa hưởng được của tổ tiên xa xưa di truyền liên tục qua bao thế hệ, bất chấp mọi đổi thay ngoài xã hội; chỉ có những ai không tưởng, cực đoan mới không thấy thế, hoặc điêu ngoa tột bực mới không nhận ra là có thế. Mà trong các thói xấu thì không có thói nào đã di truyền lại cho người ta từ lâu như thứ ghen tuông. Thói tham tiền bạc, thèm quyền uy thì phải chờ xã hội có tiền bạc lưu hành, có quyền uy thiết lập mới sinh https://thuviensach.vn

ra lòng tham, lòng thèm. Chứ ghen tuông giữa nam và nữ ắt đã có từ thuở

ban đầu của nhân loại, và có thể từ trước nữa, từ thuở loài người đang hình thành, chưa thoát hẳn thú loại. Thì cứ xem, các động vật không có các tình cảm như người, nhưng nhiều loài có ghen, và ghen dữ dội, từ sư tử, hổ báo cho đến chim chóc. La Fontaine đã chả mở đầu một bài thơ ngụ ngôn nói về chiến tranh rằng:

Hai gà trống đang sống thuận hòa: một gà mái xuất hiện Ấy thế là chiến tranh bùng lên

Vì ghen là tàn dư trong lòng người của cái nguồn gốc động vật, cho nên chưa sạch tính man dã; đó là thứ tình cảm còn nặng thú tính, cho nên cần phải giáo dục con người hiểu rằng ghen là xấu xa và nguy hiểm, vừa làm tổn thương phẩm giá của tình yêu, lại vừa gây ra tai họa. Chính Hoạn Thư, con người ghen tuông trứ danh ấy, cũng phải tự nhận là đã "gây việc chông gai".

Cái anh chàng Liêm cũng hay có cái luận điệu: anh ghen em là vì anh yêu em. Đó lại là một thứ ngụy biện nguy hiểm nữa. Vì yêu mà đẩy người ta vào chỗ chết ư? Trong kịch Othello, Shakespeare đã để cho một nhân vật nói với chính Othello:

Ôi, công chúa, xin giữ mình khỏi thói ghen tuông Đó là con quái vật mắt xám đang chế giễu

Cả miếng thịt mà nó đang ăn để sống

Ghen tuông hủy hoại tình yêu, giết cả người yêu, như Othello đã giết Desdemona vậy.

Đã yêu mà ghen thì còn yêu gì nữa. Lấy nhau vì tình mà như Liêm với Quỳnh thì:

https://thuviensach.vn

Còn tình đâu nữa mà thù đấy thôi.

Sách này của Vũ Trọng Phụng là cuốn tiểu thuyết độc nhất bằng tiếng Việt viết hẳn về tính ghen tuông, nó đã đáp ứng một sự cần thiết về giáo dục tình cảm, nó nhằm rõ ràng một mục đích về đạo đức học: dạy cho đàn ông phải đứng đắn, dạy cho đàn bà biết khôn ngoan trong tình yêu. Nó có thể lợi ích thiết thực cho rất nhiều người, vì ghen là một thói rất thông thường, ngay cả ngày nay cũng vậy.

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình!

Cuốn Lấy nhau vì tình lúc ra đời có thể không được nhiều người để ý lắm, nhưng ngày nay hơn một nửa thế kỷ đã trôi qua, việc giáo dục giới tính đã phải tiến hành cấp thiết trong nhà trường của ta cũng như ở tất cả

các nước khác, thì đối với những người có trách nhiệm giáo dục, sách này chẳng phải là một cuốn sách nên đọc sao?

Viết về cái nguy hại của tính ghen, về cái bậy bạ của thói tiền dâm hậu thú, Vũ Trọng Phụng của ta đã gặp phải một điều rất không may: bị hai nhà văn thật vĩ đại ở phương Đông cũng như phương Tây đã viết trước đi mất rồi về hai chủ đề ấy, thành hai đại tác trong văn học của loài người: Shakespeare viết Othello từ những năm đầu của thế kỷ XVII, Vương Thực Phủ đã viết Tây sương ký từ những năm cuối của thế kỷ XIII.

Làm lại cái việc của những bậc tiền bối cỡ ấy, quả thật là khó hơn cả

đánh đu với tình. Nhưng ngày nay đọc lại cả ba cuốn cùng chủ đề ấy, cứ

bình tâm mà đọc, công tâm mà xét, "có đâu thiên vị người nào", thì ai người biết thưởng thức văn chương lại làm sao mà chẳng phải xúc động công nhận rằng "Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười". Thực ra thì Lấy nhau vì tình có những hai vẻ cơ đấy, một vẻ Tây sương ký và một vẻ

Othello, nhưng mà không chút bắt chước, không chút làm theo đâu nhé, cứ

rất tự nhiên, thỏa mái nữa, mà kể một truyện tình giữa hai người Việt Nam bình thường, cho những người Việt Nam đông đảo ngồi nghe, rất dân tộc https://thuviensach.vn

mà cũng rất hiện đại, khiến cho người ta không phải ngậm ngùi rằng văn học Việt Nam ta sao không có một Tây sương ký, một Othello; tất nhiên là không ai lại đi so sánh Othello với anh giáo Liêm, vì ông tướng Moor kia vốn là người tốt và đã ghen chỉ vì bị lừa, bị đưa vào tròng; còn anh chàng Liêm nọ thì ta đã rõ là hạng người như thế nào rồi.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

4. Tai Họa Của "Cái Ghen Đàn Ông", Từ Liệt Nữ Nam Xương Đến Cô Ngọc, Cô Quỳnh

Đọc Lấy nhau vì tình, ghét Liêm bao nhiêu thì người ta lại thương Quỳnh bấy nhiêu, không phải chỉ vì Quỳnh là nạn nhân của Liêm, mà lại còn vì Quỳnh là một trong những nhân vật đáng mến nhất của Vũ Trọng Phụng đã vẽ ra được trong các tiểu thuyết của mình. Được Liêm ngỏ ý cầu hôn Quỳnh viết thư trả lời, thú thật "đã yêu vụng giấu thầm" Liêm và

"sướng quá, thật hả lòng, hả dạ" được làm bạn trăm năm của Liêm, "còn cần gì hơn nữa". Về hôn nhân, Quỳnh cũng "cho rằng người con gái phải được có quyền yêu, trước khi lấy", nhưng "óc Quỳnh không phải là óc lãng mạn", Quỳnh "là người trung dung và chỉ thấy lẽ phải ở sự dung hòa cái mới và cái cũ", và thậm chí "cam tâm làm người đàn bà cổ hủ cũng được".

Quỳnh chỉ có chút buồn là mồ côi bố quá sớm, mẹ lại không ở vậy, và chỉ thương những con chồng sau, để Quỳnh ở với cô ruột, và chẳng bao giờ

có lấy một lời yêu quý với Quỳnh cả.

Lần thứ hai trong đời được trò chuyện riêng với chồng sắp cưới, Quỳnh chỉ yêu cầu Liêm có một điều: "Anh lấy em rồi thì thôi chứ không được lấy vợ lẽ nữa đâu nhé!" khiến cho Liêm phải bật cười. Khi cô ruột là bà phán Hòa căn dặn trước lúc lấy nhau, phải hết sức giữ giá trị của mình, đừng để người ta khinh nhờn, mà Quỳnh thì đã trót chiều Liêm, trao cả tấm thân cho Liêm mất rồi, thì Quỳnh xấu hổ như đứa trẻ trót ăn vụng mà bị bắt quả tang. Nhận được cái thư ghen tuông, đay nghiến của Liêm cho mình là kẻ hư hỏng, biết rằng mình đã quá chiều Liêm nên mới đến cơ sự ấy,

"Quỳnh chỉ còn có một cách là như đứa trẻ nhỡ tay đánh vỡ mất cái đồ chơi của mình, tần ngần đứng trước những mảnh vỡ, và cũng sắp khóc mếu như

https://thuviensach.vn

đứa trẻ con", rồi lại sực nhớ đến những câu Kiều đã học từ bé: "Mây mưa đánh đổ đá vàng". Đã thấy mình khôn ba năm dại một giờ, Quỳnh hối hận lắm, nhưng chỉ tự giận mình mà thôi. Biết tự ái như một người tự trọng, Quỳnh nhận lấy hết tội lỗi không thèm đổ vấy cho ai. Nhưng mà "cái thứ

khốc hại" kia đã gây cho lòng Quỳnh một vết thương sâu, dù sau này có ăn đời ở kiếp với nhau đi nữa thì cũng "không thể nào sung sướng được vì cái ái tình kia, trong lòng nàng, đã bắt đầu hấp hối".

Lấy chồng, bị dồn vào cái thế phải tự tử, Quỳnh để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi bố mẹ chồng, và cốt để cho dư luận biết là bố mẹ chồng vô can; và thư cho Liêm thì tuyệt không lời oán hận nào, tự xưng là "người vợ không xứng đáng", tự nhận là "một người bạc đức... không oán hận gì anh, chỉ cho em là xấu số, bạc phúc" và muốn chết đi để "tỏ cho anh tấm lòng trinh bạch của em". Và cuối thư lại cứ xin lỗi lần cuối cùng nữa.

Được vớt từ Hồ Tây lên, đưa vào bệnh viện thì hơi thở của Quỳnh chỉ

"yếu đuối như một đứa trẻ mới đẻ". Khi mở mắt ra thì "ngơ ngác nhìn mọi người, hai con mắt dại như con mắt trẻ mới đẻ".

Tả Quỳnh bốn lần; khi nghĩ đến việc mình đã trót dại quá chiều Liêm, khi tức giận vì lá thư tàn nhẫn của Liêm, khi còn nửa sống, nửa chết, và khi tỉnh lại dần dần. Vũ Trọng Phụng đều ví Quỳnh với đứa trẻ thơ dại, đứa trẻ

sơ sinh, khiến người đọc không thể không thấy là Quỳnh vô tội, Quỳnh trong trắng thể một tiên đồng.

Quỳnh trở lại với cuộc đời thì Liêm xin tha thứ, xin Quỳnh quên việc đã qua, Quỳnh chỉ cái bình hoa cổ bị vỡ, đã hàn lại, mà bảo Liêm: "Giá anh thận trọng một chút, đừng trót tay đánh vỡ thì có phải quý hóa biết bao nhiêu không!". Dù Liêm có hối hận đến mấy, có hứa hẹn những gì thì cuộc đời của Quỳnh cũng có còn gì tốt đẹp nữa đâu.

Dẫu sao bình đã vỡ rồi

https://thuviensach.vn

Lấy thân mà trả nợ đời cho xong.

Cuốn truyện kết thúc có hậu, Quỳnh không chết như Desdemona, hay là Vũ Trọng Phụng đã cố tình kết thúc cho nó có hậu đó thôi, vì nghĩ đến mai sau thì có ai dám chắc rằng cuộc đời của đôi vợ chồng kia rồi sẽ không lại sóng gió nữa. Cái anh chàng Liêm ấy đã nghĩ những điều, đã nói những lời, đã làm những việc như anh ta đã nghĩ, đã nói đã làm thì dù anh có hối hận đến đâu, có hứa hẹn thế nào đi nữa, thì sống với anh ta, một người vợ

thật thà, trung hậu như Quỳnh, trong sạch tựa " những trẻ mới đẻ" làm sao mà không thấy "trờn trợn", như Vũ Trọng Phụng thường hay nói được. Cho nên cái cảnh đại đoàn viên của cuốn Lấy nhau vì tình nào có gì là vui. Cũng như kết thúc Truyện Kiều, Nguyễn Du phải nói chiếu lệ: "mua vui cũng được một vài trống canh", chứ đọc xong Kiều, xưa nay có ai "vui đâu bao giờ?".

Đọc Lấy nhau vì tình, ta thương xót Quỳnh phải chịu nỗi oan như oan Thị Kính, nhưng lại không thể không liên tưởng đến kẻ còn oan khốc hơn vì đã phải chết theo dòng sông bởi cái ghen, cái ngu của chồng: Liệt nữ ở

đất Nam Xương xưa. Mà ngay ở trong cuốn Lấy nhau vì tình này, Quỳnh không chết nhưng mà có kẻ đã chết trước Quỳnh, và cũng vì cái ghen của chồng như Quỳnh vậy: cô Ngọc "hoa khôi trường Hàng Cót" đó thôi. Mới lấy chồng được mấy tháng, cuộc tình duyên đẹp nhất Hà Nội, đám cưới to nhất Hà Nội, mà phải tự tử bằng dấm thanh thuốc phiện, và đám tang đi qua trước mắt Quỳnh đó thôi. Và "sau cái xe hắc ám, mấy thiếu phụ khóc lóc thê thảm chung quanh... người chồng cứ đi một cách bình tĩnh như là không cảm động một chút nào cả", khiến người đi đưa đám là Thanh phải bất bình vì cái "mặt thằng chồng... tuyệt nhiên không có một tiếng khóc, không có một giọt nước mắt", và khiến, đám đã đi xa rồi mà Quỳnh vẫn không quên được "người chồng đi sau quan tài với một cái mặt thản nhiên".

Chỉ có hơn ba trang tả cái đám tang mà Vũ Trọng Phụng đã tả đến những ba lần cái bộ mặt đưa ma của anh chồng đã làm chết vợ ấy.

https://thuviensach.vn

Dựng lên cái đám tang này thì về mặt nghệ thuật, Vũ Trọng Phụng đã làm như Nguyễn Du tả việc Thúy Kiều gặp mả Đạm Tiên: một bên thì

"thấy người nằm đó biết sau thế nào", một bên thì trước "những thoi vàng bị giẫm nát, rải rác trên mặt đường bỗng đâu run sợ, lo cho thân thế mình, trờn trợn về cái bất trắc của ngày mai". Nghĩa là trong lòng họ bỗng bị một nỗi ám ảnh.

Dựng lên nỗi ám ảnh ấy trong lòng nhân vật, Vũ Trọng Phụng không khỏi bị cho là mê tín về vận mệnh, về số kiếp. Nhưng mà nỗi ám ảnh trong lòng người chẳng phải là một hiện thực về mặt tâm lý sao? Và người ta mà bị ám ảnh là bởi vì người ta đã trông thấy trước mắt những sự việc xảy ra trong xã hội! Đám ma cô Ngọc cũng như nấm mồ Đạm Tiên, đều thuộc về

hiện thực xã hội cả; Nguyễn Du và Vũ Trọng Phụng có tin tiền thân, hậu kiếp gì không thì không biết, chỉ biết là kẻ trước, người sau đã tả cho ta thấy rõ nỗi khổ rất phổ biến của những người đàn bà con gái trong xã hội của họ, khiến lòng ta đã phải xót thương. Xã hội Nguyễn Du nhiều Đạm Tiên và Thúy Kiều tài hoa mà bạc mệnh, thì xã hội Vũ Trọng Phụng thiếu gì cô Ngọc, cô Quỳnh "hoa khôi" cả đấy, nhưng cũng cùng một kiếp đọa đầy, có khác gì nhau.

Nhưng dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng, chẳng phải chỉ có cô Ngọc, cô Quỳnh. Tiểu thuyết Lấy nhau vì tình, xuất bản năm 1936, đã có một khúc tiên thanh ra đời năm 1936 là truyện ngắn Cái ghen đàn ông. Cũng một anh giáo như Liêm, là giáo Hiển, say mê vợ hết mức, nhưng cưới mới được năm ngày là đã lập mẹo lục vấn vợ trước khi lấy mình đã để ý đến một người đàn ông nào chưa; vợ phải cố nghĩ mới nhớ ra một người có gặp qua bảy năm về trước rồi thôi. Thế là chồng cho rằng đã không "còn nguyên cái trinh tiết tinh thần" nữa, là đã "ngoại tình bằng tinh thần" rồi, dù là trước khi gặp mình những bảy năm. Và giáo Hiển ghen đến "hóa ra đê hèn", "bất thành nhân dạng", dằn vặt vợ cho đến khi đẻ con đầu lòng, buồn khổ mà chết cả mẹ lẫn con. Cái nhìn cuối cùng của nàng còn "phân bua về những https://thuviensach.vn

sự thống khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của những linh hồn".

Giáo Hiển này với giáo Liêm kia giống nhau như anh em sinh đôi, chỉ

khác một điều là anh kia có tấm bằng tú tài triết học nên lúc nào chửi vợ

cũng triết lý, còn cái anh này, ngày ngày dạy trẻ con: cơ thể người ta gồm có ba phần: đầu, mình và tay chân, thì ghen vợ lại giở toàn khoa học!

Vũ Trọng Phụng chuyên viết về cái ghen như thế và những hậu quả

của nó, có lẽ vì nghĩ rằng cái ghen đàn bà thì người ta thường nói đến và biết rõ rồi. Nguyễn Du đã để lại cho người đời những cảnh bất hủ về cái ghen Hoạn Thư, đã đem bao nhiêu nước mắt mừng Tiểu Thanh bị vợ cả

đẩy đến chỗ chết, xem đó là "phong vận kỳ oan", là "cổ kim hậu sự" rồi.

Trong văn học ta, trước Vũ Trọng Phụng, chỉ mới nói đến cái ghen đàn bà, trừ truyền thuyết dân gian về "Nam Xương liệt nữ", có lẽ cũng có lý xã hội. Trong chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chồng đã là chúa tể, thì vợ mấy người dám nghĩ đến đàn ông khác để đến nỗi chồng phải đánh ghen; người chồng phong kiến yên tâm lắm, thảnh thơi lắm, tự tin lắm trong việc thực hiện cái quyền sở hữu độc tài về vợ, nên mấy khi đã phải lên cơn ghen. Gia đình phong kiến lại phần nhiều năm thê, bảy thiếp và những thê thiếp ấy phải tranh giành nhau cái quyền được yêu và những mối lợi được hưởng từ người chồng ban xuống, cho nên mới sinh ra ghen nhau dữ dội, hại nhau thâm độc. Một người trong bọn họ là Hoạn Thư đã chẳng nói thẳng ra "chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai" là gì! Và Thúy Kiều, dù là kẻ thù đã đắc thế của Hoạn mà nghe cũng lấy làm lọt tai lắm.

Nhưng gia đình hiện đại và độc thê, xây dựng qua tự do hôn nhân, nam nữ bình đẳng về mặt tình ái thì người đàn ông mà muốn giữ lấy độc quyền sở hữu và thống trị người vợ, là phải dùng thủ đoạn dọa nạt, đàn áp.

Nhu cầu của đời sống hiện đại, giải phóng người vợ khỏi chốn "thâm nghiêm", đưa người vợ ra khỏi nơi "kín cổng cao tường" để tiếp xúc với các hạng người ngoài xã hội, lại càng làm các ông chồng đâm ra e ngại, lo https://thuviensach.vn

sợ cho độc quyền sở hữu và thống trị của mình, nên càng lồng lộn lên mà ghen, và càng ghen bóng, ghen gió, ghen vô nghĩa lý, ghen đến nỗi "bất thành nhân dạng". Thời Vũ Trọng Phụng, cái ghen của đám đàn ông như

giáo Liêm, giáo Hiển, như anh chồng cô Ngọc, hoa khôi trường Hàng Cót, đã lấn át cái ghen "cổ điển" của những người vợ tranh chồng rồi. Mà ngay trong thơ mới, chẳng phải đã có cái câu rất được truyền tụng đó sao.

Một phút lòng em mơ bạn mới

Yêu anh sau nữa cũng bằng thừa.

Vũ Trọng Phụng đã phát hiện ra cái ghen thịnh hành của thời đại, và đặt tên cho nó là "cái ghen đàn ông", bổ sung vào cái ghen Hoạn Thư của Nguyễn Du, để cho người Việt Nam ta am hiểu được đầy đủ và sâu sắc trong lòng và việc đời.

Và Vũ Trọng Phụng lại đã làm ta xót thương cho những nạn nhân của cái ghen, như thể Nguyễn Du đã xót thương Thúy Kiều và Tiểu Thanh vậy.

Cuốn Lấy nhau vì tình, truyện Cái ghen đàn ông có ý nghĩa nhân đạo lắm chứ!

Một áng văn mà có tác dụng giáo dục, lại có ý nghĩa nhân đạo thì ta còn đòi hỏi thêm gì về nội dung nó nữa. Nhưng ta nên nhớ lại một điều này: dùng bút mực đấu tranh cho tình yêu, hôn nhân và gia đình, nghĩa là cho những hạnh phúc chính đáng của con người, Khái Hưng đã viết Nửa chừng xuân năm 1934, Nhất Linh viết Đoạn tuyệt những năm 1934 - 1935, và Lạnh lùng những năm 1935 - 1936, gần cùng một lúc với Vũ Trọng Phụng viết Cái ghen đàn ông và Lấy nhau vì tình những năm 1936 - 1937.

Các "luận đề tiểu thuyết" của Tự lực văn đoàn thời ấy đã tác dụng không ít đến những đổi thay trong phong tục xã hội, nhưng ngày nay chẳng mấy ai còn phải chống lại những việc ép duyên và ngăn trở đàn bà góa cải https://thuviensach.vn

giá nữa. Ngoài giá trị văn chương, các tiểu thuyết ấy chỉ còn ý nghĩa lịch sử, nội dung đều gần như đã là "vang bóng một thời" rồi.

Nhưng có ai dám bảo rằng con người hiện nay đã hết sức đúng đắn trong tình yêu rồi, đã hoàn hảo về tư cách rồi, vì đã hết đâu những thảm kịch tình yêu, những vụ án vì tình, và vì thế mà Lấy nhau vì tình chưa phải đã là "quá hạn". Cùng với giá trị văn chương, nó còn ý nghĩa hiện đại đấy.

Hoàng Thiếu Sơn 1989

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

Phần Thứ Nhất - I

Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe hơi, phần nhiều là hình cánh cam, mở

hết tốc lực chạy trên con đường Bờ Sông (1) phăng phăng, đi trong thành phố mà như là trên những đường thiên lý của những nơi đồng quê vắng vẻ.

Mỗi khi nghe thấy những tiếng còi dài nạt nộ, những chiếc xe tay đi từng hàng đôi một, trên có những cặp vợ chồng hoặc tình nhân người Tây phương, lại phải né tránh vào một bên đường.

Trời rất đẹp, vào một buổi chiều mùa thu.

Liêm giơ cổ tay lên xem đồng hồ: 6 giờ. Chàng đi đi lại lại trên thềm Viện Bảo Tàng của trường Bác cổ Viễn Đông (2), hưởng cái sung sướng của một thiếu niên đương đợi ở chốn hẹn hò với người yêu, và cũng sốt ruột ghê gớm, những khi thấy đợi đã lâu quá. Chàng tự nhủ: "Tuy nhiên, ta cũng chỉ mới đợi có 15 phút mà thôi". Chợt dãy đèn bật lên sáng quắc một lượt. Liêm thấy thoáng qua cái hình ảnh một sợi chỉ có ánh sáng bắc ngang lưng chừng trời. Chàng được vui lòng vì nhận thấy rằng cái đồng hồ của mình rất đúng.

Đi đi lại lại mãi cũng thấy mỏi chân, chàng bèn ngồi vào bức tường thấp, bên cạnh con kỳ lân bằng đá. Trước mặt chàng là một cái vườn hoa tam giác, rồi đến con đường Bờ Sông với cái vẻ bát ngát của một phố rộng, mà bên trái là tòa nhà đồ sộ của sở Thương chính (3), và bên phải, dãy đê cao lù lù của hữu ngạn Hồng Hà. Liêm đăm đăm trông thẳng phía trước mặt, hồi hộp mỗi khi thấy một chiếc xe cao su trên có một thiếu nữ ngồi mà lại thẳng tiến đến phía mình, rất buồn bực một khi chiếc xe ấy chạy thẳng xuống "Bát- toa" (4). Bỗng chàng nghĩ ra được cách giết thời giờ: đọc thư

https://thuviensach.vn

của người yêu. Thành thử cái thư ấy lại bị moi trong ví ra, một cái thư mà Liêm đã làm nát nhầu vì đọc đã hàng mấy chục lần.

-----

(1) Đường Bờ Sông nay mang tên phố: Trần Nhật Duật. Trần Quang Khải. Trần Khát Chân.

(2) Nay là Viện Bảo tàng Lịch sử.

(3) Nay là Viện Bảo tàng Cách mạng.

(4) "Lò Lợn" gọi theo tiếng Pháp.

Anh Liêm yêu quý nhất đời của em.

Nhận được thư anh, em cảm động lắm, thật là một sự bất ngờ. Vâng, anh đã muốn em trở nên bạn trăm năm của anh, em xin nhận lời. Em còn cần gì hơn nữa? Sự thực, em cũng đã yêu vụng giấu thầm anh trong bao nhiêu lần! Bây giờ, được anh ngỏ ý ấy ra em sướng quá, thật hả lòng hả dạ.

Vậy anh mau mau nói với bề trên thu xếp cho chúng ta.

Kính bút

Quỳnh

Cái thơ ấy tuy vắn tắt song cũng đủ ban được cho Liêm một cái hạnh phúc cực điểm. Thì ra Quỳnh cũng đã yêu vụng giấu thầm chàng trong bao nhiêu lần! Thế mà Liêm không biết đấy!

Xưa kia, Liêm vẫn không dám có tư tưởng chiếm lòng yêu của Quỳnh được một cách dễ dàng đến thế. Chàng vẫn có ý muốn hỏi Quỳnh làm vợ

song vẫn sợ một sự từ chối nó khiến chàng sẽ phải bẽ bàng. Quỳnh có một số tiền vốn riêng khá to, có một cửa hàng đắt khách, thạo đường buôn bán...

Liêm thấy mình không có tư cách "đào mỏ" một tí nào cả. Chàng thấy cái https://thuviensach.vn

bằng tú tài triết học với cái địa vị gần như thất nghiệp của mình chưa đủ là những điều kiện để hỏi được người như Quỳnh, một thiếu nữ đã được một số người tặng cho cái mỹ hiệu là hoa khôi phố Hàng Gai. Liêm vẫn tưởng cái lý tưởng trong óc một hạng phụ nữ như Quỳnh là lấy một người chồng có học thức đã đành, nhưng lại phải có tiền, và có địa vị chắc chắn nữa.

Vậy mà, với mảnh bằng tú tài triết học, Liêm chỉ trở nên là một giáo sư tầm thường của một trường tư thục tuy đông học trò nhưng cũng đông cả thầy giáo nữa, một nơi tập trung đủ những thứ văn bằng choáng lộn của những người mà danh tiếng đã to; Liêm kiếm được một chân mỗi tháng dạy học: 20 giờ! Nghĩa là mỗi tháng Liêm được ba chục bạc lương, ấy là đã phải len lỏi, vận động mãi!

Cho nên, mãi đến bây giờ chàng cũng vẫn còn thấy cái sung sướng nguyên lành như vào lần đầu, khi chàng tự nhủ: "À! Ra Quỳnh cũng yêu ta đã lâu!" Nhưng trò đời cái gì thái quá cũng hóa nhàm, cho dẫu là cái sung sướng. Đến bây giờ, ý nghĩa tự hào ấy sinh thành ra một tính của lòng người: tính tự ái. Liêm bỗng thấy sự Quỳnh yêu vụng giấu thầm mình chỉ là một sự rất thường mà thôi. Chàng thấy mình to lắm: có học thức, có nhân cách cao, có chức nghiệp, đủ cả! Chàng chép miệng lầm bầm cãi cọ với hạnh phúc sắp tàn trong lòng: "Ừ, thì cũng đến lấy mình là cùng, chứ còn muốn lấy Giời nữa hay sao?".

Liêm lôi ví ra, cất thư vào ví, bỏ ví vào túi áo. Chàng đứng lên nhìn thẳng phía trước mặt, rất cảm động khi thấy một chiếc xe trên có Quỳnh.

Chàng vội chạy đến như sửa soạn đón tiếp.

Quỳnh trả tiền xe, xuống xe, sợ hãi nom hết phía trước đến phía sau, Liêm sung sướng vô cùng, khi chàng được yên trí rằng người yêu của mình có thể gọi là đẹp lắm. Đẹp lắm, thật thế! Y phục của Quỳnh bữa nay sang trọng một cách đứng đắn phấn sáp đã kín đáo, trong dáng người, trong giọng nói, lại có một vẻ thanh tao...

- Em xin lỗi anh, để anh phải đợi lâu quá.

https://thuviensach.vn

Câu nói ấy, Liêm nghe như một điệu âm nhạc, tiếng Em, tiếng Anh ở

cái mồm xinh đẹp ấy có một thế lực cảm người như một danh từ lọc lõi trong câu thơ hay. Liêm không hiểu rằng đó chỉ là vì lần đầu trong đời những chàng được một người đàn bà nói một câu dịu dàng có tình tứ với mình. Chàng tươi cười đỡ lời:

- Không, anh cũng chỉ mới phải đợi nửa giờ. Sao lâu thế, em?

- À, em đi ra đầu phố, chẳng may gặp một người bạn cũ cứ đứng nói chuyện phiếm mãi, rứt không ra...

- Thì sao không đi xe ngay từ nhà có hơn không?

Quỳnh nghiêng mình nhìn Liêm, mỉm cười:

- Sợ cô em nghe thấy mặc cả xe đi đâu, và sợ phu xe nó biết nhà mình.

À, à! Kể ra em cũng tinh đấy!

- Anh ơi, đi chơi đường nào bây giờ?

- Em muốn đi đường nào? Rẽ qua nhà Hát Tây đi về phía trường Cao Đẳng hay là đi thẳng xuống gần Lò Lợn, đằng nào cũng được.

- Để đi con đường Bờ Sông có lẽ vắng người hơn.

- Phải đấy.

Hai người rẽ về phía hữu. Lúc ấy trời đã tối hẳn. Trên mặt đường vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi đi rất nhanh. Tuy cũng có loáng thoáng khách bộ hành xong phần nhiều là dân quê, phu phen, hàng rong tan chợ chiều, những người ở một giai cấp khác, không có hại gì đến cuộc tình vụng trộm ấy. Tuy vậy, Quỳnh cũng vờ cầm khăn tay lau má để

che mặt, mỗi khi có người tò mò muốn nhìn mặt nàng. Mà người nào cũng tò mò như người nào!

https://thuviensach.vn

- Anh ạ, nhỡ ai trông thấy thì chết!

- Ở đây còn có ai quen thuộc đi qua mà sợ!

Tuy Liêm đã nói thế, thỉnh thoảng Quỳnh cũng vẫn nhìn lại phía sau lưng. Đến quãng đường vắng lắm, Liêm đi sát vào người Quỳnh. Tay chàng nắm bàn tay người yêu, chàng thấy bồi hồi một cách lạ, không hiểu sao chỉ

mới cầm tay của Quỳnh thôi mà cũng đã sung sướng đến như thế. Chàng như lại trông thấy rõ trước mặt cái bàn tay trắng nõn có năm ngón búp măng thuôn thuôn, cái bàn tay chàng đã nhìn kỹ nhiều lần, những khi chàng phải nói chuyện công việc gì nhưng mà vì thẹn nên không dám nhìn thẳng vào mặt Quỳnh. Chàng tự nhủ: "Người đẹp ấy bây giờ đã ở trong tay ta!".

Rồi chàng hưởng cả cái sự kiêu ngạo của cái ý nghĩ ấy.

Có lẽ ngượng ngập, tự nhiên Quỳnh rút tay ra, nhìn lên nói tiếp:

- Ồ! Vai anh cao hơn vai em gần một ngón tay!

- Cố nhiên! Em mới có hai mươi hai, anh đã hai mươi bảy.

Trước khi ra đi Liêm đã tưởng rằng sẽ có thể trút ra ngôn ngữ tất cả

bao nhiêu tình cảm và cảm giác mạnh mà chàng đã sống qua, từ khi bắt đầu yêu Quỳnh, lúc quả quyết viết thư, lúc quả quyết đưa thư, nỗi lo sợ ghê gớm trong mấy ngày đợi tin, bao nhiêu hạnh phúc khi được Quỳnh phúc đáp. Liêm đã tưởng dễ thường vài giờ cùng đi đôi với nhau không thể đủ

cho chàng nói chuyện, ấy thế mà bây giờ, chàng chẳng biết nói gì cả thì có lạ không? Chỉ nói những câu không đâu vào đâu cả. Nghĩ vậy, Liêm lẳng lặng tìm tòi... Lúc ấy hai người đi đến chỗ có con đường rẽ xuống bến tàu thủy. Chợt Liêm hỏi:

- Này Quỳnh nhỉ, em yêu anh từ bao giờ?

- Từ khi gặp anh lần đầu em đem lòng yêu ngay! Nghĩa là ngót một năm nay rồi.

https://thuviensach.vn

Ngạc nhiên quá, Liêm dừng hẳn lại:

- Thế à! Sao anh không biết? Sao em không lộ một tí gì cả, trong ngót một năm nay? Sao em kín thế?

Quỳnh phì cười:

- Đàn bà ai lại như đàn ông!

- Thế em có biết anh yêu em độ bao nhiêu lần rồi không?

- Độ hai tháng nay là cùng chứ gì!

- Ồ! Đúng đấy! Sao em biết rõ thế?

- Em biết từ ngày thấy anh có ý ghen với mấy chàng công tử khi anh trông thấy dáng điệu lố bịch của họ, và nghe thấy những lời họ. Chọc ghẹo em. Bữa ấy anh buồn bã lắm, chả buồn chuyện trò gì với cô, chú em cả.

- Đúng lắm, em ý tứ lắm, thông minh lắm.

- Này, chết, từ khi anh nhận được thư em, anh cứ đến luôn, như thế lộ

lắm đấy! Cô em bắt đầu nghi rồi đấy. Anh không cẩn thận thì hỏng.

- Việc quái gì! Mợ ấy là người hiền lành. Vả, biết thì làm gì? Thì chúng ta cũng đến lấy nhau thì thôi chứ sao?

- Không được! Anh phải giữ tiếng cho em chứ! Một đằng là cháu cô, một đằng là cháu cậu, không họ hàng gì với nhau cả, mà lại cứ hay nói chuyện với nhau thế, thiên hạ họ nói... Nhất là lúc cô chú em ở trong nhà thì anh lại càng không nên đứng lại ở cửa hàng. Từ nay trở đi, xin anh có ý tứ hơn nữa, chỉ nên nói với em những lúc trước mặt cậu mợ em mà thôi.

Liêm phì cười:

https://thuviensach.vn

- Thế thì còn nói được câu gì nữa.

- Anh Liêm, bao giờ anh mới thưa chuyện với thầy đẻ...?

- Anh muốn nói lót với cậu mợ anh trước đã.

Đó là Liêm nói dối. Sự thực, chàng đã tỏ tâm sự mình cho cha mẹ biết đã ba hôm nay rồi. Phụ thân của Liêm, một cụ phán già sắp hưu trí, vốn là người hiền lành, dễ dàng, thế nào cũng xong. Liêm là con giai thứ, vì đỗ tú tài nên càng được cụ quý mến lắm; vì cụ cho rằng người con cả, một người chỉ mở cửa hàng mũ, là tầm thường lắm, không để tiếng thơm cho gia đình như Liêm. Liêm nói xong, bố gật đầu liền. Nhưng mẹ Liêm nghĩ khác. Bà mẹ bảo thủ gần như ác nghiệt này, tuy không chê bai gì Quỳnh nhưng mà không bằng lòng mẹ Quỳnh. Vì rằng mẹ Quỳnh, khi ngót bốn mươi tuổi, góa chồng lại còn đi bước nữa. Cho nên bà mẹ Liêm đã nói. "Con để đẻ

nghĩ vài ngày đã. Tuy cô ả thì cũng được cả người lẫn nết đấy, nhưng mẹ cô ấy thì thật quả không đáng mặt thông gia với nhà ta". Liêm lúc ấy không bằng lòng lắm, đã toan cãi lại mẹ, nhưng nghĩ rằng dùng lời ngon ngọt thì hơn, nên chàng kiên tâm vài hôm. Thấy mẹ chưa quyết cho mình, chàng cũng chưa dám nói với ông cậu họ mà Quỳnh phải gọi bằng chú.

Quỳnh hỏi:

- Sao anh không nói ngay đi có hơn không? Hay là nói với cô hơn...

"Mợ" lại có vẻ quý mến anh hơn "cậu" nhiều.

- Chưa tiện dịp ấy. Để tiện, anh nói ngay. Nếu xem chừng mợ trả lời là có thể được thì bấy giờ người nhớn sẽ nói chuyện.

Hai người lộn bước trở lại. Thỉnh thoảng Quỳnh lại hỏi giờ, làm cho Liêm cứ phải giơ cổ tay lên xem luôn. Chợt thấy từ trước một cặp giai gái đến, Quỳnh hoảng hốt nói:

- Chết! Có người anh ạ.

https://thuviensach.vn

- Thì mặc người ta chứ sao? Họ làm gì mình đâu, nhất là họ cũng lại như mình.

Hai người im bặt, Quỳnh đưa khăn lên má lau má, vì cặp kia gần đến.

Chợt thấy Liêm, cũng nhìn chòng chọc, rồi có tiếng chào:

- Lạy thầy ạ!

- Bonsoir (5)

-----

(5) Chào buổi chiều, nói theo tiếng Pháp.

Quỳnh lại nhìn. Cậu con giai độ 18, đi với cô gái độ 13 mà đã áo tân thời cổ bánh bẻ trông rất đỗi trai lơ. Liêm hỏi người yêu:

- Khiếp không? Học trò của anh đấy. Trẻ con bây giờ hư thật.

- Chết nỗi! Rồi nó khinh thầy đi thì chết!

Liêm đáp bằng một chuỗi cười. Quỳnh nói đùa:

- Thôi thì thầy và trò cũng cùng... mất dạy cả!

Liêm cãi:

- Nó mất dạy chứ anh thì việc gì! Mình đã toan quay đi, nào ngờ nó lại còn chào để "giương vây" cũng có tình nhân với mình, và bắt mình phải chào lại để nhận cái tội cùng đi với gái mà gặp nó!

- Anh nhìn kỹ cô bé con không?

- Thoáng thôi. Mới độ 14 tuổi ấy chứ gì! Em có nhìn không?

- Chỉ độ 13 tuổi thôi. Cũng đẹp tệ. Ghê thật!

https://thuviensach.vn

Quỳnh nói thế mà chẳng biết rằng cái việc mình đương làm cũng đáng gọi là "ghê thật" Liêm thì cứ nói mãi những chuyện hư hỏng của thiếu niên, chẳng biết rằng mình cũng hư hỏng, cũng là thiếu niên. Quỳnh hỏi lần thứ

sáu:

- Mấy giờ rồi, anh?

- Tám giờ kém năm.

- Chết, thế thì về chỗ hẹn lúc nãy rồi để em thuê xe về thôi! Tối mai anh đến nhé!

Liêm phì cười:

- Thế mà lúc nẫy em dặn anh ít lai vãng chứ!

- Ừ nhỉ! Buổi chiều hôm nay anh đã đến rồi! Em quên.

- Quỳnh ơi, em có yêu anh không?

- Không yêu mà lại thế này à?

Hai người từ đấy cho đến lúc về cửa Viện Bảo tàng lại nhí nhảnh nói những chuyện trẻ con, những lời ngây ngô, ngớ ngẩn, lẩm cẩm, rồ dại, vô nghĩa lý, hão huyền, lố bịch, những chuyện, tóm một câu, mà nếu có một người thứ ba thì không thể nào người ấy cho là nghe lọt tai được.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

II

Tối hôm sau, Quỳnh ngồi uể oải với tờ nhật báo, mắt vẫn lần lượt đưa trên những dòng chữ đen, song trí vẫn để vào đâu đâu, vẫn đọc nhưng không biết tin tức trong nước có những gì. Lúc ấy, bà phán Hòa cũng ngồi ghế cạnh nàng đương vá một cái áo. Thỉnh thoảng bà ngừng tay, ngửa cổ

lên, bưng miệng ngáp dài, than vãn:

- Chết, chết! Hàng ế đến thế này thì chết!

Quỳnh cũng nhìn cô, nói:

- Cuối tháng, cô chẳng nên lấy làm lạ.

Rồi, qua cái tủ kính, nàng nhìn ra ngoài phố. Thỉnh thoảng mới có một vài khách qua đường dừng chân trước tủ kính, trố mắt ngắm nghía những hàng hóa, mũi để gần miếng kính đến nỗi hơi thở bốc ra làm thành một vòng trắng mờ, đứng xích ra chỗ khác, lại làm mờ một mảng kính ở chỗ

khác nữa, rồi quay gót lững thững đi. Quỳnh nghiệm rằng trong mười người đứng lại xem, có đến tám người vô ý như thế, và cũng bỏ đi một cách suông tình như thế, nếu họ không nhìn vào mặt nàng một cách trâng tráo không biết ngượng là gì nữa, và khiến nàng cứ phải cắm mặt xuống tờ

báo, lặng lờ như không biết có ai nhìn mình. Những lúc như thế, Quỳnh lại đỏ mặt lên vì kiêu ngạo và sung sướng, cái sung sướng của những gái đẹp biết rằng trong thiên hạ đã có người gọi mình là hoa khôi. Nàng lại tự nhủ:

"Phải, như ta mà được Liêm yêu là đích đáng lắm".

Ông phán Hòa cùng cậu Phúc lúc ấy ung dung từ nhà trong bước ra.

Tối hôm nay ngoài bộ âu phục vải vàng cùng một cậu học sinh 12 tuổi, cậu https://thuviensach.vn

Phúc lại có cái đầu chải bóng mượt, rõ ra vẻ đi đâu có việc gì long trọng lắm. Ông Phán nói:

- Mợ ở nhà, chị Quỳnh ở nhà.

Bà Phán ngẩng lên hỏi:

- Hai bố con đi đâu thế?

- Đi xem chớp bóng. Đêm nay bảo thằng nhỏ nó chờ cửa tôi. Mợ nhớ

đừng khóa.

Quỳnh nhìn đứa em họ tươi cười một cách ranh mãnh:

- Gớm, Phúc hôm nay trông công tử quá nhỉ?

Cậu Phúc bĩu mồm:

- Chị thì chỉ được cái bộ chế người thì không ai bằng!

Người chú và đứa em đi khỏi rồi, Quỳnh cũng bỏ tờ báo, ra đứng bậu cửa nhìn theo. Óc nàng lúc ấy hình dung ngay ra một cảnh hạnh phúc gia đình như của cô và chú nàng. Mai sau, Liêm cũng sẽ dắt con đi tìm một cuộc giải trí thanh tao như thế, để cho nàng cũng ở nhà làm những việc tề

gia nội trợ như cô nàng, cho nó ra vẻ một người vợ tốt và hơi cổ một chút.

Nàng thấy rằng hạnh phúc êm đềm là một điều rất dễ kiếm, nhất là khi người ta đã yêu và được yêu. Như cô và chú nàng, đó là một cặp vợ chồng gương mẫu. Người chồng ngoài cái phận sự một ngày hai buổi đi làm, về

nhà chỉ đọc báo, đọc sách, để chờ đến chiều thứ bẩy thì dắt con đi xem một cuốn phim. Người vợ chỉ biết trông nom gia đình cho êm ấm thôi chứ

không hề cờ bạc cũng như không hề đồng bóng. Đối với nhau hai người vẫn giữ đúng câu "tương kính như tân" và được hưởng hạnh phúc lắm, bởi lẽ rất bằng lòng cuộc đời.

https://thuviensach.vn

Nghĩ thế, Quỳnh lại tự nhủ: "Ta và Liêm tất nhiên ít nhất cũng phải trở

nên một cặp vợ chồng như thế chứ không thể kém được! Liêm có bằng tú tài, vậy rất có nhiều hi vọng về một việc làm chắc chắn và thảnh thơi. Ta chẳng ước mong ô tô, nhà lầu làm gì, miễn là lúc nào cũng được đủ ăn và có tiền thết bạn hữu của chồng những bữa tiệc trông được. Ta cũng chẳng cần nhiều con mà làm gì: đẻ nhiều vừa khổ thân mình vừa không đủ sức nuôi con và dạy dỗ chúng cho nên người hẳn hoi; vậy chỉ cần một giai và một gái cho nó có dâu, có rể. Ta sẽ hết lòng yêu quý Liêm cho ra một người vợ hiền, chứ chẳng cần phải như các bà tân thời bây giờ, không được nay mốt này, mai mốt khác, nay chợ phiên, mai khiêu vũ, nay Tam Đảo, mai Sầm Sơn thì không xong. Không, ta can tâm làm người đàn bà cổ hủ cũng được! Chẳng cần đòi bình quyền và giải phóng, vì hạnh phúc quả thực không phải ở những điều ấy. Ta cứ việc buôn bán để giúp đỡ chồng và chỉ

làm những điều gì không trái ý chồng mà thôi. Thế rồi thì là... yêu nhau, mãi mãi, mãi cho đến lúc bạc đầu!"

Quỳnh thấy sung sướng ở câu thầm nhắc: "Cho đến lúc bạc đầu, thật thế!". Ái tình đã làm cho cô gái ngây thơ ấy suy tính về tương lai như một người đứng tuổi rồi. Óc Quỳnh không phải là một óc lãng mạn, cho nên sự

mơ mộng của nàng, bảo là tầm thường cũng được, mà khen là bình dị cũng vẫn có lý. Nói cho đúng, Quỳnh tuy không còn là một cô gái hủ lậu hoàn toàn, nhưng cũng không có những tư tưởng cấp tiến đến bậc tương phản với cái luân lý cũ. Nàng chính là người trung dung, và chỉ thấy lẽ phải ở sự

dung hòa cái mới và cái cũ. Cho nên nàng vẫn yên trí rằng mình là người ngoan ngoãn mặc dầu sau khi đã hẹn hò với Liêm, làm cái việc mà nền luân lý nghiệt ngã kết án là hư hỏng, vì đã "đi với giai". Không, dẫu sao Quỳnh cũng phải yêu, phải nếm trải cái gì là ái tình, miễn cái ái tình ấy nàng vẫn giữ được sự trong sạch và dắt đến hôn sự. Nàng cho rằng giá có lăng nhăng

"nay thằng này mai thằng khác" như một số chị em bạn của nàng, ấy đó mới là hư hỏng. Nàng cho rằng người con gái phải được có quyền yêu, trước khi lấy. Do ý nghĩ ấy Quỳnh không hiểu vì những lẽ bí mật gì mà cô https://thuviensach.vn

với chú nàng, chỉ là "chồng cha vợ mẹ" thôi, mà lại được hưởng hạnh phúc như thế, và không thể được sung sướng như thế.

Quỳnh nhìn lên đầu phố lại nhìn xuống cuối phố.

Nàng muốn Liêm đến chơi lắm, tuy rằng nàng đã dặn Liêm không nên lui tới nhiều quá e lộ mất chuyện. Nàng tự hỏi rằng: "Lúc này Liêm làm gì, bận gì mà lại không đến ngay!" Quỳnh lại bắt đầu giận nữa, cho rằng đối với mình mà chưa chi Liêm đã lãnh đạm như thế thì thật không thể tha thứ

được! Mới cách nhau có một ngày mà sao nàng thấy hình như đã lâu lắm, lâu quá đi mất! Nàng rất cần gặp mặt người yêu. Đó là ái tình, thứ ái tình rất nồng nàn của buổi đầu, của một người thiếu nữ giàu tình cảm, với tất cả

những sự ỏe ọe của thứ ái tình ấy trong cái thời kỳ mà những người từng trải gọi là "phải lòng mặt". Xưa kia, khi còn ở lúc yêu vụng giấu thầm Liêm nàng đã đau khổ lắm, tưởng chừng như nếu được Liêm ngỏ ý yêu mình, nàng mãn nguyện lắm mà sẽ không bao giờ lại dám giận Liêm, dẫu là Liêm làm một việc gì đáng giận hết sức nữa. Nhưng bây giờ, trái hẳn lại, Quỳnh thấy mình mà giận người yêu đó là cái quyền rất chính đáng nữa. "Thật thế, nếu yêu ta, Liêm lại bẵng đi như thế à? Yêu thế à!".

Giữa lúc bồn chồn, bâng khuâng nóng ruột ấy, Quỳnh không còn cách nào khác là quay vào với tờ nhật báo. Nàng thấy rằng nếu cứ đứng mãi ở

bậu cửa, thiên hạ sẽ bảo nàng là "ngóng giai". Có tật giật mình, từ khi được Liêm yêu, thỉnh thoảng nàng lại lo sợ vu vơ, tưởng chừng như cuộc tình duyên vụng trộm kia dễ đã lộ chuyện.

Đến lần này giở tờ báo nàng để ý đến cái phụ trương về Văn chương.

Trang giấy có bài phê bình một cuốn tiểu thuyết, một vài truyện ngắn, vô số

bài thơ, thơ mới, thơ cũ, thơ dịch. Quỳnh đọc một bài mà người ta nhũn nhặn để dưới cái mục văn vần. Đó là một bài phong dao, của một cô thôn nữ vô danh. Một cô gái quê? Lại không thèm ký tên? Chà! Sao mà thời buổi này lại có người nhũn nhặn đến thế nữa! Quỳnh sốt sắng đọc: https://thuviensach.vn

I

Lá này gọi lá xoan đào

Tương tư gọi nó thế nào hỡi anh!

Lá khoai em nghĩ lá sen,

Bóng giăng em nghĩ bóng đèn anh khêu!

II

Làm quen mà chả nên quen,

Làm bạn mất bạn ai đền công cho?

Bây giờ tới ấp lấy mo,

Mo ấp lấy bẹ mà mo chả rời!

Bây giờ... tờ rã mo rơi,

Đôi ta chểnh mảng, mỗi người mỗi phương!

Quỳnh ngừng đọc để hưởng cái thú vị của những câu văn mộc mạc ấy, thấy nó tự nhiên biết bao, hay biết bao? Một cô gái quê mà có tài đến thế?

"Thôi đi! Chắc lại ông văn sĩ nào tinh quái đội lốt gái quê đấy chứ gì!"

Nàng lại đọc tiếp:

III

Khăn thương nhớ ai?

Khăn rơi xuống đất?

Khăn thương nhớ ai?

https://thuviensach.vn

Khăn vắt trên vai?

Khăn thương nhớ ai?

Khăn chùi nước mắt.

Đèn thương nhớ ai?

Mà đèn không tắt?

Mắt thương nhớ ai?

Mắt ngủ không yên!

Đêm qua em những lo phiền

Lo vì một nỗi chưa yên một bề.

IV

Một thương, hai nhớ, ba sầu.

Cơm ăn chẳng được - ăn trầu ngậm hơi Thương chàng lắm lắm, chàng ơi!

Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than!

Đương đọc, Quỳnh bỗng phải ngừng lại để tay áp ngực. Quả tim nàng lúc ấy đập rộn rã vì một luồng cảm giác mạnh vừa chạy qua tâm hồn. Nàng vội tìm tòi căn nguyên sự xúc động ấy, và thấy ngay rằng đó là vì cái câu: Yêu chàng lắm lắm, chàng ơi!

Thật thế, câu thơ ấy có một vẻ mộc mạc đặc biệt, nếu không người gái quê thật thì không ai nghĩ nổi. Nhất là hai chữ lắm lắm ấy mới đúng cái chỗ

của nó làm sao! Nàng thấy ngụ trong hai tiếng ấy một mối tình thiết tha vô https://thuviensach.vn

cùng! Thật vậy, văn chương không cứ phải cầu kỳ mới là cảm nhận được người đọc... Một cái ý muốn về tò mò rất mãnh liệt khiến Quỳnh nghĩ đến cô gái quê tác giả bài phong dao ấy, tưởng chừng biết mặt người thôn nữ ấy để kết bạn thì hân hạnh cho nàng biết chừng nào! Nàng thấy rằng chỉ câu ấy cũng đủ tả rõ cái ái tình nồng nàn của nàng đối với Liêm... Quỳnh tưởng chừng như lúc ấy có người yêu ngồi bên cạnh để cho nàng quàng tay lên vai mà khẽ ngâm: Yêu chàng lắm lắm, chàng ơi! Nàng lim dim con mắt, trí não đặt cả vào sức nặng của tưởng tượng...

- Ô kìa, chị lên chơi...

Lời rộ của bà phán Hòa khiến Quỳnh giật mình hoảng hốt như trước một sự gì đáng kinh hãi. Đó là mẹ nàng? Phải, mẹ nàng, người mà bây giờ

thiên hạ gọi là bà tham Bích.

- A! Me có việc gì mà lên tối thế?

Quỳnh bỏ mặc những câu phong dao với những cái thi vị của nó, lúc ấy chỉ còn biết mừng như một cô gái chỉ còn có một người mẹ là thân yêu nhất đời mà mấy tháng nay mới được gặp mặt. Nhưng mẹ nàng chỉ gật đầu một cái và giở ra đổi một đồng hào:

- Con đổi cho mẹ trả tiền xe.

Sẵn tiền lẻ trong túi, Quỳnh ra đưa cho người xe, và lễ mễ xách từ

thềm vào nhà một cái bồ khá nặng. Bà phán Hòa cũng bỏ kim chỉ đấy, gọi với vào phía trong:

- Thằng nhỏ đâu, ra đứng trông hàng cho tao đây!

Khi Quỳnh đem được cái bồ vào hẳn nhà trong rồi, mẹ nàng lại đưa đồng hào ra mà rằng:

- Thôi đây, cho cô cả chỗ lẻ.

https://thuviensach.vn

Quỳnh bật cười kêu:

- Gớm, me làm như con hãy còn trẻ con lắm ấy!

Tuy nhiên nàng cũng bỏ túi hào bạc một cách dễ dãi. Mẹ nàng hỏi người em chồng cũ:

- Chú ấy đâu, Phúc nó đâu hả cô?

- Ấy hai bố con vừa dắt nhau đi xem chớp bóng xong. Sao chuyến này chị về khuya thế? Tầu tối phỏng? Có việc gì không? Ở đây lâu lâu vào nhé?

Bà tham Bích vỗ tay vào trán uể oải đáp:

- Lâu lâu thì cũng ở được độ hai ngày là cùng. Ở dưới ấy có giỗ; tôi phải về mua đồ nấu đấy. Nhân thể chồng một bát họ cho người ta nữa. Thế

nào, nhà yên cả? Hàng họ dạo này có khá không?

- Ế lắm! Nhà thì vẫn vô sự. Chị xơi cơm chiều chưa? Để bảo...

- Thôi, tôi ăn rồi. Bảo nó cho tôi chậu nước rửa mặt, đi tầu nhọc quá, tôi chỉ muốn nằm nghỉ một lát...

Đứa đầy tớ mắc đứng trông hàng, Quỳnh phải chính mình đi lấy nước và khăn mặt cho mẹ.

Khi bà tham đã nằm nghiêng trên cái sập gụ rồi, bà cũng không nghỉ

cho đỡ mệt. Bà bắt đầu nói đủ các chuyện, về gia đình, về buôn bán, về tiền họ, về những công việc của nhà chồng ở thành Nam. Bà tuyệt nhiên không có một lời yêu quý nào với cô con gái.

Lần đầu trong đời, Quỳnh thấy rằng mẹ nàng đối với nàng chỉ còn là một người lạ, hay là một người họ đã xa. Bao nhiêu cái tình mẫu tử mà một người mẹ có thể có được, bà chỉ để dành cho những đứa con của ông tham Bích, những đứa đối với Quỳnh là em khác cha cùng mẹ. Quỳnh thấy mình https://thuviensach.vn

đau khổ lắm, và ngạc nhiên rằng sao mãi đến bây giờ mình mới biết cái đau khổ ấy. Ngay lúc ấy, Quỳnh muốn đi tìm ngay Liêm để gục đầu vào ngực người yêu, để nói cho hả về cái nỗi có một người mẹ đi cải giá và chẳng còn có cảm tình gì với mình. Thốt nhiên, nàng thấy rằng việc lại đi bước nữa của mẹ nàng là một cử chỉ đáng chê, nàng nghĩ đến bố, người bố đã mất từ lâu, và chỉ còn để lại trong trí nhớ của nàng một cái hình ảnh mập mờ mà nàng trẻ thơ đã thâu nhận vào lúc chưa có trí khôn. Do thế nàng thấy rằng giữa những cách cư xử của cô nàng đối với mẹ nàng, hình như là giả dối, và như vậy là rất phải. Bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng, thật thế!

Lấy anh người ta, rồi khi anh người ta chết lại đi lấy người khác, như vậy còn đáng cho người ta quý hóa nữa không? Thốt nhiên Quỳnh thấy yêu cô hơn mẹ, và lại cho rằng sự vồ vập của cô mà không là giả dối thì cô chỉ là một người ngu! "Cô cũng như cha!" Quỳnh lầm bầm thế mà không hiểu ra rằng chỉ vì bấy giờ nàng đã có người yêu mến mới xét nét thái độ của mẹ

mình, mới so sánh những cử chỉ của mẹ với của người yêu, và thốt nhiên ghét mẹ chỉ vì vậy.

Tiếng giầy mạnh bạo khua bên ngoài. Nàng quay ra nhìn dễ cảm động, vì đó là Liêm? Chàng vào, chào kính cẩn bà mẹ của người yêu, và hỏi bà mợ:

- Cậu cháu không có nhà ư, hở mợ?

Bà tham Bích hỏi to:

- Thế nào, cậu Tú? Hai cụ có được bình yên không?

- Cám ơn bà lắm ạ, thầy đẻ cháu nhờ giời vẫn mạnh.

- Mời cậu ngồi chơi xơi nước.

- Bẩm vâng, bà mặc cháu.

Quỳnh ra ngay cửa hàng, kiếm cớ đuổi đứa ở vào trong nhà.

https://thuviensach.vn

Nàng bỗng thấy vui sướng ở chỗ người yêu có ý rất kính trọng người mẹ mà nàng đương ghét. Nghe thấy Liêm xưng "cháu" nàng nghĩ thầm:

"Xưng con chứ lại xưng cháu?". Thấy mặt người yêu, nàng quên bẵng ngay nỗi buồn riêng. Và thấy rằng nếu mẹ nàng lại vẫn yêu nàng, hay là ở vậy thờ chồng nuôi con, thì té ra nàng sung sướng hoàn toàn cả mọi đường mất rồi? Phải, ở đời này làm gì có ai được đủ mọi đường sung sướng; âu là nàng thà khổ về nỗi ấy để mà được yên về những điều khác.

Không thấy người cậu, đây kia Liêm đã quay ra... Quỳnh biết rằng lần này có mặt mẹ mình người yêu cũng hơi ngượng. Liêm khẽ nói:

- Thôi, anh đi về vậy thôi.

Quỳnh cũng khẽ đáp:

- Vâng, anh về. Này, me em ở đây vài hôm, nếu anh làm thế nào để me em biết ngay ý muốn của chúng ta thì hay lắm.

- Để anh liệu...

Liêm lại quay vào chào hai người đàn bà. Lúc ra đi chàng không dám chào Quỳnh. Nàng thở dài, rất lấy làm áy náy cho người yêu, và lại bắt đầu buồn bã về chỗ mẹ mình không ở vậy...

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

III

Ra đến ngoài phố, Liêm đi thất thểu như kẻ vô hồn. Chàng không trông thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Phố xá đông người và xe như vào những ngày có hội. Nhưng tai chàng đang ù, mắt chàng đương quáng, trí não chàng đã không còn thông minh. Chàng đi giữa cái tấp nập của Hà thành vào một buổi chiều thứ bẩy cũng như đang đi trong một giấc mộng mà những sự vật quanh mình hiện ra rồi lại mờ đi như những cái ảo ảnh. Từ

phố cửa Đông, Liêm cứ việc đến thẳng tay chẳng biết mình đi đâu. Đến phố

Richaud, nhờ có hai rặng cây sấu che bớt ánh sáng của những đèn điện, nhờ

sự thưa vắng của một phố tây, chàng mới bắt đầu tỉnh táo, và tìm thấy cái trí não đã lạc mất trong một lúc.

Ở nhà vừa rồi đã xẩy ra một tấn kịch chưa bao giờ thấy có. Chỉ vì việc Quỳnh, Liêm đã nằn nì với mẹ, và yêu cầu mẹ nhân cái cơ hội có bà tham Bích tại Hà Nội, thì nên đi nói ngay... Bà mẹ vì là người cổ, không hiểu rằng vào thời buổi này thì cần phải để cho thiếu niên có quyền tự ý kén chọn bạn trăm năm và lập gia đình, nên đã lưỡng lự. Có hai nguyên nhân là vì mẹ Quỳnh đã đi lấy chồng khác, hai là vì Quỳnh đã có tiếng là có nhiều vốn riêng. Bà mẹ sợ rằng chửa dò la ý tứ mà đã hỏi ngay, nếu thất bại thì sẽ

bẽ bàng lắm.

Vả lại dẫu hỏi mà được ngay nữa, bà cũng chẳng thích gì cho lắm, vì bà chẳng muốn mắc tiếng tham. Nhà mình đã không giàu, bà chẳng muốn con mình mang tiếng "đào mỏ".

Do thế, ông cụ đã phải bênh con giai bằng cách bác những lý luận của vợ. Hai người đã tiếng bấc tiếng chì cùng nhau. Và cụ phán ông đã chít https://thuviensach.vn

khăn đi chơi một cách giận dữ. Thấy bố bênh, được thể, Liêm cũng đem hết cả những quyền của một người con giai để buộc mẹ phải theo ý mình.

Chàng đã nói: "Thưa mẹ, con năm nay đã hai mươi bẩy tuổi đầu rồi. Về

đường ăn học thì, một người như con, thế không phải để nhục cho bố mẹ.

Về phần tứ đức, con tưởng con cũng là người con ngoan, thật chưa hề làm gì cho cha mẹ phải phiền não. Vậy mà con chỉ đợi cái quyền rất chính đáng của con là tự ý kén chọn lấy vợ, nó là việc hệ trọng cho cả đời con, và chỉ

quan hệ cho con mà thôi. Nếu đến cái việc ấy mà cũng không được nữa; mà con phải thất vọng, thì mẹ đừng lấy làm lạ rằng con sẽ đâm ra hư thân, chơi bời, suy đốn... Thật thế đấy, con không nói dọa mẹ đâu!" Nói xong Liêm, đi liền.

Cái kiêu ngạo, cái tự phụ, xưa kia kín đáo, nay chàng đã nói ra miệng cả. Đó là một sự phản động mãnh liệt của một người con đem ra đối phó với những quyền hành của một bà mẹ không thức thời, nó làm cho chính Liêm cũng phải ngạc nhiên. Chàng không ngờ rằng mình lại cả gan quyết liệt đến như thế với mẹ. Nhưng nếu không thế thì không xong? Liêm đã trông thấy ngay Quỳnh thổ máu mà chết như Tố Tâm nếu chàng sẽ cúi đầu trước những lễ giáo với gia đình một cách nhu nhược như Đạm Thủy, một người vô lý.

Dần dần, tự cái ngờ ngợ không hiểu rằng mình là đứa con bất hiếu hay một thiếu niên có nghị lực, Liêm đi đến cái tâm trạng được yên trí rằng mình chỉ còn là người làm theo đúng lẽ phải trong cuộc chiến đấu lấy cái hạnh phúc cá nhân. Chàng lại nhiễm phải ít nhiều tư tưởng... quá khích bằng cách chủ trương rằng phàm con người ta ở đời, muốn chinh phục lấy điều gì, thì phải chiến đấu, phải ngang ngạnh một chút, chứ kêu xin như

một kẻ ăn mày thì chẳng bao giờ được toại chí.

Vậy, Liêm phải làm gì bây giờ? Phải tỏ rằng mình đã phẫn uất đến nỗi liều lĩnh để dọa nạt bà mẹ. Người mẹ nào mà lại không nhu nhược, trước cái liều đời của một đứa con? Nghĩa là Liêm phải đi chơi cả đêm! Đi hát, đi https://thuviensach.vn

khiêu vũ, đi hút thuốc phiện, đi tìm cái tình dục ô trọc với bọn kỹ nữ, cái gì cũng được cả, miễn là đi suốt đêm. Để bà mẹ phải hoảng hồn, khi thấy đứa con vì thất vọng mà đổ đốn.

Ừ, vốn biết thế, nhưng ta đi đâu? Và đi với ai bây giờ?

Thật thế, đó là sự khó giải quyết. Ngót ba chục tuổi đầu rồi, Liêm cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chàng chưa hề bao giờ biết cái gì là chơi bời.

Đó là một thiếu niên ít có, ở giữa Hà thành mà vẫn ngây thơ, nếu ta không muốn nói là nhà quê. Hư thân đi chơi đêm, đó chẳng phải là việc dễ dàng như chàng vẫn tưởng.

Hai tay đút túi quần, đầu hơi cúi, Liêm cứ ung dung đi như đếm từng bước, như một triết nhân đang suy nghĩ về một vấn đề thuộc hình nhi thượng học (1). Bỗng tầm mắt chàng dắt tới một chiếc xe hơi nhỏ, sơn màu trắng, đỗ ngay ở vỉa hè. Chàng còn ngờ ngợ thấy rằng chiếc xe này hình như của một người nào quen thuộc, thì vừa chợt sau lưng đã thấy có người gọi:

- Tiens! Mon Petit Chose (2)

-----

(1) Bây giờ gọi là siêu hình học.

(2) Kìa! Pơ- ti Sô của tao. Petit Chose là tên một nhân vật trong tiểu thuyết Pháp gọi một cậu giáo bé nhỏ.

Đó là Cử Tân, một bạn đồng nghiệp, Liêm quay lại... Cử Tân lúc ấy mặc sơ mi và quần đùi, đứng trước cái cổng sắt, có một mẩu thuốc lá lập lòe ở miệng. Sau khi bắt tay nhau, Cử Tân đẩy cửa ra ý bảo Liêm vào nhà mình.

- Ơ kìa! Tôi tưởng không phải nhà anh ở phố này.

https://thuviensach.vn

- Tao mới dọn lại đây có năm hôm.

- Xe anh để thế này, chắc anh định sắp đi đâu...?

- Không! Vả lại dẫu có định sắp đi đâu thì hoãn lại cũng không sao.

Đáp xong, Cử Tân vỗ vai Liêm, đẩy vào nhà, lên gác bằng mười cái bậc xi măng mà trên là một giàn nho.

Cử Tân vốn là một giáo sư của nhà nước, đỗ đạt từ khi cái bằng cử

nhân còn là vật hiếm có, cho nên không mấy ai là không biết tiếng. Lương anh đã trên ba trăm bạc ngay từ lúc tuổi anh ta chưa ngoài ba mươi. Không ai hiểu vì lẽ gì Cử Tân xin thôi trường nhà nước để ra dậy học tư. Người ta chỉ biết rằng đó là một anh chàng có cái học thức rất uyên bác, đã lấy vợ

đầm và do thế, bị cái xã hội thượng lưu Việt Nam coi là đồ vô tích sự cho nòi giống. Từ khi góa vợ, Cử Tân sống như một kẻ cô độc, giết cái buồn ở

những nhà khiêu vũ hay ở xóm Khâm Thiên. Đó là một người có học thức và ăn chơi rất bậy bạ.

Vốn đã sẵn có một thành kiến, một mối ác cảm không nguyên cớ, xưa nay, gặp Cử Tân ở trường, Liêm chỉ bắt tay chào hỏi qua loa thôi. Nói cho đúng ra, thấy một người cao tuổi sống một cuộc đời khác mình, thoạt đầu Liêm đã e sợ, coi mình không đủ tư cách giao thiệp với hạng người ấy. Cho nên bao giờ đối với Liêm, Tân cũng vồ vập, cũng xưng mày, tao, mà Liêm vẫn phải giữ thái độ dè dặt, hơi lãnh đạm. Tân hay vỗ vai Liêm mà gọi chàng là "Mon Petit Chose..." Thoạt đầu, Liêm bất bình về cách gọi thân mật ấy lắm, nhưng sau, thấy cái vẻ mặt mình có sự ngây thơ, hiền lành, đứng đắn nên Liêm lại hóa ra hơi thích chí nữa. Tuy vậy, chàng cũng chẳng tìm đến nhà Cử Tân bao giờ. Trước mắt chàng đó là một người bất cần dư

luận, có học thức nhưng chỉ làm xấu lây bọn có học thức mà thôi. Liêm rất ghét những kẻ vong bản. Cử Tân, trước mắt chàng, lại chính là kẻ giữ chức vô địch về môn vong bản. Đối với hạng ấy, chàng đã sẵn có lối xử sự: Kính nhi viễn chi.

https://thuviensach.vn

Bữa nay thấy Cử Tân có vẻ tốt với mình, Liêm nghĩ thầm: "Ừ thì ta thử gần gụi anh chàng này xem sao! Có lẽ đó là một người tốt nữa cũng chưa biết chừng! Sự gì chính mình chửa rõ thì mình không nên có thành kiến, e sẽ là nô lệ của thiên hạ, của cái dư luận thường là thiên lệch và không có giá trị gì cả". Nghĩ vậy, chàng cứ để cho người bạn già đẩy mình đi dâu thì đi.

Vào đến phòng khách, Cử Tân bấm chuông gọi bồi, sai mở rượu bia thết người bạn trẻ. Liêm nhận thấy cách bài trí cái phòng tối tân ấy có một vẻ lịch sự rất kín đáo, rất lọc lõi, thật là cách ăn ở của người trí thức. Chàng hỏi:

- Anh ở đây có một mình thôi à?

Cử Tân xo vai đáp bằng tiếng Pháp:

- Tao bồ côi cả bố lẫn mẹ, góa vợ, không có anh em, không có con, tất nhiên tao chỉ ở đây có một mình.

Một lát, lại tiếp:

Liêm gật gù cái đầu rồi phê bình:

- Anh thế mà là người sung sướng nhất đời đấy.

Cử Tân xoa tay ngăn:

- Mày còn trẻ tuổi, tao coi mày như đứa em tao, nên tao không nói.

Nếu mày có từng trải hơn nữa, thì tao sẽ nói rằng. Trước mặt mày bây giờ

đây, cái thằng đương nói với mày đây, chỉ là một đứa khổ sở nhất đời.

- Sao lại có thể như thế được?

- Ồ! Mày đã hiểu sao được mà tao nói!

https://thuviensach.vn

Đáp xong, Cử Tân nhấc cốc bia khổng lồ lên, ngửa cốc nốc có một hơi mà cạn hẳn. Liêm rùng mình tưởng chừng trước mặt chàng, đó là một người say rượu, hung hăng, sắp gây sự đánh nhau. Có lẽ sợ người bạn trẻ

mếch lòng, Cử Tân lại tiếp:

- Không! Rồi tao cũng sẽ nói cho mày hiểu, nhưng mà phải lúc nào rỗi rãi, có rảnh việc mới được.

Liêm cúi đầu không đáp. Chàng nghĩ thầm:

"Cái thằng cha này thế mà cũng hay hay. Vị tất nó đã khinh người hay đểu giả như mình vẫn tưởng. Dễ thường nó lại là người tốt, cao thượng, khổ sở nữa cũng chưa biết chừng".

- À, tại sao anh lại bỏ việc nhà nước thế nhỉ?

- ... Dạy tư thế này, kiếm được hơn là lĩnh lương nhà nước.

- Sao vậy!

- Vì tao có một phần ba cổ phần ở trường.

Câu ấy khiến Liêm nghĩ ngợi lắm. Thì ra cái người mà chàng rất ác cảm ấy, lại có thế lực đến như thế! Như vậy thì chàng phải gây thiện cảm cho mau mau đi thôi. Ồ! Nếu chàng biết trước thì hẳn không phải khó nhọc trong sự vận động một chân dạy học như thế. Liêm bỗng hóa ra hối hận về

cái óc sẵn thành kiến, và lập tức có một thái độ với Cử Tân.

- Tôi ngồi đây lâu có phiền gì anh không?

- Phiền tao à? Trái lại! Tuy hôm nay tao có hẹn với một con gà mái (3) nhưng mà chẳng hiểu nó có đến không? Được, mày hãy cứ ở chơi. Nếu mày có thể ở đây cả đêm được hay không thì để tao liệu... cho bõ!

Liêm gật đầu ngay:

https://thuviensach.vn

- Anh muốn thế thì rất hân hạnh cho tôi rồi còn gì!

Cử Tân đưa tay ra bắt tay Liêm như một người Tây phương trong lúc cần phải bày tỏ một tình cảm. Liêm nghiệm ra rằng đó là người chẳng còn gì cốt cách Việt Nam. Tây đặc! Chàng lại thấy rằng từ lúc biết thế lực trong trường của Cử Tân, cái vong bản của người ấy không khiến chàng bất bình nữa.

Cử Tân đưa Liêm sang phòng bên cạnh. Lại một cảnh bài trí lạ mắt nữa: những cái ghế dài, ghế tròn, lùn tịt, những đèn điện tối tân đục vào tường, những gói thêu, những thứ đồ chơi... Giữa một cái sập sơn son thiếp vàng là một khay đèn phù dung đáng giá mấy trăm bạc. Liêm thấy rợn tóc gáy khi trông thấy một cái đầu lâu, hai con mắt sâu hoắm, hai hàm răng nhe ra như đương cười, để ở đầu giường, hầu như một cách biểu tượng về cái ý nghĩa: nghiện thuốc phiện là chết. Cử Tân nói:

- Tao đãi mày là bạn thân thì mày không được bạ với ai cũng cổ động rằng tao nghiện đấy nhé! Tao không sợ thiên hạ biết tao nghiện, nhưng tao rất ghét những đứa cứ nhắm mắt công kích thuốc phiện trong khi chưa được hiểu thuốc phiện là cái gì?

Hai người nằm dài hai bên bàn đèn, lưng trên da hổ, đầu vào đầu hổ, đúc bằng thạch bạch. Cử Tân bấm chuông điện, một tên người nhà chạy ngay lên.

- Mày đẩy cái xe vào rồi đi mua cho tao cân nho đây.

Trong khi Cử Tân nằm trên, Liêm quờ tay lên đầu vớ những cuốn sách bìa da, chữ vàng. Đó là những sách khảo cứu về tâm lý học, về triết học, hay là, nếu là tiểu thuyết, thì cũng tiểu thuyết của những tay như Proust, Ner, Barrès, Wells, những tác giả "đọc vỡ đầu" cả. Chàng thấy rằng chủ

nhân cái bàn đèn và cái phòng garconnière (4) này chính là một kẻ bậy bạ

thượng lưu. Điếu thuốc phiện giơ vào miệng, Liêm phải hút ngay, vì chàng https://thuviensach.vn

rất sợ Cử Tân coi mình là trẻ con. Hút xong, chàng mới thấy rằng cái hương vị của thuốc phiện thật là vô vị.

-----

(3) Nói theo kiểu người Pháp: gà mái là chữ chỉ hạng đàn bà dễ dãi, ai gọi cũng đến.

(4) Nơi ở riêng của những đàn ông để tiếp bạn gái.

Hai người lúc đầu, chỉ nói những chuyện không can hệ. Về sau, Cử

Tân nói đến cái chuyện nhân bởi đâu anh ta là kẻ khổ sở nhất đời.

- Năm tao mười tám tuổi, tao yêu một thiếu nữ. Con bé mới đầu tưởng không lấy tao thì tự tử, thế mà chỉ mới vài tháng sau là phụ tao! Rồi tao sang Pháp du học hơn mười năm. Tao lấy đầm. Tao đem vợ đầm về đây, rồi vợ chết. Cái đứa sống thì chẳng chung tình với mình, cái đứa chung tình với mình thì lại chẳng sống? Từ đấy tao coi đời là tấn hài kịch mà tao đã đóng hồi thứ năm (5). Tao còn bao lâu nữa mới chết? Rồi thì là tao yêu hết thảy đàn bà nào rơi vào tay tao? Càng yêu càng chán, vì đàn bà họ giống nhau cả, mà không thể cầu cái hạnh phúc của mình ở họ được... Mày xem: mỗi tháng tao kiếm mấy trăm bạc, không phải nuôi ai... vậy mà càng khổ

sở, khổ sở không thể tưởng tượng được.

Je suismalheureux! Malheureux! Malheureux (6).

Đến đây, Cử Tân đập tay xuống giường, giọng nói thất thanh. Liêm tưởng chừng như đang xem một cuốn phim nói vào giữa lúc có một tấn bi kịch, hay là đương nằm với một ông lính trong lúc có xúc cảm mạnh.

- Tại anh chơi quá đấy chứ gì?

- Liêm! Mon Petit Chose! Mày cứ mày tao đi cho thân, đừng gọi tao là anh nữa, không thích? Tao chơi bời không phải vô mục đích. Tao đã để gần https://thuviensach.vn

nửa đời người tao vào sự tìm tòi cho ra một điều bí mật nó khiến tao hỏng cả một đời người rồi! Mà đến bây giờ, tìm chưa ra! Tao muốn hiểu rõ cái bụng dạ người đàn bà nó là thế nào! Tao đọc, tao đọc, đọc mãi, tìm vẫn không thấy. Tao chơi, tao chơi, chơi mãi... tìm vẫn không thấy! Thế thì cái tâm lý đàn bà nó huyền bí đến bậc nào? Tại sao người đã nằm trong cánh tay mình... mà mình vẫn không hiểu rõ nếu mình không nhận thấy rằng họ

tầm thường như nhau mà thôi? Tại sao cô bé ngây thơ kia đã lừa dối tao?

Hồi ấy, tao đẹp, trẻ, nhiều tiền, tao yêu nó lắm, chiều nó như chiều một nàng tiên, mà sao nó lại phụ tao? Tại sao? Pourquoi? Pourquoi? (7).

Cử Tân ngừng tiêm, ngồi dậy, đập vào ngực, trợn mắt lên... Tiếng qua (8) thốt ở miệng anh qua cái nghiến chặt của hai hàm răng với sự nhe hai cái môi dầy, như cơn đe dọa của một con thú dữ trong chuồng sắt bất bình về cái tinh nghịch của một đứa trẻ, đứng ngoài ném đá. Còn cái giọng thì rên rỉ đầy những đau thương như của kẻ nào chán đời vô cùng.

- Ấy suốt đời tao cứ hành hạ tao bằng cái câu hỏi ấy. Tao hỏng cả đời tao chỉ vì con bé, mười tám tuổi, yêu tao rồi phụ tao!

Không, anh chàng này chính là người nhiều tình cảm, rất đáng thương nữa, chứ chẳng phải là kẻ vong bản, kiêu ngạo, bậy bạ như thiên hạ vẫn tưởng. Liêm đương nghĩ thế để ái ngại cho Cử Tân lúc ấy nằm co ro hút thuốc phiện như một anh nghiện tầm thường, thì chợt có tiếng gõ vào cửa rất mạnh, và giọng hỏi gắt của một người đàn bà Tây phương.

-----

(5) Hồi thứ năm là hồi cuối cùng trong các vở kịch.

(6) Tao khổ quá! Khổ quá! Khổ quá!

(7) Tại sao? Tại sao

https://thuviensach.vn

(8) Hai chữ cuối câu nói của Tân đọc là Puôrqua!

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

IV

Cử Tân nhìn Liêm một hồi lâu rồi khẽ thở dài, nói:

- Ấy đó! Đàn bà! Lúc nào vẫn cứ mất thời giờ về đàn bà.

Rồi anh quay ra, cất cao giọng:

- Entrez! (1)

-----

(1) Vào đi.

Cánh cửa bị đẩy. Một đầm lai, trông còn trẻ lắm, tóc đỏ như râu ngô non, y phục lối đi chơi bãi biển - cái áo đen hoa trắng hở ngực, hở nách và không có tay, cái quần chẽn và dưới ống phình ra như bàn chân voi - đủng đỉnh bước vào với một cái cười tươi tưởng chừng như bất diệt. Cô ả nói bằng tiếng Pháp:

- Tao cứ tưởng mày lại đi đâu rồi. Tao không thấy chiếc Almicar, chưa chi tao nổi giận ngay!

Lúc ấy Cử Tân đã tiêm xong điếu thuốc. Anh ta nằm né vào gần tường, ra hiệu cho cô nhân tình ngồi xuống bên khay đèn đi đã, để anh ta hút xong điếu thuốc rồi có chuyện trò gì hãy hay. Nhưng cô đầm lại đứng nguyên chỗ, sau khi khẽ nghiêng đầu chào Liêm.

Liêm phải ngồi lên để giữ lễ với người mới đến.

https://thuviensach.vn

Chàng mải miết nhìn cái hình dáng thon thon của người Pháp Việt ấy để mà sau cùng thì phải kính phục những ông thợ may Tây phương với những mốt y phục màu nhiệm nó có thể bầy ra gần như trần truồng một cái thân thể khêu gợi dưới những miếng lụa mỏng đơn sơ mà người ta bảo là quần áo để che đậy. Liêm đã thấy một mối xúc cảm mạnh nó chạy qua thân thể, như những thiếu niên đương tuổi phơi phới lòng xuân trước một mỹ

nhân mà quần áo lại phô bày những cái đẹp kín đáo của mình mẩy hơn cả

cái chủ nghĩa khỏa thân, sau khi hút điếu thuốc phiện đầu tiên trong đời mình như thế, trong một gian phòng ấm cúng có một cái không khí thân mật và những đồ bài trí huyền ảo như thế.

Hút xong điếu thuốc, Cử Tân ngồi lên, trỏ Liêm, nhìn cô nhân tình:

- Một người bạn của tôi!

Đoạn lại trỏ cô nhân tình mà nhìn bạn:

- Một người bạn gái của tôi!

Thế rồi Liêm và cô đầm lại bắt tay nhau. Cả hai bên cùng ấp úng:

- Enchantée de... (2)

- Très enchanté... (3)

Từ lúc có mặt người đàn bà, cái gian phòng đã có vẻ huyền ảo lại trở

nên thoang thoảng có mùi hương, như xa xôi lại gần gụi, tuy gián đoạn cũng đủ làm tê mê thần trí con người, và khiến cho cả ngũ quan hầu như

ngây ngất vì đắm say. Liêm thấy rằng đêm nay, chàng đến nơi này là nhờ

một sự tình cờ may mắn ít có, và con đường đời đã rộng mở trước mặt chàng như một kỷ nguyên mới - cái đời học sinh ngây thơ, ngu dốt, cố

nhiên, sau lưng chàng cũng đã khép chặt hai cánh cửa của nó... Từ đấy trở

đi, chàng đã hiểu đời là gì, và sẽ học đời bằng tai nghe mắt thấy chứ chẳng thể mài mũi vào học trong sách vở như những kẻ mất trí khôn.

https://thuviensach.vn

Khi ngồi cạnh nhau, cặp tình nhân ôm nhau, hôn hít nhau, tựa hồ như

không có Liêm đấy nữa. Đến lúc ấy, chàng mới nhìn kỹ người đầm. Thì ra đó là một nhan sắc choáng lộn lúc ta mới thấy chứ không ưa nhìn, và nhìn kỹ lâu chút nữa thì cái duyên của con người cũng trong khoảnh khắc mà biến đi đâu... Đến lúc ấy, Liêm mới nghiệm ra rằng cái mặt này - môi quả

tim, mắt quầng đen, lông mày lệch - thật quả có tính cách dạn dầy mà chàng đã từng gặp, ở những bức ảnh mỹ thuật trong những tập báo Sex-appeal (4). Chàng nghĩ thầm: "Thế này thì còn quý báu nỗi gì! Mà cái ái tình của hai kẻ này thì ra chỉ có hai nguyên động lực là nhục dục và hơi đồng, mà thôi...". Chàng nghĩ đến mình, đến Quỳnh, bỗng thấy một thứ

kiêu ngạo tràn ngập cả trái tim...

-----

(2) Hết sức vui sướng được...

(3) Hết, hết sức vui sướng được...

(4) Tên một tạp chí nổi tiếng thời ấy: Kêu gọi tình dục, xuất bản bên Pháp.

Chợt cô đầm lại ngồi lên, cả cười như chợt nhớ ra điều gì đáng buồn cười mà rằng:

- Ồ, không phải chỉ là một mình tôi đến đây mà thôi.

Cử Tân cũng sửng sốt hỏi:

- Thế còn ai nữa? Chỗ nào?

- Còn em Khánh, nó ngồi ở xa lông bên ngoài.

Rồi, sau khi cười ngắt đoạn, lại tiếp một cách khó nhọc lắm, mà lần này thì bằng tiếng Nam:

https://thuviensach.vn

- Hi hi hi! Thế mà, hi hi hi! mình quên ngay đi mất!

Hi hi hi!

Cử Tân hỏi:

- Em Khánh nào thế nhỉ?

- Ồ! Không biết à? Người nhà của Simone ấy mà? Toa (5) chóng quên thế!

- Để moa (6) ra mời vào chơi mới được.

-----

(5) Mình

(6) Tôi

Nói đoạn, Cử Tân bỏ giường, chạy ra. Một lát sau, anh ta quay vào với một thiếu nữ chỉ đáng tuổi con anh mà thôi. Anh khẽ bẹo má thiếu nữ thân mật và âu yếm:

- Vào đây chơi! Chóng nhớn quá! Lấy chồng đi thôi thì vừa!

Thiếu nữ nghiêng đầu, che mặt, nũng nịu kêu:

- Gớm, anh cứ nói!...

Rồi, sau khi khẽ gật đầu chào Liêm, cô bé khép nép ngồi ngay phía dưới chân Liêm. Khi có trước mặt mình một cô gái ăn mặc gọn gàng, cách trang điểm cũng ra vẻ lọc lõi lắm, lại có thể bảo là đẹp nữa. Liêm thấy nẩy ra trong óc những câu hỏi phân vân nào: "Con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi?

Đến một chỗ như chỗ này làm gì? Sao lại đi chơi với cô đầm lai thuộc hạng https://thuviensach.vn

này? Còn có ngây thơ, trong sạch hay không? Cái đời tư có phải là một cuốn tiểu thuyết thảm đạm hay không?"

- Mời anh Cử xơi nước - mời ông... xơi nước!

Liêm khẽ gật đầu:

- Tôi không dám.

Lúc ấy, cô đầm lai đã nằm nghiêng trên sập, đầu gối vào ngực Cử Tân, hai con mắt lim dim nhắm lại như say sưa. Mớ tóc màu râu ngô non xổ

xuống cái áo trắng của Cử Tân như những ngọn sóng vàng... Chợt thấy Cử

Tân khẽ gọi:

- Paulette!

Cô đầm lai mở mắt ra, nhìn thấy dọc tẩu để kề vào gần miệng mình thì nắm lấy. Cô ngần ngừ, rồi nói:

- Hút một điếu thuốc thì khỏe lắm, nhưng mà đêm nay sẽ mất ngủ.

Tuy nói thế, cô cũng kéo dài một hơi. Cử Tân, khi lại cầm đến tiêm, vừa cười vừa hỏi cô bé còn ngồi ngoan ngoãn ở phía kia cái sập:

- Nào, anh tiêm một điếu để mời em Khánh của anh nhé?

Thiếu nữ tên là Khánh thét to lên một cách rất trẻ con:

- Không! Không! Em không hút đâu!

Tiện cái bàn chân nằm duỗi dài, tức thì cô đầm lai khẽ đá vào người cô Khánh.

- Làm gì mà nhặng lên thế! Không hút thì thôi chứ sao!

Đến đây, người ta chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, Cử Tân hỏi: https://thuviensach.vn

- Thằng bếp đã mua nho về đấy phỏng?

Bên ngoài có tiếng đáp:

- Bẩm vâng.

- Cứ vào.

Người ta ăn nho. Và hút thuốc phiện. Rồi lại ăn nho. Rồi lại hút nữa.

Trong gian phòng tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới thấy một câu hỏi, một câu đáp, uể oải, hình như của những người đã chán nản, đã nhọc mệt cuộc đời rồi. Thuốc phiện đã đem đến cho mọi người cái khoái lạc hoặc cái đau đớn của sự nghiền ngẫm về tâm sự riêng. Riêng về cô Khánh, tuy không hút, không bị lây cái uể oải các đệ tử ả phù dung, nhưng vì bị mắng lúc nẫy, nên cứ ngồi im, hai cánh tay khoanh lấy hai đầu gối, cái cằm tựa trên cánh tay, ủ rũ như một bông hoa héo nắng.

Đến bây giờ, sự vật xung quanh Liêm không đủ khiến chàng thấy thêm chút cảm giác nào nữa. Cử Tân, cô đầm lai với cái vẻ trơ tráo của một gái giang hồ, cô Khánh với những cái bỡ ngỡ còn ngây thơ của một gái giang hồ mới tập sự, cái khay đèn cầu kỳ đắt hàng mấy trăm bạc, cái đầu lâu với con mắt sâu hoắm, với hai hàng răng nhe ra như biểu tượng cho cái cười của Thần chết, ngần ấy cái, đối với chàng, đã thành ra quen thân.

Liêm nghĩ đến cuộc tình duyên của mình, phân vân lo lắng không khéo rồi kết quả thành một sự rủi ro mà thôi. Hạnh phúc chẳng là điều khó kiếm cho lắm, vậy mà ở điều này, xưa nay, đã biết bao nhiêu người cam lòng chịu khổ sở! Chàng có thể nào lại can tâm chịu khổ như những người khác hay không? Liêm nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết thảm tình mà chàng đã đọc, rồi thấy cái cần phải đập tay lên xuống một cách rất bất bình mà rằng: " Không không! Không khi nào thế được!"

Liêm vô tình đã đấm xuống sập hai cái.

https://thuviensach.vn

Cô đầm lai, sửng sốt hỏi bạn:

- Ô kìa, anh Tân! Anh ấy làm sao vậy?

Cử Tân cười mà rằng:

- Anh chàng say thuốc đấy chứ gì?

Liêm đáp để chữa thẹn:

- Tôi mơ mơ màng màng thấy mình đang lơ lửng trên mây xanh...

Nhưng Paulette và Cử Tân đã dìu nhau ngồi lên, không để ý lời cắt nghĩa ấy. Cả hai đứng lên làm cho Khánh và Liêm cũng phải ngơ ngác...

Thì Paulette nói ngay:

- Chúng tôi sang bên này có một chuyện riêng với nhau, thế thôi!

Khánh! Nằm xuống đây mà nghỉ!

Cử Tân cũng nói:

- Liêm ơi, cởi cái áo ngoài ra cho mát. Cứ ở đấy nhé! Mày cứ việc tự

do như nhà mày.

Liêm phì cười:

- Nhưng mà ở nhà tao, tao lại không tự do!

Lúc này Paulette đã khoác tay vào cổ người yêu. Trước khi ra khỏi phòng, Cử Tân còn quay lại nói đùa:

- Khánh ơi, anh Liêm kia, thì anh làm mối cho em đấy! Anh ấy tốt lắm, chung tình vào bậc nhất đấy!

Khánh cúi đầu mỉm cười và có lẽ để giấu cái mặt không đỏ vì hổ thẹn của mình.

https://thuviensach.vn

Trong nửa giờ, Liêm và Khánh không ai nói gì với ai. Cái im lặng bị

kéo dài ra mãi, dần dần trở nên nặng nề và khó chịu hơn cả sự huyên náo nữa. Liêm vốn có tính nhút nhát, nhất là, ngoài Quỳnh ra, thì chưa có trò chuyện với người đàn bà thứ hai nào nữa. Chàng thấy nếu mình không nói gì thì sẽ mang tiếng là khinh người hoặc là ngốc nghếch. Trẻ con, ồ, không đời nào! Chàng nghĩ mãi câu nhập đề, vậy mà chỉ biết nói có thế này:

- Nằm nghỉ xuống đây cho đỡ mệt, đi em.

Khánh ngửa cổ ra cười không lên tiếng, vươn vai đáp:

- Anh để mặc em.

Rồi khoan thai vuốt lại hai mảng tóc trước cái trán nở. Liêm đương nằm bỗng tìm được cách gần gũi Khánh hơn nữa, là ngồi lên rót chén nước.

Nhưng Khánh đã đỡ lấy, nhanh nhẩu:

- Để em tiện tay em rót cho.

Như vậy, bầu không khí lạnh lùng đã mất, Liêm uống xong chén nước bèn để tay lên má thiếu nữ, vuốt ve một cách tình tứ.

- Em đẹp lắm!

Khánh nguẩy đầu một cách nũng nịu:

- Anh cứ nói!

Rồi quay nhìn đi chỗ khác, ý chừng thẹn nên giấu mặt.

Liêm bèn để bàn tay vào cánh tay của cô bé tuy sắp bước chân vào đời giang hồ nhưng vẫn còn ngây thơ. Bàn tay của Liêm lần mò từ dưới lên trên rồi dừng lại ở chỗ tròn tròn của cái vai. Chợt chàng vô tình hỏi:

- Quái thật! Họ sang bên ấy rồi lại quay về đây nữa chắc?

https://thuviensach.vn

Khánh đáp:

- Đến sáng mai chắc họ mới về bên này.

À, à.

Liêm gật gù cái đầu rồi mới biết mình đã trót hỏi một câu ngớ ngẩn.

Chàng lại thấy những câu hỏi về Khánh lần lượt hiện ra trong óc một lần nữa. Con cái nhà ai? Đã khổ sở nhiều lắm hay chưa, vân vân... Liêm bỗng thấy quả tim mình thổn thức vì một mối thương có những căn nguyên xa xôi về đời người đàn bà nó bất trắc như một hạt mưa, về cái nhan sắc nó mỏng mảnh như một sợi tơ, sợi tóc. Chàng nghĩ đến Quỳnh, đem so sánh cái thân thể người ngồi trước mặt với người chỉ có trong óc mình. Vô tình Liêm thở dài một cái.

Cử chỉ ấy khiến Khánh quay lại, tưởng chừng như mình bị khinh.

- Anh làm sao thế, anh?

Nhưng Liêm nói thác đi rằng:

- Anh buồn vì anh đương phải lòng em, chứ sao!

Câu nói ý tứ ấy khiến Khánh tát khẽ vào má Liêm một cái. Tiện dịp, Liêm cũng lôi hai bàn tay trắng nõn kia về mình, để cặp môi xuống mấy đầu ngón tay búp măng...

- Khánh ơi, em thử trông mặt anh xem có phải là người khổ sở không?

- Em có là thầy tướng đâu?

- Thế anh Tân anh ấy vừa tiến cử anh là một người chung tình thì em đã tin chưa?

https://thuviensach.vn

Khánh đáp lại bằng một cái tát yêu thứ hai nữa. Liêm ôm lấy người thiếu nữ ấy vào lòng mình. Chàng vẫn nhớ cái mục đích mà đêm nay chàng phải theo đuổi: đi chơi bậy, hư thân v.v... Thì chàng đã hút cả thuốc phiện.

Thì chàng đương có một gái giang hồ? Mà lại không mất tiền! Mà lại hư

thân một cách thượng lưu trí thức nữa!

Có trong cánh tay mình một thiếu nữ. Liêm thấy cái tò mò xưa kia về

đàn bà lại nổi tưng bừng lên trong thâm tâm, cái cần có những sự cắt nghĩa mà chàng chưa thể hỏi ở Quỳnh được. Vậy mà Liêm đương vào thời kỳ mà tuổi dậy thì phát triển một cách đầy đủ đến bậc đã từng phát sinh ra những trạng huống rối loạn về tinh thần, trong những thời gian ngắn, để chờ bên ngoài có điều gì kích thích mạnh vào trí não mới thôi. Cho nên, thêm được thuốc phiện trợ lực, đêm này Liêm đã cư xử, y như một kẻ thạo đời!

Chàng hôn hít, ôm ấp cô bé dễ dãi chỉ từ chối cho phải phép, và biết với tay ra cầm lấy cái quả bấm điện để vặn tắt đèn, khi mà ái tình sắp đi đến cái chỗ không có không được của nó.

Cái đồng hồ trên tường đủng đỉnh điểm ba tiếng chuông ngân nga.

Ở phòng bên cạnh, chốc chốc lại thấy Paulette cười rú. Đêm ấy Liêm đã biết rõ, lần đầu trong đời niên thiếu của Liêm, cái gì là người đàn bà.

Buổi sáng hôm ấy, Quỳnh đã trở lại rất sớm. Nàng ngạc nhiên thấy mình không nhọc mệt chút nào cả, ấy là đêm trước, nàng đã thức khuya.

Thì ra cái sung sướng cũng là một thứ thuốc bổ đủ sức chạy chữa cho những thời giờ phải dùng vào sự suy nghĩ nhọc mệt.

Tối hôm trước, đương ngồi một mình ở cửa hàng, Quỳnh bỗng thấy cụ

Phán, nghĩa là thân phụ của Liêm. Nàng giật mình, hồi hộp, biết là trong cái đời êm lặng của mình, hôm nay có một đại sự. Cụ Phán hai tay chắp sau lưng, cặp kính trắng đạo mạo, đã ung dung bước vào, dịu dàng hỏi: https://thuviensach.vn

"Có ai ở nhà không, hử cô?" May sao bữa ấy, cả cô lẫn chú nàng và mẹ nàng đều cùng có nhà cả. Nàng đã chạy vào loan báo cho người trên một cách mừng rỡ như là người ta phải mừng rỡ, vào trường hợp ấy. Nàng kết luận: "Có lẽ vì vậy mà tối hôm nay không thấy Liêm đến chơi, cũng không thấy Liêm đi qua cửa nữa". Nhưng bữa ấy, Quỳnh đã cứ ngồi lỳ

ngoài hàng, không vào pha nước chè Tầu như những bận có khách khác, vì một cái hổ thẹn xa xôi, không rõ căn nguyên... Nàng nghĩ thầm: "Đích thị

ông già đáng kính mến này, tối hôm nay đến đây chỉ có việc xin ta về làm nàng dâu mà thôi. Ta cứ ở ngoài này để cho ở trong ấy, người nhớn nói chuyện với nhau cho tiện".

Quỳnh đã đoán đúng.

Sau khi cãi nhau với bà vợ ở nhà mà mặc áo dài hầm hầm định ra phố

đi ăn chơi cho nguôi cơn giận, cụ Phán đã thay đổi ý kiến và nghĩ ra rằng việc có ích lợi hơn hết là đến ngay "nhà gái" chính mình ướm hỏi cho con giai mình trước đã, xem sao... Nếu trông chừng được, thì thế là xong rồi, bằng nếu không, người ta sẽ tránh được cái mất thời giờ về cãi nhau vô ích quanh một việc chưa chắc đã có kết quả. Vả lại, đã bao lâu nay, những việc hệ trọng trong gia đình hình như thuộc về bà vợ cả, ông bố của Liêm đã thấy rằng nếu mình cứ để cho vợ chiếm đoạt mất cả quyền hành như thế

mãi thì hỏng to! Cái lòng tự ái của cụ đã liên lụy vào việc này. Cụ không quả quyết cũng không được.

Cụ Phán đã ngồi rất khuya. Khi cụ đứng lên cáo thoát ra về, đồng hồ

đã điểm mười tiếng. Thấy nét mặt vui vẻ của cụ, sự lễ phép đậm đà của những người bề trên của mình lúc tiễn cụ ra cửa, Quỳnh sung sướng cực điểm, yên trí ngay rằng cuộc trăm năm của mình hẳn là không đến nỗi gặp một trở lực nào cả.

Cho nên cả đêm hôm trước, nàng đã nằm yên để mặc cho cái trí não hoạt động về những ý nghĩ kiến thiết tương lai. Liêm đã trở nên một người đứng đắn nhất mực, đáng tin cậy cả trăm phần trăm, yêu nàng cho ra yêu, https://thuviensach.vn

phụng sự một cái nghĩa cả là cái nghĩa vợ chồng, chứ không phải có cái manh tâm "chim chuột lăng nhăng" gì nữa. Do thế, nàng cũng đã tìm thấy một cái cớ gần như chính đáng để cho mình khỏi phải hối hận, khỏi phải tự

mình lại buộc tội mình, trong việc lén lút đi chơi với người yêu. Không có gì có thể làm cho ta sung sướng được như cái lòng tin, thứ tín nhiệm hoàn toàn, trong tình yêu Quỳnh đã được hưởng cái sung sướng ấy.

Nàng đã thức ngót một đêm liền. Nhưng nàng chẳng vì vậy mà mệt mỏi.

Buổi sáng đã đến với một thứ gió thu hiu hắt làm cho người ta quên những ngày hè oi ả, khó chịu, khổ sở của mấy bữa trước. Với những buổi sáng như thế, người ta cảm thấy đủ cả những cái tốt đẹp của đời, vào những ngày vui...

Quỳnh ngồi trên ghế, nét mặt trầm mặc, vui sướng như những thiếu nữ

mới yêu lần đầu trong đời mà được hưởng hạnh phúc ngay, bình tĩnh như

những người không có việc gì phải lo toan, phải mưu tính nữa. Vì tối hôm trước, sau khi cụ Phán ra về, mẹ nàng và cô chú nàng đã gọi nàng vào để cả

ba người cùng hỏi:

- Đấy, cụ Phán cậu Liêm đến nói chuyện muốn xin cô cho cậu ấy đấy, cô thử nghĩ xem có bằng lòng được không?

Quỳnh bẽn lẽn, mặt đỏ ửng, thẹn không nói được nữa. Nàng cầm vạt áo đưa lên mồm để nhấm nhấm như một đứa trẻ con. Thấy không được tự

nhiên, nàng lại bỏ rơi vạt áo, đặt lại mấy khóm huệ cắm trong lọ. Để phải hỏi mình đến ba câu, nàng mới khẽ đáp:

- Thưa mẹ, thưa cô chú, con hãy còn bé dại, con chẳng biết nghĩ thế

nào cả, vậy cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.

Ông phán Hòa mỉm cười mà rằng:

https://thuviensach.vn

Ấy đấy, thế có ngoan không! Thời buổi giải phóng bình quyền này mà thấy một cô gái biết nói như thế với bố mẹ khi có người hỏi, là hiếm lắm.

Bà phán Hòa cũng nói:

- Thật không ngờ anh Liêm mà lại lấy chị Quỳnh! Chả bao giờ tôi nghĩ đến sự ấy.

Ông phán Hòa không bằng lòng vợ:

- Sao mà "không ngờ"? Hai người ấy lấy nhau là phải lắm chứ?

Bà mẹ Quỳnh mỉm cười, ngắt:

- Thôi đi, ông chỉ định vơ vào cho cháu ông thôi!

Ông phán Hòa cãi:

- Nào tôi có vơ đâu! Bà chị cứ hỏi nhà tôi đấy mà xem! Nghĩa là tôi vẫn có ý đánh tiếng hộ, thế thôi. Nhưng mà chưa kịp được làm ông mối để

kiếm cái áo mặc tết thì chưa chi chính nhà giai đã sấn hổ chạy lại hỏi rồi.

Ngần ấy người đều bật cười về hai tiếng sấn hổ. Bà phán Hòa bĩu mồm:

- Sấn hổ! Chuyện trò rõ đến hay thôi! Làm như người ta chạy vào cướp giật của mình cái gì ấy!

Ông phán lại vươn cao cổ lên để nói bông:

Ừ! Cái ông cụ ấy rõ đến hay thôi! Thừa lúc mọi người vô ý bất kỳ, thấy bà mẹ về đây chơi, bất thình lình đánh đùng một cái là nhảy tót ngay đến xin cô con gái! Làm mình cứ tưng hửng cả người ra thôi! Giá bàn trước với mình thì có phải mình cũng được là ông mối hẳn hoi, hai bên nhà gái nhà giai đều phải kính trọng hay là sợ hãi cả, thì có phải oai vệ hơn không?

https://thuviensach.vn

Bà tham Bích cũng nói đùa:

- Thôi, ông chả là mối thì ông cũng là thằn lằn từ bao giờ rồi! Ông vờ

vĩnh khéo lắm.

Ông phán Hòa đứng lên, đi ra giữa sân để lấy chiếc khăn mặt. Ông nói:

- Thế này có tức không? Mình chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì mà mình cứ bị ngờ oan mãi. Đến cả thằng Liêm nó cũng không thèm bảo tôi thì mới giận chứ!

Bà phán Hòa cũng phân trần:

- Ấy đầu đuôi quả thật là như thế đấy, chị ạ. Một bên cháu cô, một bên cháu cậu, lấy nhau thế mà cô lẫn cậu không biết trước, không được cái hân hạnh làm mối hay đánh tiếng gì cả. Vì thế mà lúc nãy, tôi bảo là "không ngờ".

Người ta nói chuyện như là đôi trẻ đã lấy nhau rồi vậy. Quỳnh bèn hỏi:

- Thưa me, có phải me đã nhận lời rồi, hay không?

Bà tham Bích ngơ ngác mất một lúc rồi nói:

- Không! Me đã nói gì đâu! Dẫu bằng lòng đến chết đi nữa thì cũng phải từ từ chứ ai lại vồ lại ngay lấy như thế!

Quỳnh bẽn lẽn cãi:

- Vì con thấy cô với me nói chuyện y như đã nhận lời rồi ấy.

Ông phán Hòa gật gật cái đầu:

https://thuviensach.vn

- Chưa nhận thì cũng như nhận rồi! Hai đứa lấy nhau là phải. Tuy thằng Liêm là cháu gọi tôi bằng cậu thật đấy, nhưng mà tôi xin thề rằng tôi nói thế cũng như một người ngoài mà thôi. Liêm nó là người thế nào, hẳn người cô ruột của Quỳnh đã biết.

Bà phán cũng họa:

- Chính thế, chị ạ. Học thức thì... đỗ tú tài tây. Con nhà thì... tử tế.

Tính nết thì... ngoan ngoãn. Ờ, chị ạ, ngoan lắm, ít có đấy, không chơi bời gì cả.

Mẹ Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc rồi thân mật nói:

- Tôi tuy là mẹ nó, nhưng chẳng gì cũng là cải giá rồi. Vậy thì tôi thiết nghĩ tôi nên để một chút quyền hành cho cô, trong việc này. Phương ngôn đã có câu: cô cũng như cha. Vậy cô xem nếu gả được thì gả. Cháu nó xem ý cũng bằng lòng rồi thì việc này dễ lắm. Để đêm mai thì tôi xin lại chơi đằng nhà cụ Phán đáp lễ và nói rằng công việc có gì thì đã có cô ở đây, rồi cô sẽ báo tin cho tôi sau:

- Vâng, chị dạy chính phải.

Mọi người còn ngồi nói bông lơn với nhau lúc lâu nữa, mãi đến khuya mới đi nghỉ. Trong việc ấy, ai cũng có một điều được bằng lòng. Thật là cả

nhà vui vẻ.

Cho nên sáng hôm sau. Quỳnh chỉ mong sao cho chóng đến chiều để

thấy mẹ đi đến nhà Liêm. Nàng rất sốt sắng việc ấy, nhưng không dám hỏi mẹ sẽ đi vào giờ nào, cũng như không dám giục. Quỳnh chỉ sợ cả nhà biết là hai người đã phải lòng nhau từ lâu. Phải lòng ai rồi lấy người ta, sự ấy chỉ chính đáng riêng cho những người trong cuộc, và rất là bất chính, đối với những kẻ ở ngoài cuộc.

Đương nghĩ đến đấy, Quỳnh thấy bà mẹ xách ô ra đi...

https://thuviensach.vn

- Me đi đâu ạ?

- Me đi mua mấy thứ đồ nấu, chốc nữa me về.

Quỳnh nhìn lên đồng hồ, thấy mới có 7 giờ.

"Thì ra hôm nay nhà ta mở hàng sớm nhất!" nàng nghĩ.

Ngoài phố, những hàng quà bán rao inh ỏi, đinh tai... rồi thì, từ xa, vang lên những tiếng rao điểm tâm, đó là một hồi kèn trống não nùng của một bài xuân nữ. Một đám ma sắp qua cửa. Quỳnh bỏ ghế ngồi đứng lên.

Những vòng hoa, những người quần áo đen viền trắng, cái kèn tầu ai oán, bốn con ngựa bị mãng che hết cả thân thể dẫn đầu đi lử đử lừ đừ như

đã nhọc mệt lắm - quang cảnh ấy bất thần đến quấy rối cái tâm thần sáng lạn của Quỳnh như một mảnh sành quấy rối cái phẳng lặng của mặt nước hồ thu. Sau cái xe hắc ám, mấy thiếu phụ khóc lóc thê thảm chung quanh một người - ý chừng là một người chồng - cứ đi một cách bình tĩnh như là không cảm động chút nào cả. Vừa đàn ông vừa đàn bà, số người đi đưa là vài ba trăm, họ bình phẩm cái chết của một thiếu phụ oang oang. Quỳnh nghe lõm bõm lắm, chỉ hiểu đại khái rằng người chết là vì tự tử bằng dấm thanh thuốc phiện.

Quỳnh đứng thừ người ra như nhọc mệt, như chán nản, như chính nàng đương có điều gì đáng buồn rầu thật. Chết! Chết! Không, loài người chẳng có ai lại có thể sung sướng được vì chẳng ai lại thoát được khỏi cái chết nó vẫn đứng rình mò chúng ta đây kia... Chết! Thật vậy, sung sướng đến đâu thì rồi cũng chết! Sống để mà bất thình lình phải chết, thì thử hỏi có bõ không?

Quỳnh lầm bầm: "Rõ phiền quá đi mất!" Trong một phút, nàng đã có cái ủy mị của những thiếu nữ giàu tình cảm như là Thúy Kiều vào lúc bỗng dư nước mắt khóc người đời xưa.

https://thuviensach.vn

- Chị Quỳnh?

Nàng quay lại, đó là một bạn gái: Thanh.

- Ơ kìa, chị Thanh! Đi đâu sớm thế!

- Em đi đưa đám đây, chị ạ.

- Thôi, thế thì em chả dám mời chị vào chơi.

- Chị cứ cho em vào! Em mỏi chân lắm. Để chốc nữa, em đi tầu điện đuổi theo đám cũng kịp chán! Đi từ Cột Đồng Hồ đến đây còn gì!

- Thế đám cất ở đâu? Mời chị vào nghỉ chân...

- Đám cất về nghĩa địa Trung Hoa ở đường Voi Láng qua Ngã Tư Sở.

Hai người kéo nhau vào phía trong quầy hàng. Tuy kêu mỏi chân, Thanh cũng không vì thế mà mỏi mồm. Cứ nói luôn về người chết:

- Chị có biết ai không? Cô Ngọc đấy, hoa khôi của Trường Hàng Cót ấy mà?

- A! Lấy chồng tham tá gì đó, dạo tháng mười năm ngoái?

- Chính đấy. Hai người yêu nhau lắm rồi mới lấy nhau đấy nhé. Cái đám cưới của họ là một đám cưới to nhất Hà Nội, mà cuộc tình duyên của họ cũng là một cuộc tình duyên tốt đẹp nhất Hà Nội nữa!

Quỳnh ngắt:

- Thấy nói chết vì tự tử, dấm thanh thuốc phiện, có không?

- Đích thị!

- Sao? Sao lại đến nỗi thế?

https://thuviensach.vn

- Nào ai biết? Từ độ Ngọc lấy chồng, em cũng không năng đến chơi, mà cũng không năng đến chơi với em. Thế rồi... bất kỳ hôm nay thấy báo đăng cáo phó, em choáng người lên, em đi đưa ma, thế thôi. Hôm qua nhật báo có đăng tin chị Ngọc tự tử, chị không biết à?

- Em không thấy, hay là vì không đọc kỹ. Nhưng mà, vì đâu đến nỗi?

Làm gì mà phải tự tử? Sao lại có thể như thế được?

Thanh xo hai vai, thở dài:

- Nào ai biết đâu! Dư luận về vụ này xôn xao lắm, chị ạ. Người ta bảo anh chồng mê gái nhẩy, chán vợ, hành hạ vợ đến nỗi phải tự tử. Kẻ thì bảo chị vợ hư hỏng, có nhân tình, đã cho chồng mọc sừng, nên thằng chồng nó làm nhục, xấu hổ mà phải chết. Người thì lại bảo chỉ vì chuyện đào mỏ hay khảo của gì đó, vì lúc lấy nhau thì giao hẹn là có hồi môn, đến nay thì lại té ra không...

- Dư luận loạn xạ đến như thế thì có Giời mà hiểu được sự thực!

- Ấy thế.

- Mà sao sự đời lại bẩn thỉu như thế hả chị?

Thanh lại xo vai một lần nữa, nhưng lần này còn điểm cho cái xo vai một cái bĩu môi:

- Có gì là lạ? Họ yêu nhau, say mê nhau, rồi họ chán nhau, rồi họ phụ

nhau, họ hành hạ nhau, ấy sự đời chỉ có thế mà thôi! Chán chết đi ấy, chị ạ.

Đấy, chị có nhìn vào mặt thằng chồng lúc đám ma đi qua không? Tuyệt nhiên không có một tiếng khóc, không có một giọt nước mắt, đấy nhé!

Đến đấy, Quỳnh thở dài:

https://thuviensach.vn

- Buồn lắm nhỉ! Một người như Ngọc, tài có, sắc có, lấy chồng như

thế, mà rồi chết như thế!

- Thật là bất ngờ! Mà khi người ta thấy đời có những sự bất ngờ đáng kinh hoàng như thế, thì không một ai lại không giật mình về cái tương lai của mình, vì sự gì cũng có thể xẩy ra được cả!

Thanh đáp gọn:

- Thì đã hẳn!

Từ đấy, hai người ngồi im một lúc lâu, buồn rầu cho người đàn bà xấu số hiện được hương hoa tiễn đưa xuống hố. Thốt nhiên, Quỳnh đứng lên nói:

- Chết chửa! Quên đi mất, mãi không rót nước mời chị! Thế về phần chị dạo này có gì lạ không?

Quỳnh vừa rót nước vừa đăm đăm nhìn Thanh. Nhưng Thanh đãng trí, không đáp. Mãi một lúc lâu mới hỏi lại Quỳnh:

- Chị vừa hỏi em gì thế?

- Tôi hỏi dạo này chị có gì lạ không?

Dạo này em ngồi nhà hàng mấy tháng, chả bước chân đi đến đâu, còn có gì lạ!

Quỳnh không nói gì nữa. Nàng biết người bạn gái đã nói dối. Nghe nhiều lời đồn của những bạn gái khác, thì chính dạo này Thanh rất có nhiều chuyện lăng nhăng. Hai người vốn không là đôi bạn thân, có nhiều lúc lại là kẻ thù của nhau nữa, nhưng mà cả hai cùng không biết thế, bởi cái cớ hễ

gặp mặt là phải bảo nhau rằng là đôi bạn chí thân. Có lẽ đó là một cái thói quen trong đám phụ nữ. Quỳnh vẫn khinh Thanh không được đứng dắn, có https://thuviensach.vn

nhiều "bạn giai", nghĩa là nhân tình. Mà lại còn thay đổi luôn! Nhưng cái khinh ấy, Quỳnh chỉ để bụng, hễ gặp mặt nhau, bao giờ cũng hời hợt, vồ

vập, ra vẻ đằm thắm với nhau lắm. Đối lại, Thanh cũng khinh bỉ Quỳnh, có lẽ chỉ vì Quỳnh không hư hỏng như Thanh. Khi một người hư hỏng thấy một người khác đứng đắn, bao giờ cái ghen tức cũng làm cho người ấy phải mong ước sự hư hỏng ở người kia để cho cân nhau. Thanh không thoát khỏi công lệ ấy. Thanh chỉ muốn Quỳnh cũng như mình. Vì những lẽ ấy, sự

giả dối, cái xảo quyệt, sự nói tốt trước mặt nói xấu sau lưng, của hai người, là những điều không thể tránh được.

Đương ngồi yên, bỗng Thanh đứng lên:

- Chết, đám đã đi xa mất rồi, thôi em xin phép chị.

- Vâng, lúc nào nhà rỗi mời chị lại chơi.

Hai người chào nhau.

Quay vào quầy hàng, Quỳnh nghĩ đến cái đám ma, thân thế ngắn ngủi của người chết tên là cô Ngọc xưa kia là một hoa khôi, người chồng đi sau quan tài với một cái mặt thản nhiên, tiếng kèn ảo não, những thoi vàng bị

giẫm nát, rải rác trên mặt đường. Bỗng đâu nàng run sợ, lo cho thân thế

mình, trờn trợn về cái bất trắc của ngày mai.Những câu Thanh nói lại vang bên tai nàng như một sự ám ảnh. "Có gì là lạ! Họ yêu nhau, họ say mê nhau, rồi họ phụ nhau, họ hành hạ nhau, ấy sự đời chỉ có thế mà thôi!".

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

Anh van em nữa đấy! Thì em cứ đi đứng tự nhiên y như đã là vợ anh rồi xem có được không nào? Can chi lại cứ co quắp như thế?

- Khổ lắm, nhưng mà nó cứ làm sao ấy cơ!

- Làm sao?

- Em chỉ sợ có người quen trông thấy chúng ta thôi. Lúc nào em cũng cứ hay giật mình, tưởng chừng như có người quen thuộc nào họ trông thấy anh và em đi với nhau, thế này...

- Làm gì có ai đâu? Rõ thật "có tật giật mình" chửa!

Quỳnh cả cười một cách ngây thơ mà rằng:

- Ấy thế mới khổ chứ! Ai bảo "có tật"?

Liêm rắn rỏi nói tiếp:

- Mà dẫu cho có ai biết nữa thì chúng ta cũng đến lấy nhau là cùng chứ

gì nữa!

... Anh là đàn ông anh nói thế nào chả được, còn ai dám chê cười gì nữa. Đằng này em là đàn bà, tất phải khác anh.

Hai người đi lên cầu Paul Doumer (1) bằng bên tả, nghĩa là lối đi của khách bộ hành sang Gia Lâm. Thỉnh thoảng, Quỳnh lại quay nhìn về sau lưng, và khi đi qua cái nhà gỗ nhỏ của lính cảnh sát, chỗ ấy có nhiều bóng điện sáng chói lọi và hai con mắt của người cảnh binh cũng tò mò như

những bóng điện, nàng hổ thẹn quá, phải cúi gầm mặt xuống. Cho nên https://thuviensach.vn

Liêm đã phải khẽ gắt với người yêu, và hai người đã đối đáp nhau như trên kia.

-----

(1) Cầu Long Biên ngày nay, thời ấy mang tên viên toàn quyền Đông Dương đã khởi công làm cầu.

Lúc ấy tuy chưa bảy giờ, song vào cuối thu nên trời đã tối mịt, và trên cầu cũng đã vắng người qua lại. Chỉ còn lại một ít dân buôn bán gồng gánh tất tưởi, sau buổi chợ chiều để về những túp nhà gianh lụp xụp bên Gia Lâm. Hai người không bị ai để ý đến, bởi cớ giai gái đi chơi với nhau trên cầu là sự quá thường. Kể từ chỗ tránh xe thứ nhất trên cầu trở đi, cặp nhân tình được hưởng cái vắng vẻ gần như chỉ có hai người trong một thế giới riêng. Và cũng không phải nói khẽ quá nữa.

Đi độ hai mươi bước, Liêm thấy không có gì nói chuyện, bèn đem những sự bực mình mà chàng cho rằng Quỳnh phải chịu trách nhiệm.

Nhưng cả mấy việc, Liêm đem nói ra cả một lúc:

- Sao em để anh phải đợi lâu quá thế? Đúng hơn nửa giờ đồng hồ thì có khổ người ta không? Mà tại sao hôm kia, anh đến, chưa chi em đã chạy tọt vào trong nhà? Anh chưa kịp nói một câu nào, em như thế, làm anh cứ

tưng hửng cả người ra thôi! Em nên biết rằng những lúc ấy, anh giận em lắm đó! Anh thấy cái gì hình như là em khinh anh! Sao em lại như thế!

Quỳnh chỉ biết chống chế bằng cách nhìn Liêm để tủm tỉm cười. Tuy những câu trách cứ kia là nhiều, song nàng cũng vẫn biết đáp cho từng việc một.

- Em có muốn anh phải đợi em lâu như thế đâu! Nhưng mà khi ra đi, dẫu sao em cũng cứ phải làm ra bộ ung dung, hình như là muốn đi lúc nào thì đi, chứ nếu hấp tấp, đâm sấp ngã vồ, e cô chú em nghi là có hẹn hò gì với ai. Còn việc thấy anh mà em chạy tọt vào trong nhà, thì là vì bữa ấy em https://thuviensach.vn

ngượng, em thẹn thật, mà không hiểu sao em lại cứ thẹn như thế. Như anh chắc anh cho đó là cái thẹn vô lý, vì chúng ta đã từng đi chơi với nhau... Ấy thế mà em không thể nào không thẹn được! Anh nhớ lại xem: mới tối hôm trước thầy chẳng đến hỏi em làm con dâu đó là gì? Một việc đã trở nên chính thức rồi, tất nhiên trước mặt anh, thái độ em không thể cứ như trước được nữa. Nếu anh không hiểu cho như thế, lại cứ giận em, thì anh nhầm...

Nghe lời cắt nghĩa khúc chiết, Liêm cũng nguôi nguôi.

- Không, ấy là anh nói để em để ý đó thôi. Chứ đời nào anh lại dám giận em!

Đi một lát, Liêm lại chữa:

- Nhưng mà có yêu thì mới giận, xin em biết cho như thế nhé!

Gần được một nửa cầu, Quỳnh bảo:

Đứng đây thôi, anh ạ! Chốc nữa về cho gần đường. A! Nhưng mà liệu lát nữa, họ có cho mình quay về không? Nếu họ bắt đi hết cái cầu này rồi về bằng đường bên kia, thì chết!

Liêm an ủi!

- Không sợ! Ta sẽ nói khéo vài lời cho lễ phép, làm gì ông cảnh binh ấy chẳng cho ta đi!

Liêm và Quỳnh cùng đứng dừng lại. Chỗ ấy là trên giữa sông Nhị Hà.

Cả hai người nhìn xuống mặt nước mấp mờ có lấp lánh ánh đèn điện của cầu chiếu xuống... Dòng sông đun ngọn trào vào chân cầu ào ào không lúc nào ngớt, đem theo những mảng bọt trắng hay là những đám củi rều đen.

Ánh đèn trên cầu, trên mặt sông cũng bị dòng nước lôi cuốn đi, làm tan nát ra như muôn nghìn mảnh kính vỡ, cứ như trôi đi mà sự thực thì lại lửng lơ

đọng lại ở một chỗ, trông lạ mắt vô cùng. Thốt nhiên, có tiếng chèo rào rạt https://thuviensach.vn

đập sóng: một chiếc thuyền khổng lồ đen sì sì chỉ có bên trong một ngọn đèn dầu làm dấu hiệu, lừ lừ như một thứ quái vật, đi ngược dòng sông...

Bên trên, những người đẩy sào ngã hẳn về đằng sau, như sắp lăn tòm xuống nước, rồi mới đứng thẳng người lên, mà lại không bao giờ ngã! Thuyền đi, để lại trên mặt nước chỗ sóng trôi cuồn cuộn có bọt trắng ngầu; chỗ xô xoáy va nhau thành những vòng tròn như cái hình vô hình của những đám gió lốc; chỗ lăn tăn như vẩy cá; lại có chỗ phẳng lặng một cách đáng lạ

lùng; phẳng lặng và bì bì đóng váng như mặt bát nước cơm.

- Hồ ồ ồ ồ ha!

Một tiếng còi từ xa khiến hai người quay mặt lại, đứng tựa lưng vào thành cầu. Cái cầu sắt khổng lồ đã bắt đầu rung chuyển làm cho người ta thấy trờn trợn, tưởng chừng cái thành sắt dài có thể rơi xuống và khiến mình cũng rơi theo... Rồi thì - xình xình xình, xình xình xình xình! - cả cái cầu ầm ầm lay chuyển, và bên trong những thanh sắt lớn, thấy hiện ra hai ngọn đèn buồn rầu dưới một dải khói đen kịt; rồi, như một: trận bão, cái đống lù lù mười mấy toa xe lửa phăng phăng trôi qua mắt hai người, bên trên những toa ấy có những hành khách lố nhố đứng nhìn những hào quang rực rỡ của Hà thành ban đêm.

Chuyến hỏa xa vừa đi xong thì đã lại có một vệt ánh sáng vàng chói lọi dài độ ba trăm thước: có xe hơi chạy đến. Thấy ánh sáng chiếu vào mặt mình, Quỳnh hoảng hốt quay mặt ra phía sông, và lấy tay vuốt mái tóc để

che mặt mãi cho đến lúc cái xe hơi cũng đã đi xa.

- Những người ngồi trong ô tô nhìn mặt mình rõ lắm đấy, anh nhỉ?

Liêm bật cười:

- Chết thật! Em làm như khắp bàn dân thiên hạ này ai cũng chỉ bận có một việc là để ý đến em, để chê bai em là đi với anh mà thôi. Thế ra ai cũng biết mặt, biết tên em đó à?

https://thuviensach.vn

Quỳnh cúi mặt, bẽn lẽn cãi:

- Nhỡ trong xe có người quen, biết đâu?

- Anh tưởng em làm gì mà quen khắp thiên hạ như thế được?

Quỳnh vẫn cúi mặt. Liêm đưa tay ra khẽ tát một cái vào má nàng. Rồi, như không có chủ tâm gì, Liêm nghiêng đầu về phía mặt Quỳnh, khẽ đặt vào cái má bên này một cái hôn không có tiếng kêu. Chàng cầm tay người yêu để xoa, nắn, nắm rõ chặt. Rồi chàng bảo:

- Ta ngồi phệt ngay xuống đây có lẽ mà lại hay.

- Sợ bẩn quần áo, anh ạ.

Liêm cúi xuống, lấy tay xoa lên ván cầu rồi reo:

- Ngồi được lắm, sạch sẽ chán!

- Ừ nhỉ! Vả lại gỗ cả, chứ có phải đất đâu mà bẩn!

Hai người ngồi xuống, Quỳnh mặt quay ra phía sông, Liêm lưng tựa vào thành cầu. Cả hai cùng ngồi bó gối, mặt nhìn mặt. Quỳnh chữa thẹn nói:

- Thế mà cứ hẹn nhau ở đây lại hơn cả, anh nhỉ? Phong cảnh đẹp, lại được ngồi một chỗ gần như biệt tịch, khỏi phải đi mỏi cả chân như lần trước.

- Em nói phải lắm. Từ nay nhất định ta chỉ hẹn nhau đến đây thôi.

- Chết, đã tám giờ chưa, hở anh?

- Làm gì! Em cứ nóng ruột thế thì ngồi với nhau thế này còn thú vị gì nữa?

https://thuviensach.vn

Đến đây, hai người lại im lặng một lúc lâu. Có lẽ vì không biết nói gì với nhau nữa hoặc là có nhiều điều muốn nói quá nhưng không biết nên nói điều gì trước. Chợt Liêm âu yếm khẽ nói:

- Quỳnh ơi, Quỳnh?

- Dạ!

- Quỳnh yêu nhất đời của anh ơi, Quỳnh!

- Anh bảo gì?

- Em nhỉ, em có hiểu rằng thế này là cả hai chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc ở đời rồi đó không? Yêu nhau, lại được lấy nhau, trong cuộc dự

định ăn đời ở kiếp với nhau không gặp một trở lực nào, thế là nhiều lắm rồi đó. Em nên biết rằng trong đời này có một con số không sao kể xiết nữa, là giai gái yêu nhau lăn lóc mà không tài nào lấy được nhau, khổ sở điêu đứng trăm chiều. Nghĩ đến những người ấy thì mình phải hiểu rằng mình đã sướng lắm, đã tốt số lắm.

- Em biết đấy chứ?

- Quỳnh ạ, anh lấy được em, anh thấy cái gì hình như là đáng kiêu ngạo lắm. Thật thế đấy, anh muốn kiêu ngạo lắm, anh muốn nói thế với thiên hạ nữa, chỉ bởi cái cớ là lấy được em làm vợ mà thôi! Vậy thì em lấy anh làm chồng, em có cho đó là một điều vinh dự gì cho em không?

Quỳnh đáp qua cái cúi đầu:

- Cái đó đã hẳn.

Một lát, nàng ngẩng lên, tha thiết nói:

- Em xin yêu quý anh nhất đời. Em sẽ là người vợ rất ngoan ngoãn, rất dễ bảo của anh. Em xin cam đoan là bao giờ cũng chỉ yêu anh thôi, và dẫu https://thuviensach.vn

rằng anh có ăn ở tệ bạc với em nữa, em cũng không bao giờ dám giận anh.

Thật đấy, em cứ nghĩ như bụng em đối với anh hiện giờ thì hình như mai sau, dẫu có điều gì đi nữa, em cũng không thể nào lại không yêu anh nữa mà được.

Cảm động, Liêm lôi tay Quỳnh về miệng đặt lên đấy một cái hôn rất kêu. Nàng ngây thơ nói:

- À quên! Đáng lẽ em phải nói câu này đã từ bao giờ kia rồi, vậy mà cứ quên khuấy đi mãi thôi! Nhưng bây giờ thì may quá, em nhớ rồi!

- Gì vậy?

- Anh lấy em về rồi thì thôi chứ không được lấy vợ lẽ nữa đấy nhé!

Liêm bật cười, nhìn nàng một cách âu yếm hết sức.

- Một vợ lại chưa đủ chết hay sao mà còn phải lấy vợ lẽ!

Em lo xa quá.

Nghĩ một lát, Liêm tiếp:

- Còn anh, thì anh xin cam đoan là yêu em mãi mãi, dẫu rằng sau này có khi em sẽ già, sẽ xấu. Anh quyết không bao giờ lại làm em phải có điều gì lo phiền về anh. Thật thế đấy, cứ bằng vào lòng anh yêu em hiện giờ nó tha thiết thế này thì hình như mai sau, dẫu thế nào đi nữa, cũng không bao giờ Liêm có thể phụ Quỳnh được. Em ạ, anh không tự phụ gì đâu. Có lẽ

anh có một vài nết tốt cũng như anh phải có một vài tính xấu. Nhưng anh tin vững là trong những tính xấu ấy, không thể lại có một tính, cái tính xấu làm khổ một người đàn bà. Thật thế đấy, anh không đủ tư cách làm khổ một người đàn bà đâu, nhất là khi người đàn bà ấy lại chính là em?

- Em cảm tạ anh lắm.

https://thuviensach.vn

Lại đến lúc cả hai bắt đầu lặng im nữa. Riêng Quỳnh, nàng tuy cảm động lắm, nhưng chính vì sự xúc cảm mạnh ấy, mà nàng liên tưởng đến cái đám ma cô Ngọc, mới sáng hôm qua... Nàng rùng mình, lo sợ vu vơ... Vì rằng cuộc tình duyên tốt đẹp nào cũng có thể dắt đến một kết quả rất thảm khốc. Do thế, nàng không được hưởng cái sung sướng rất hiếm có trong ái tình, vào cái lúc hai tâm hồn yêu nhau rất thân thiết, nói với nhau những lời nghĩ đi chứ không hề có "nghĩ lại", và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau.

Về phần Liêm, lúc ấy, nhân được ngắm kỹ mặt người yêu, chàng cũng liên tưởng đến Khánh, cô gái giang hồ chưa lành nghề và đã cho chàng biết thế nào là tình dục. Chàng so sánh hai người, hai số phận, bỗng thương cho cô gái giang hồ. Và càng thương hại cho Khánh bao nhiêu, Liêm càng lo sợ

xa xôi cho Quỳnh cũng bấy nhiêu. Chàng nghĩ thầm: "Người này rất có thể

cũng có khi sẽ hóa ra lá gió cành chim như người kia được lắm!" Chàng nghĩ, thế rồi chua chát tự nhủ: "Nếu ta... bạc tình!". Ngay lúc ấy, Liêm thấy một sự kiêu căng vô lý của tâm hồn sau khi nhận ra rằng chỉ do ở cách cư

xử của chàng, mà một đời người đàn bà có thể hoặc sung sướng, hoặc khổ

sở, ê chề.

Chợt Quỳnh hỏi thân mật như đã là vợ chồng rồi:

- À nhỉ? Tại sao lại chính thầy đi ướm hỏi em chứ không phải me?

- Thầy anh hay me anh thì khác nhau cái gì?

- Có phải me thì me không ưng em làm dâu lắm có không?

Liêm giật mình... Hẳn trong số gia nhân đã có đứa nào đi hớt lẻo!

Chàng hỏi:

- Sao bỗng dưng em lại nghĩ như thế?

- À, hình như cô chú em nói vụng với nhau như thế...

https://thuviensach.vn

- Nhảm quá! Em đừng để tâm vào câu nói tầm bậy ấy mà phiền lắm đấy. Nghĩa là thày hỏi... lỗ mãng một chút nên thiên hạ ức đoán ra thế đó thôi.

- Em cũng mong như thế đấy.

Chợt Quỳnh giật mình, hoảng hốt hỏi:

- Chết! Mấy giờ rồi anh?

Sau khi xem giờ ở cổ tay, Liêm đáp:

- Tám giờ kém mười lăm.

Quỳnh đứng phắt ngay lên, thất thanh kêu:

- Em về chậm mất rồi! Đi, anh.

Nói xong, nàng toan đi ngay. Liêm đứng lên nắm tay người yêu, giữ

lại...

- Hãy khoan một tí đã.

Trên cầu lúc ấy hoàn toàn vắng vẻ. Liêm giữ Quỳnh lại. Nàng ngơ

ngác nhìn, không hiểu... Liêm đưa tay qua nách Quỳnh, vòng lấy cái lưng ong. Bàn tay bên kia thì chàng dịu dàng đặt dưới gáy người yêu. Chàng từ

từ kéo cái thân thể gái tơ ấy về mình, nhịn thở mà nghe dò cái phản động lực. Rồi Liêm đặt một cái hôn nồng nàn, lâu lâu, vào cặp môi hé mở có lóng lánh men của những cái răng ngọc trai. Quỳnh rùng mình, quả tim đập thổn thức, phải cảm động như những thiếu nữ khác, khi nhận cái hôn đầu tiên trong đời tình ái. Người nàng lúc ấy bị sức hấp dẫn làm cho như dính chặt vào thân thể Liêm, cả hai người đều thấy những luồng điện mạnh nó làm cho run run bốn ống chân. Rồi thì, hầu như không vì có chủ tâm, một tay của Liêm tình cờ đặt vào một bên ngực của Quỳnh. Chàng sung sướng https://thuviensach.vn

vì được yên trí ngay rằng cái kho báu ấy, chàng là người thứ nhất được xâm phạm. Nàng hất cái tay của Liêm ra, như hối hận lại như sợ sệt, rền rĩ nói:

- Chết, sao anh lại nỡ thế, hở anh!

Liêm ngập ngừng đáp:

- Anh yêu em đấy thôi chứ có sao! Thôi chúng ta về.

Từ đây, trên con đường về, vì hổ thẹn, hai bên không ai nói gì với nhau nữa.

Nhưng mà, từ đó, cái lửa tình dục trong người Liêm cũng đã bị cái bàn tay cản trở ấy khiêu nhóm lên. Một sức ám ảnh bắt đầu chiếm đoạt ý nghĩ

của chàng, khiến Liêm sẽ phải, ngày cũng như đêm, mơ mộng về những sự

ám thị của tình dục.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

Phần Thứ Hai - I

Hai tháng đã qua.

Trong thời gian ấy, Liêm đã sống những ngày sáng sủa, ngắn ngủi quá, để hưởng tất cả những điều gì đáng gọi là hạnh phúc, và để nếm trải tất cả

mọi cái hạnh phúc mà một người phàm trần tốt số có thể được hưởng.

Chàng được hoàn toàn lạc quan mà nhìn thế sự. Chàng bằng lòng bố mẹ đã đưa trầu cau đi chạm ngõ cho mình, bằng lòng cái địa vị thầy giáo dạy tư

rất nhũn nhặn của mình. Chàng bằng lòng người vợ sắp cưới mà chàng trông thấy rằng chỉ có những đức hạnh chứ không có lấy một tính xấu nào cả, một thiếu nữ kể về phương diện nào cũng là hoàn toàn, người mà mỗi khi nghĩ đến, chàng đã tìm được một cách mệnh danh đầy thi vị là "người mà cuộc đời là một bài thơ!". Liêm được bằng lòng về mặt trời cứ tuần tự

mọc lên ở vừng đông, mỗi buổi sáng, về một cái lá vàng nọ rụng và bay tơi tả theo ngọn gió heo may, về ánh sáng đèn điện của những phố xá chỉ đông người vào ban đêm, về những xe cộ làm phiền nhiễu cho sự giao thông của những phố xá ấy... Bất cứ sự vật gì, đối với chàng, cũng đều có nghĩa lý cả, nếu nó không có một thứ thú vị riêng của nó. Chàng đã sống để mà không biết rằng đời là

một sự vô nghĩa lý, chỉ vì chàng yêu và được yêu... Liêm thấy rằng mình còn trẻ, tiền đồ còn rộng rãi thênh thang, mà đã được hưởng thụ cuộc đời, có nhà cửa, có bố mẹ, có học thức, công danh, lại có cả tấm yêu của một thiếu nữ đáng yêu vào bậc nhất.

Bữa nay Liêm nằm ở cái phòng garconnière của Cử Tân, trên một cái ghế bành có đệm rất êm dịu để hưởng cái êm dịu của một điếu thuốc lá https://thuviensach.vn

Hồng Mao (1) như một dân nghiện sành sỏi. Hôm trước, Cử Tân có việc phải đi xa, đã bảo Liêm đến "trông nhà".

- Mày cứ việc dùng cái lỗ (2) của tao bằng địa vị một người có quyền sở hữu. Mày muốn đem con "gà mái" nào của mày đến cũng tùy ý... Và bồi bếp nhà tao đấy, mày cứ việc sai bảo chúng nó y như tao vậy. Tao đi đúng một tuần lễ thì tao về. Được không?

Trước sự mời mọc tình cờ như thế, Liêm đã nhận ngay, tuy rằng chưa biết nhận để làm gì. Vì dạo này nhà Liêm có mấy người trong họ ở nhà quê ra chơi, phải đụng chạm với một bọn người nói chuyện cứ như cãi nhau, Liêm không chịu nổi sự huyên náo vô ý thức ấy, và hễ ăn cơm xong, nếu không đến nhà Quỳnh chàng không còn cách gì khác là đi ra Thư viện để

đọc sách một cách bất đắc dĩ. Cho nên khi nhận lời mời của một người bạn già mà địa vị cùng cách ăn ở cao hơn mình, lại bỗng dưng tỏ ra có tình với mình đến thế, Liêm cảm động lắm, và chỉ thấy rằng nhận lời bạn là làm vui lòng bạn. Vả lại được có một chỗ an tĩnh để nghỉ ngơi, đọc sách, dẫu rằng chỉ trong một tuần lễ, Liêm cũng thấy sẽ có thú vị hơn là phải đi Thư viện, vì cái nhà của Cử Tân có một cách bài trí cực kỳ cám dỗ người, nhất là đối với thiếu niên (3).

-----

(1) Thời ấy người ta quen gọi người Anh là Hồng Mao.

(2) Nói theo tiếng Pháp bình dân là cái nhà.

(3) Thời ấy thiếu niên có nghĩa như thanh niên ngày nay.

Đến đấy được một buổi, Liêm bỗng nghĩ khác.

Thật vậy, nếu đến bây giờ, Liêm mới biết lợi dụng cái nơi kín đáo ấy thì thật đáng ngạc nhiên lắm! Ừ, sao lại không hẹn Quỳnh đến chơi đây?

Sao lại cứ phải hẹn hò nhau trên cầu Paul Doumer, một nơi có trăm nghìn https://thuviensach.vn

con mắt tò mò của thiên hạ, rất nguy hiểm cho danh tiếng của người mà chàng yêu, và có thể cũng có hại cho cả chính chàng nữa? Liêm nghĩ đến sự lo sợ kể ra cũng chính đáng của Quỳnh, nó làm cho hai người mất cả

hứng thú, những khi chàng cùng với Quỳnh sóng đôi nhau đi, đứng, trên cầu sông Cái. Chàng lại tiếc những cái hôn đáng lẽ nồng nàn đằm thắm của mình, của hai người, vào những lúc mà Quỳnh cứ phải giật mình hoảng sợ, tưởng chừng có kẻ nào vẫn đứng rình mò ở sau lưng. Cho nên cái hôn là cái cử chỉ có thể nhờ nó mà một cặp giai gái được lên một cõi Nát Bàn riêng của một thế giới riêng, thì trái lại, đối với Liêm và Quỳnh, chỉ là sự khiêu khích đến một cái tò mò không được thỏa mãn, và gây cho Liêm, nhất là cho Liêm, một sự khó chịu, một sự bực dọc... Liêm chỉ ao ước, trong những lúc ấy, rằng Quỳnh sẽ lim dim cặp mắt, ngả đầu về đằng sau, mở hé cặp môi son để hơi lộ cái ánh sáng của những cái răng mầu hạt trai, để mà nhận cái hôn của chàng một cách rất đằm thắm, rất say sưa... Thì là chàng được mãn nguyện! Thì chàng mới có thể được biết cái gì là thú vị của một cái hôn! Nhưng chẳng bao giờ Quỳnh lại làm như ý của Liêm muốn! Nàng chỉ

hay cúi mặt xuống vì hổ thẹn, hoặc là quay hẳn mặt đi để tránh sự âu yếm của người yêu một cách gián tiếp, hay là nhìn sang tả, nhìn sang hữu, quay lại sau lưng, sợ có ai trông thấy mình.

Cái cao hứng của Liêm thường bị dập tắt đi như thế.

Cho nên, khi ý nghĩ kia nảy ra trong óc, là tức khắc Liêm thảo một lá thư nhỏ trong có ba dòng, hẹn Quỳnh đến nhà của Cử Tân. Trong ba dòng Liêm đã tìm ra được những câu văn mạnh mẽ để cho người yêu khỏi phải nghi ngờ, khỏi phải do dự, khỏi phải sợ hãi. Nhất là Liêm lại hẹn vào lúc 2

giờ chiều, thì đó là một cớ cho Quỳnh an tâm ra đi. Ban ngày ban mặt, một thiếu nữ ra đi một cách đường hoàng giữa lúc thanh thiên bạch nhật, như

vậy, ắt nàng chẳng phải lo ông và bà phán Hòa ngờ vực gì nữa. Mà thiên ha liệu còn có người nào dám bảo rằng một thiếu nữ sau khi kiếm được một cớ

nhỏ để bỏ cửa hàng trong một vài giờ, giữa lúc hai giờ chiều, mà lại là "đi với giai"!

https://thuviensach.vn

Liêm chắc Quỳnh thế nào cũng đúng hẹn.

Nhưng 2 giờ rồi mà vẫn không thấy gì cả! Liêm hé cửa sổ, nhìn qua cái hàng rào sắt, trông ngóng... Rồi tình cờ, Liêm xuống hẳn sân, nhìn vào hầm, cái chỗ ở của bọn gia nhân nhà Cử Tân. Người bếp lúc ấy nằm ngủ

thẳng cẳng trên một cái chõng tre, ngáy ran lên, tựa hồ như đó là một người suốt một đời chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Chàng gật đầu hài lòng lầm bầm: "Ẩy nó chẳng biết chuyện gì là hơn!" Chàng ra cửa hé mở một bên cánh cổng sắt để cho người yêu lúc nào đến, thì sẽ khỏi e ngại. Chàng chỉ định có thế rồi quay lên ngồi chờ, nhưng, không nghĩ ngợi lại vô tâm bước ra... Chàng nhìn về đầu phố thì trông thấy Quỳnh đã lững thững đi đến.

Liêm để cho tình nhân nhìn thấy mình, nhận được nhà, rồi lại quay vào.

Khi Quỳnh dừng chân trước cái cửa đã hé mở thì, đứng trên gác, Liêm vẫy tay ra hiệu bảo cứ việc lên. Tuy vậy, Quỳnh cũng rảo gót vào như

người tìm một chỗ trốn tránh, dáng điệu ngượng ngùng, hấp tấp. Đứng trước cái cửa phòng lúc ấy cũng hé mở, nàng hình như đo đắn, nghi kỵ.

Liêm phải giục:

- Thì vào trong này đi nào!

Quỳnh còn hỏi:

- Nhà ai đây, hở anh?

- Hãy vào đi đã rồi nói chuyện cũng được.

Nói xong, Liêm đẩy nàng vào, khép ngay cửa lại. Muốn cứu chữa cho cái cử chỉ có lẽ lỗ mãng của mình, chàng tiếp:

https://thuviensach.vn

- Thế này là chúng ta thật được yên ổn hoàn toàn trong nửa giờ để mà ngồi nói chuyện trò với nhau! Enfin... seuls! (4).

-----

(4) Rốt cục... Một mình!

Quỳnh khẽ rú lên một tiếng. Liêm ngạc nhiên, quay lại... Đó là cái đầu lâu nó khiến Quỳnh khiếp đảm đến thế! Chàng cười, cầm tay người yêu khẽ

lôi ra chỗ cái ghế dài ở góc phòng đằng kia:

- Không sợ! Cái đó là người ta bầy làm đồ chơi, không có ma. Ta ngồi xa xa, ở đây vậy.

- Nhà này là nhà ai, hở anh?

- Nhà một ông giáo sư già, đỗ cử nhân, bạn dậy học của anh.

- Thế ông ấy đâu?

- Ông ấy đi xa một tuần lễ, nhờ anh đến đây ở hộ.

- Lạ nhỉ?

- Chính thế đấy.

- Người ngủ dưới nhà hẳn là đầy tớ?

- Bẩm vâng ạ.

- Sợ nó biết...

- Bẩm không ạ! Nó ngủ thì ắt nó không biết, và dẫu có biết thì nó cũng không dám nói với ai, vì nó sợ nói với ai thì chủ nó sẽ đuổi nó!

https://thuviensach.vn

Một câu dài như thế, Liêm nói có một hơi, khiến Quỳnh phải phì cười, Nàng tiếp:

- Em bảo với cô em là em đi xem mẫu khuy.

Liêm tắc lưỡi:

- Mặc! Em chỉ ở đây lâu lắm là một tiếng đồng hồ là cùng. Ban ngày ban mặt thế này, vào một nhà tử tế như thế này, trong một nơi kín đáo, ấm cúng như thế này, thì còn sự gì nữa.

Chưa chi một tay Liêm đã ôm lấy Quỳnh ngang lưng. Tay kia chàng nâng bàn tay người yêu lên, đặt vào đấy một cái hôn kính cẩn hơn là âu yếm. Quỳnh để vậy, nhìn ra trước mặt khẽ thở dài. Nàng thừ người ra.

Những ý nghĩ của Quỳnh lúc ấy là rất phức tạp. Trong óc nàng có sự

xung đột của cái liều lĩnh và cái hối hận. Biết thế nàng chẳng đến cho xong! Nhưng mà nàng yêu! Nhưng mà sợ Liêm giận! Liêm hay hôn Quỳnh lắm, hay làm cho Quỳnh phải ngượng lắm. Nhưng mà chính vì cái chỗ hay làm nàng ngượng ấy mà Liêm mới đáng yêu! Vả lại, có hai bên bố mẹ công nhận rồi, đối với một cái tình như thế, liệu nàng còn dám ngờ vực gì nữa, còn dám từ chối gì nữa!

Lúc bấy giờ, mặc cho Liêm tự do hôn tay, hôn má, Quỳnh cứ thừ

người ra để băn khoăn. Nàng mang máng thấy rằng thôi thế là xong, dễ

thường nàng cũng hư hỏng như trăm nghìn người khác! Nhưng mà hiện có phải chính thế đấy không? Quỳnh cũng hư hỏng! Có lẽ nào! Liêm, dẫu sao cũng đã là chồng nàng rồi. Nàng dẫu sao, cũng là vợ Liêm rồi. Không, có gì đâu?... Nàng không hư hỏng được! Liêm yêu nàng, đã hỏi nàng làm vợ, nay mai sẽ cưới thì nàng đành phải chiều ý người chồng cho đủ bổn phận của một người vợ ngoan ngoãn, chứ biết tính sao đây! Miễn cái yêu có chừng mực, đừng vượt ra ngoài lễ giáo một cách quá đáng, đừng dắt đến một sự càn dỡ.

https://thuviensach.vn

Gian phòng lúc ấy tranh sáng tranh tối, và cái cửa sổ mở hé. Thật vậy, bốn bề chỉ có tường, tủ sách, tranh ảnh, hai người chỉ là một, ở giữa cái thế

giới riêng.

Liêm không còn tự chủ được nữa. Bao nhiêu cái biết mà chàng đã được Khánh - cô gái giang hồ tập sự - vỡ lòng cho, lúc ấy cũng đồng thời thức cả dậy, hình như để đón chờ những cảm giác cũ một lúc, rồi lại mới mãi mãi. Tay chàng lúc ấy đã để xuống chinh phục cái ngực của Quỳnh...

Chàng mơn man cái da thịt còn nguyên vẹn, còn băng tuyết ấy, như một tay lọc lõi sành sỏi. Chàng lại nghiệm ra rằng cái ân huệ cuối cùng trong sự vỗ

về, ôm ấp một gái giang hồ chẳng đủ khiến mình được rung động như là một chút ân huệ nhỏ mọn của người yêu. Nhưng Quỳnh hất tay Liêm ra, khẽ bảo:

- Đừng nên thế, anh! Em muốn ái tình của đôi ta cao thượng, trong sạch...

Liêm nghiêm mặt lại mà hỏi một cách dằn dỗi:

- Thì ra em cho anh là kẻ thô tục, vũ phu, đểu giả lắm đó à?

Quỳnh ngước mắt nhìn lên, sợ hãi lắm. Liêm giảng giải một cách chỉ

ích cho mình:

- Không, em chớ nhầm. Đã yêu nhau thì không có gì trong sạch cũng như không có gì bẩn thỉu cả. Ai cũng đến thế mà thôi! Chỉ khác rằng yêu vì một cái nghĩa lâu dài, hay vì cái nhục dục của một phút... Chúng ta nay mai lấy nhau thì dầu đến thế nào nữa, cũng chỉ là chính đại quang minh mà thôi.

Cái dâm, dẫu rằng phải kể đến cái dâm trong đôi ta, thì cũng nên phân biệt cái gì là dâm tà, cái gì là dâm chính... Không định lấy nhau mà yêu nhau, ấy là tà, còn định ăn đời ở kiếp với nhau mà ăn nằm với nhau, ấy là chính.

Quỳnh không còn biết nói năng gì nữa... Người ấy lại chẳng là người chồng, nghĩa là người bảo gì thì nàng cũng phải vâng lời, đó hay sao? Nàng https://thuviensach.vn

đành cho Liêm vỗ về ôm ấp...

Không thể kìm được sự rạo rực của xác thịt, Liêm tuy biết mình đương làm một việc càn dỡ mà cũng đứng lên đóng hẳn cửa sổ lại để cho hai cái mặt khỏi phải nhìn thấy nhau mà thêm ngượng. Một lát sau, trong cái tối âm u, lặng lẽ của gian phòng, có tiếng rên rỉ của Quỳnh, của một thiếu nữ lần đầu trong đời bị thương ở chỗ vô cùng trong thân thể, một tiếng kêu đáng yêu thương dịu dàng đủ vẻ:

- Anh ôi? Anh Liêm ơi?

Thế là buổi chiều hôm ấy, Liêm đã làm cái việc mà luật pháp đành phải bao dung nhưng mà luân lý kết án.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

II

Quỳnh sợ hãi lắm, phải cúi gầm mặt xuống.

Quả tim nàng bắt đầu đập rộn, cố nhiên...

Sao cô lại nói thế? Cô muốn nói cái gì? Hay là cô đã biết rõ cả mọi chuyện rồi chăng? Thật là khó hiểu... Nhưng may sao là chưa để cho nàng kịp đáp, bà phán Hòa đã lại nói nốt:

- Thật thế đấy... Cô bảo thì chị nên nghe mới được. Chị có giận, cô cũng đành phải nói. Cô vào bậc cha chú, biết sự đời là gì, đã khuyên bảo thì chị phải nghe. Người ta đã có trầu cau ăn hỏi tử tế rồi, vậy mình lại càng phải giữ giá trị của mình lắm, kẻo không người ta khinh cho. Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau là rất khó. Chị nên cẩn thận lắm lắm mới được.

Đến đây, Quỳnh xem chừng lời lẽ của cô chỉ là mơ hồ thôi, nên đã biết đối đáp:

- Thưa cô, con (vào những lúc thân yêu, Quỳnh thường tự xưng là con) có làm gì đáng trách đâu?

Bà phán Hòa giảng giải:

- Nghĩa là cô cứ bảo trước đi là vừa... Chứ nếu lại để cho xảy sự gì rồi, thì còn nói gì nữa!

- Con vẫn biết lắm, cho nên con vẫn giữ gìn thận trọng lắm.

https://thuviensach.vn

- Những khi người ta đến đây thì con đừng tiếp chuyện mới phải. Giá con lánh mặt đi thì hơn nữa nhưng mà lại bận trông hàng! Đã thế, đừng có chuyện trò, đừng có cười cợt với nhau, cái sự ấy đối với người ngoài là khó coi lắm, phải hiểu như thế mới được! Chị không biết chứ những khi cô ở

trong nhà bước ra cửa hàng mà đã thấy chị với người ta đứng với nhau hàng nửa giờ rồi, thì chính cô cũng cứ ngượng cả mặt, chẳng còn biết nói ra làm sao...

Quỳnh khẽ cười nhìn lên hỏi:

- Thưa cô, chả nhẽ anh ấy cứ đứng đấy thì cháu biết làm thế nào? Chả

nhẽ anh ấy hỏi điều gì cháu cũng không đáp!

- Có khó gì cái sự ấy! Không phải cô dặn chị phải lãnh đạm, phải cự

tuyệt người sau này sẽ là người chồng của chị. Nhưng mà cái gì cũng nên phiên phiến thôi. Thí dụ người ta hỏi mình độ mười câu mà mình chỉ đáp rất gọn độ vài ba câu thôi thì người ta dần dần cũng phải hiểu... là không tiện trò chuyện nhiều quá. Chứ lại cũng cứ liến láu, cứ vồ lấy chuyện mà đáp lau láu người ta mãi thì còn nói gì nữa?

- Cháu có liến láu với anh ấy bao giờ đâu nào! Đến đây, bà phán Hòa đứng lên. Trước khi vào, bà còn giơ ngón tay trỏ, ra một cái lệnh nghiêm trọng:

- Phải giữ gìn đủ mọi đường mới được! Không nói chuyện, cái ấy đã đành, nhưng mà lại phải giữ đừng có bao giờ thư từ gì cho nhau cả, điều ấy cũng lại can hệ hơn! Cấm tiệt mọi sự đấy! Thế chị đã nghe ra chưa? Chị

nên biết rằng nếu chị mà không ra gì thì mẹ chị lại cứ mặt tôi mà mắng!

Nói xong, bà phán Hòa vào nhà trong.

Quỳnh mừng rỡ vô cùng, vì đó là chứng cớ hiển nhiên rằng cô ruột nàng chưa biết một tí gì cả. Như một đứa trẻ ăn vụng không bị bố mẹ bắt được quả tang, đã thoát khỏi trách mắng. Thoạt đầu, nàng đã sung sướng https://thuviensach.vn

một cách ngây thơ... Nhưng cái vui ấy chỉ được có một lúc thôi; nàng chẳng còn là cô gái ngây thơ như trước nữa. Hơn nữa, không những đã 22

tuổi, sau khi phó thác thân thể cho tình lang, cô thiếu nữ ngây thơ bỗng vụt trở nên một người đàn bà! Bắt đầu có trí khôn, Quỳnh đã biết ngay là mình dại. Bắt đầu có một cái lương tâm rõ rệt, Quỳnh đã bị ngay cái lương tâm ấy cắn rứt.

Thế rồi thì nàng ngồi thừ ra, hai lông mày cau lại, nét mặt đăm chiêu...

Không! Nàng không ngờ chính nàng lại táo tợn đến bậc ấy! Có thể như thế

được chăng? Không! Không có thể được. Không có lý nào! Vậy mà...

Thôi, thế là xong! Cô đã dặn đừng có thư từ gì với người chồng chưa cưới... Thì xưa nay Quỳnh đã thư đi từ lại mãi rồi! Cô đã dặn không được năng chuyện trò gì với người ấy... Thì nàng đã lẻn nhà đi chơi với người ấy nữa! Cô nàng đã dặn nàng phải giữ gìn, phải thận trọng... thì nàng đã suồng sã, đã hiến cho người tình mất cả chữ trinh!

Nghĩ đến đây, Quỳnh đỏ bừng cả mặt, tự mình cũng phải hổ thẹn với mình. Trí nhớ của nàng rụt rè trở lại với việc cũ để cho lương tâm nàng sỉ

nhục nàng mãi không thôi... Một ít khoái lạc trong giây lát với cơn đau đớn một vài giờ, ấy đó, sự đời, cái sự đời mà người trong sạch đến bậc nào cũng đôi khi bị lòng tò mò thúc giục muốn nếm trải, muốn biết rõ, thì nó chỉ có thế! Thật là bất ngờ! Nàng không bao giờ lại dám tưởng rằng mình có khi phó thác thân thể cho một người đàn ông - dẫu là vị hôn phu một cách dễ

dàng đến như thế. Nàng không ngờ rằng từ cái hôn nó chỉ là một thứ ân huệ

nhỏ mọn, người yêu của nàng lại có thể đi đến cái việc vô cùng hệ trọng cho cả một đời nàng, mà lại dễ hơn là trở bàn tay. Thật ra, nào phải nàng là người hư hỏng, bị sự thúc giục của tuổi dậy thì làm cho hóa ra càn dỡ, cho cam! Trái lại, từ khi bắt đầu yêu, chính là nàng vẫn tự chủ luôn rằng phải cố

làm thế nào cho đừng đến nỗi phạm phải cái điều ấy, thế mới lạ chứ! Thì ra cổ nhân đã nói không sai: khôn ba năm dại một giờ. Thì ra ở đời này, đừng có ai cậy mình khôn mà được.

https://thuviensach.vn

Nhưng mà đó chưa phải là điều cốt yếu.

Nhưng mà những ý nghĩ vừa qua chưa phải là một phương giải quyết.

Điều cốt yếu là, sự đã thế rồi, thì liệu người chồng chưa cưới của Quỳnh có khinh bỉ nàng hay không! Nếu có, nàng sẽ phải lấy cách gì ra đối phó? Đến đây Quỳnh lầm bầm: "Không, ta chẳng lo gì cái sự ấy. Một người như Liêm thì chẳng phải là kẻ yêu được ta rồi lại bạc tình, thì giở mặt với ta...". Trong lúc lo âu, cô gái nhẹ dạ đã tìm ngay được cách an ủi giản dị ấy.

Đó há lại chẳng phải là phương châm cuối cùng của những kẻ có cái linh hồn yếu đuối như Quỳnh hay sao! Nàng nhớ lại cái thái độ của Liêm từ khi bắt đầu yêu nàng, những ngôn ngữ, những cử chỉ toàn là biểu lộ một tấm tình nồng nàn tha thiết... Và đã mấy tháng nay Liêm không hề thay đổi.

Ấy thế' rồi Quỳnh tạm được yên tâm.

Nàng đứng lên, quên ngay cái lỗi tầy đình mình đã phạm phải, và chỉ

còn nhớ những lời dặn bảo của người cô ruột: "... mình lại càng phải giữ

giá trị của mình lắm, kẻo không người ta khinh đi cho. Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau là rất khó!". Đó là lẽ phải, đó là sự khôn ngoan.

Quỳnh đứng lên, ra tựa cửa...

Vào lúc ấy, Thanh đi qua. Quỳnh khẽ nghiêng đầu chào, nhưng Thanh cho đó là được mời vào, nên vào ngay tức khắc. Sau mấy câu chào hỏi, thấy hàng vắng, Thanh tỉ tê đem chuyện riêng của mình ra kể, và cũng hỏi Quỳnh về chuyện hôn nhân.

- Thế bao giờ thì cho tôi ăn cỗ đấy?

- Cái đó tùy bên nhà giai chứ, sao chị lại hỏi?

https://thuviensach.vn

- Thôi, chị thế là an phận, em cũng mừng cho chị lắm. Từ hôm em được biết tin đến giờ, em lại buồn thay cho em. Chị ạ, anh Liêm cứ trông mặt mũi, cũng đủ biết là người đứng đắn, tử tế! Hạng người như thế, dám chắc không khi nào có thể đang tay làm khổ được một người đàn bà... Một cặp vợ chồng như thế, giai tài gái sắc, thế là tốt đôi. Chị nên biết rằng thế là chị được hưởng hạnh phúc ở đời rồi đó.

Quỳnh cúi mặt vì quá sung sướng, ấp úng đỡ lời:

- Chị quá khen!

Thấy Liêm được Thanh khen vắng mặt, Quỳnh bỗng đem lòng yêu mến ngay Thanh. Nàng lại hơi hối hận vì trước kia đã cư xử ra chiều lãnh đạm với người bạn gái của nàng vì đã hiểu lầm trong một thời kỳ nên chưa rõ cái bụng dạ quý hóa... Bao nhiêu sự xích mích nhỏ nhen, bao nhiêu cái ghen tị tầm thường, giữa hai người từ xưa kia, nay bỗng tiêu tán hết cả.

Quỳnh nói đã khéo. Thanh lại khéo hơn. Người ta cứ việc dùng những lời dịu dàng văn hoa ra an ủi nhau quá đáng mà cũng không biết nữa. Và đó là một điều thú vị lắm, dễ chịu lắm; khi người ta xử hòa với nhau một cách ngấm ngầm mà yêu quí nhau một cách công nhiên. Dần dần, trong một lúc cao hứng, Thanh đã đem cả một sự tưởng chừng phải giữ bí mật lắm, ra nói cho Quỳnh rõ.

- Chị ạ, như em thì em thiết nghĩ không cần gì đời. Em cho rằng người đàn bà là được cái địa vị để cho đàn ông phải trọng đãi, phải tòng phục...

Chứ họ không có quyền gì bắt nạt hay lấn át ai cả! Muốn tử tế thì đây cũng xin tử tế, mà muốn giở mặt thì đây cũng giở mặt ngay cho mà xem!

Quỳnh vẫn không hiểu rõ đầu đuôi ra làm sao, và chỉ biết rằng, trong khi nói những lời ấy thì cặp môi của Thanh cứ cong tớn lên, thế thôi. Nàng cầm cái bút chì cứ nguệch ngoạc lăng nhăng trên bìa quyển sổ viết (một quyển sổ cẩu thả) vừa mỉm cười vừa lắng tai nghe bạn nói hằn học... Rồi hỏi:

https://thuviensach.vn

- Thế bây giờ xoay ra làm sao?

- Nó muốn giở mặt, lại ra ý khinh bỉ gia đình nhà em, thì em chỉ còn nghĩ cách cự tuyệt ngay tức khắc! Chị ạ, em tức quá, chữ em thì xấu, mà em viết thư thì không bao giờ lại được gẫy gọn...

Trong một lúc cao hứng cực điểm, không biết mình sắp làm một điều rồ dại, Quỳnh phăm phăm nói ngay một cách nửa thật nửa bỡn:

- Nào, có định thế thật không nào! Để tôi xin giúp một tay!

Thanh không thấy cái ý nghĩa bông đùa trong câu nói ấy, giận dữ kể lể

tình cảnh... Nào là hai người yêu nhau đã ngót một năm, rồi người đàn ông có ý chán, dễ thường mê người khác, rồi Thanh cũng có ý thay đổi, muốn đoạn tuyệt, sẵn lòng dứt tình, để có thể cũng được tự do yêu một người khác... Cái vấn đề muôn năm giữa phái nam nữ thanh niên tự do yêu nhau chứ nào có gì lạ đâu! Thuật chuyện xong, Thanh yêu cầu bạn thảo qua hộ

một lá thư cự tuyệt rất rắn rỏi để cho nàng sẽ theo đó mà chép lại... Thanh khẩn khoản lắm, nói một cách rất đứng đắn nữa, khiến Quỳnh chẳng còn kịp nghĩ xa xôi. Vả lại cái tuổi trẻ là cái tuổi tự đắc, hay khoe khoang.

Quỳnh muốn cho cô bạn có dịp biết rằng nàng cũng là một tay "văn chương" chứ không phải kém!

Thế là nàng xé ngay tờ giấy trắng cuối cùng ở quyển sổ bán hàng, sẵn bút chì, thao thao bất tuyệt thảo ngay một lá thơ. Thanh đọc xong, khâm phục lắm, cảm ơn mãi, và chỉ yêu cầu chữa qua loa cho một vài chữ. Thanh gập mảnh giấy nhét vào miệng cái gói giấy trong có một cái khăn sa tanh mới mua ở Hàng Ngang.

Hai người lại chuyện trò huyên thuyên hồi lâu nữa, nghĩa là làm cái việc có thể để cho người bề trên sỉ nhục là: "lúc nào cũng chỉ nói chuyện giai!" mà không biết mình cũng hơi hư hỏng một chút.

Đồng hồ đánh 5 giờ làm cho Thanh sửng sốt đứng lên...

https://thuviensach.vn

- Chết, thôi xin phép chị, em phải về!

Vừa lúc ấy, có hai chàng "công tử bột" rầm rộ bước vào. Vội phải tiếp khách, Quỳnh không kịp dặn bảo gì người bạn gái. Lúc hấp tấp đi vòng quanh cái quầy hàng để nhường lối cho khách đi, trong một phút lơ đễnh, Thanh không biết rằng cái thư mà Quỳnh viết hộ đã rơi lọt khỏi bọc giấy nhật trình để nằm trên mấy mẩu giấy gói hàng khác, ở một khe tủ...

Thanh ra gọi xe mặc cả, gắt với phu xe một hồi, rồi bước lên.

Hai người khách hàng trẻ tuổi, cũng như trăm nghìn thiếu niên lỗ

mãng khác, vào hàng là cốt để nói nhiều và mua ít. Một người hỏi xem các thứ nước hoa và một người hỏi mua một hòn bi ve. Xưa kia Quỳnh bị

khách hàng bông lơn hay trêu ghẹo cũng đã nhiều, nhưng nàng không hề

cho một ai có dịp tóm lấy những lời nàng đối đáp để mà tán ma tán mãnh nhiều hơn nữa. Nhưng hôm nay, tình cờ Quỳnh lại chịu khó ứng đối, vì nàng sung sướng nghĩ đến Liêm cho rằng không ai bằng Liêm, mà nếu ai còn dám ghẹo nàng thì nàng cũng trêu lại chơi một phen cho mà xem!

- Thưa cô, cô có nhiều thứ thơm quá, ngần này lọ mà tôi không biết nên mua lọ nào cả thì có khổ không!

- Dạ, bẩm ông cứ việc mua theo cái cần dùng của ông chứ sao!

- Vâng, nhưng mà khó nghĩ lắm. Tôi mạn phép xin cô khuyên tôi lấy thứ nào đây!

- Tùy ông chứ!

- Cái đó đã đành! Lấy ai mà chả tùy tôi! Nhưng mà cô nên khuyên tôi kẻo tôi lầm lẫn. Hiện tôi mua nước hoa là để biếu đàn bà. Vậy cô thử bảo hộ đàn bà họ ưa thích thứ nào! Tôi mua thứ nào thì có thể làm vui lòng người đàn bà?

https://thuviensach.vn

- Ông nên lấy lọ Houbigant (1) này, vì giá vừa phải...

-----

(1) Một hiệu nước hoa có tiếng ở Pháp.

- Bẩm vâng! Biếu thứ này thì làm vui lòng người đàn bà được nhận thứ nước hoa ấy. Nhưng mà còn người đàn bà bán thứ nước hoa ấy thì biết làm thế nào cho người ấy vui lòng, hử cô?

Quỳnh cả cười dễ dãi nói:

- Thì ông phải mua thứ nào đắt nhất! Cái này ba đồng tư.

- Vâng, tôi lấy cả hai! Vậy cô có bằng lòng cho tôi lấy cả hai không?

- Ông lấy cả hai lọ nước hoa hay cả hai người đàn bà?

- Ấy chết! Bẩm, cả hai lọ nước hoa ạ!

Người kia, (lúc ấy đương chọn bi ve) nói một cách ranh mãnh:

- Vợ cả vợ hai, hai vợ cùng là vợ cả!

Rồi, đánh rơi hòn bi xuống đất, người ấy cúi xuống nhặt, và nhân thấy lá thư gập đôi có chữ "anh ơi" bèn tò mò cầm lên, bỏ vào túi một cách bất lương. Xong rồi, người ấy lại đem chuyện bi ve ra ám ảnh mãi.

- Thưa cô nhớn tuổi, to đầu như tôi, thì nên chơi hòn bi nào?

- Bẩm tùy ông...

- Cô bán hàng tất cô phải hiểu. Con giai sắp lấy vợ thì nên đánh thứ bi nào!

Quỳnh lại cười ngây thơ mà rằng:

https://thuviensach.vn

- Thì người ta cười cho chết!

Liêm, lúc ấy đứng bên ngoài cửa kính đã được ba phút, đã bất bình lắm! Quỳnh của chàng lại cười cợt với mấy thằng khốn nạn kia! Chàng phăm phăm bước vào, cau mặt, đi lại như ông chủ hiệu, tỏ ra mình là người thế nào với cô bán hàng. Cụt hứng, hai anh chàng kia trả tiền và bước ra...

ngượng nghịu và khó chịu.

Liêm nhìn Quỳnh trừng trừng làm cho nàng tái mặt, lo sợ về cái tội đã cười với khách. Rồi nàng cúi mặt lẳng lặng vào nhà gọi cô ra trông hàng thay. Liêm phải tươi cười với người mợ họ, để mà tức tối trong lòng, vì Quỳnh không ra hàng nữa.

Nửa giờ sau, Liêm phải chào người mợ, ra đi.

Bữa ấy, trong lòng chàng có một cái tức giận có nghĩa lý hẳn hoi và trăm nghìn mối ghen tuông chưa có nghĩa lý.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

III

Năm tiếng chuông thong thả, ngân nga, điểm 5 giờ. Đương ngồi xem một tờ báo cho khuây khỏa nỗi sốt ruột, Liêm bỗng giật mình, phải đứng hẳn lên. Có thể như thế được chăng? Liêm không hiểu nổi nữa! Quỳnh đã sai hẹn. Không phải đến muộn quá mà thôi, lần này Quỳnh không đến nữa.

Vì Liêm đã hẹn với người yêu từ 3 giờ rưỡi cho đến 4 giờ. Vậy thì vì cớ gì?

Xưa nay, đối với Liêm, Quỳnh đã tỏ ra phục tòng lắm. Chưa là chồng hẳn, Liêm cũng đã giữ được cái địa vị chúa tể, có cái quyền sở hữu về người đàn bà ấy trong tay. Cho nên đối với một người tình nhân sẵn có cái óc độc tài, một việc nhỏ mọn cũng bỗng trở nên có cái nghĩa hệ trọng. Liêm nổi giận bừng bừng...

Chàng không hiểu rằng mình thế là không biết điều chút nào. Khi được quá tin, quá yêu, chàng vô tâm lạm dụng cả tin lẫn yêu. Rồi những sự

chàng được hưởng đáng lẽ chỉ nên coi là đặc ân, thì chàng cho ngay là mình có quyền, quyền sai khiến, quyền bắt bẻ, quyền giận dỗi nữa.

Nhưng đó cũng chẳng phải là lỗi riêng ở Liêm mà thôi. Cho nên Liêm quên ngay rằng trong cuộc ái ân, nếu Quỳnh đã làm cao, đã khó tính, đã kiêu ngạo, thì trong hai người, chính Liêm sẽ là tên nô lệ. Chàng không nhớ

rằng khi bắt đầu yêu vụng giấu thầm người thiếu nữ mà "cuộc đời là một bài thơ" ấy, trong những thời kỳ quên ăn bỏ ngủ, bị cái khát yêu giày vò tàn nhẫn, thì chàng đã yên trí ngay rằng nếu được hưởng chỉ có một cái cười vô tình, chỉ một câu đáp ngọt ngào, chỉ một thái độ nhã nhặn hay kín đáo của thiếu nữ ấy, chàng cũng đã đủ sung sướng vô cùng để mà coi những điều lặt vặt ấy là những sự to tát đáng cho đến chết cũng vẫn phải nhớ ơn...

https://thuviensach.vn

Nhưng sự đời đã không khó khăn như Liêm đã tưởng.

Cuộc chinh phục đã quá dễ dàng. Liêm chỉ còn nghĩ đến cái quyền của mình chứ không kịp nghĩ đến cái ơn của người yêu. Đáng lẽ cũng phải xử

sự như người yêu của mình, chưa chi chàng đã có thái độ của một ông chồng áp chế. Đáng lẽ phải cũng yêu, Liêm chỉ vội nghĩ đến hờn giận mà thôi. Đáng lẽ phải yêu Quỳnh, thì Liêm chỉ yêu Liêm mà thôi, mà lại yêu mình qua người khác vậy?

Liêm đứng tựa lưng vào cột, tầm mắt đặt ra phố xá nhưng không trông thấy cái gì cả. Như một thôn nữ dệt xong tấm lụa thì phải xem lại cả tấm để

tìm những chỗ có mấu, những đoạn lỗi chỉ, Liêm cũng lần lần kiểm soát cuộc tình duyên của mình đã mấy tháng nay. Ích kỷ một cách vô tâm, chàng bỗng thốt ra một câu: "Tại sao Quỳnh lại thay đổi? Thật thế, cái tiếng thay đổi vô tình đã len vào sự nghĩ ngợi của Liêm. Chàng không biết rằng đối với những thiếu niên, trong tình trường, khi một sự gì đã không có thi vị thì tức khắc nó phải trở nên có tính chất bi thảm. Người đương yêu không phải là một người thường như mọi người, nên trông sự gì cũng thấy bất thường hoặc phi thường. Cho nên chàng không tìm được lý lẽ nào chính đáng để

tha thứ cho Quỳnh cái sai hẹn hôm nay. Chàng nhớ ngay đến những cái cười, những câu đáp, cái vẻ nhí nhảnh được sung sướng của Quỳnh, lúc tiếp hai thằng công tử bột, chúng đứng tán ma tán mãnh... Liêm bắt đầu ghen...

Chàng nhớ rõ ràng lúc ấy, đứng dừng chân bên ngoài cửa kính, những cử chỉ của Quỳnh đã bị bắt được... quả tang.

Ngay bấy giờ, Liêm cũng còn như đương trông thấy cái cảnh ấy trước mắt. Quả tim của Liêm bỗng lại thổn thức đập mạnh... Máu trong huyết quản tựa hồ dồn cả lên hai bên thái dương. Người yêu nhất đời của chàng, người vợ chưa cưới của chàng, người mà chàng đã gọi là "người mà cuộc đời là một bài thơ" thì, than ôi! Cái lẳng lơ là không còn phải ngờ gì nữa!

Quỳnh, Quỳnh mà chàng đã yêu thiết tha như thế, yêu đứng đắn như thế, https://thuviensach.vn

yêu để mà định lấy làm vợ chứ chẳng còn phải vì cái manh tâm trên bộc trong dâu gì nữa, thì người đàn bà ấy, thật thế, cũng lại như trăm nghìn người đàn bà khác mà thôi!

- Đồ khốn nạn! Đồ đĩ!

Liêm cau mày sỉ vả một câu như thế vào chỗ trống không, y như là chàng sỉ vả vào mặt Quỳnh vậy. Cử chỉ ấy chẳng những không làm cho Liêm nguôi mà thôi, mà lại còn khiến chàng nổi giận hơn trước nữa. Chàng nghiến răng giậm mạnh gót chân xuống đất, rồi bỏ dẫy hành lang mà vào phòng. Ngồi trên cái ghế lùn, chàng lấy hai tay bưng trán. Và những ý nghĩ

đen tối, bi quan, thảm đạm, đã đến lúc được chiếm đoạt hoàn toàn cái tư

tưởng của Liêm.

Thật vậy, một người con gái mà nhí nhảnh với những con giai lạ mặt, chúng đương kiếm cách bông đùa mình, thì đó có phải là người đứng đắn nữa không? Quyết rằng không, vì người đàn bà hoàn toàn đứng đắn thì phải nghiêm mặt lại mà lặng thinh, hoặc là, nếu không muốn làm mất lòng những khách hàng của mình, thì ít ra cũng phải biết phát biểu lòng khinh bỉ

của mình ra một cách kín đáo. Nhưng mà, than ôi, đối với ai kia, chứ đối với Quỳnh thì lại khác hẳn! Quỳnh không biết rằng đã có chồng rồi mà lại còn tươi cười đáp liến láu những lời bông phèng nhảm nhí của đàn ông khác, là lẳng lơ. Trái lại, Quỳnh còn ra vẻ sung sướng vì được người ta trêu ghẹo nữa! Mà đối với đàn bà thì phải hễ cứ có chồng rồi thì mới phải giữ

gìn khép nép hay không? Tưởng rằng dẫu chưa có chồng, dẫu chưa được ai dạm hỏi, thì cũng phải giữ đứng đắn thì mới phải là giống người chứ?

Nghĩ đến đây, cái ghen tuông bóng gió của Liêm tăng lên đến cực độ.

Chàng đã được yên trí: Quỳnh là người lẳng lơ, thế thôi. Chàng không cần phải ngờ vực gì nữa! Không cần phải lý luận nhiều nữa! Xưa kia, Liêm tưởng người mà chàng kén chọn là một người ngoan. Nhưng đã muộn rồi!

Quỳnh mà ngoan? Nếu vậy thì Quỳnh cũng ngoan ngoãn như những thiếu nữ hư hỏng khác, ấy thế!

https://thuviensach.vn

Cố nhiên là những ý nghĩ chua cay của Liêm không phải chỉ dắt chàng có đến sự kết luận ấy mà đã là thôi đâu. Chàng còn nhớ lại những ngôn ngữ

và cử động của Quỳnh, những lúc hai người lẻn nhà đi chơi với nhau, ăn nằm với nhau... Ăn nằm với nhau... Ừ, mà sự quả đã có thế thật, cái con người ngoan ngoãn ấy, mà cuộc đời là một bài thơ như thế? Chút nữa thì Liêm quên! Than ôi, chút nữa thì chàng quên rằng người thiếu nữ đứng đắn ấy, hoa khôi của một phố, cái tiếng nết na thùy mị đã hầu trở nên một thành ngữ đối với những ai quen biết, mà Liêm cho là đứng đắn, mà cả nhà Liêm cũng đồng ý nữa, thì đã ăn nằm với một người đàn ông, mặc dầu người ấy chính là Liêm! Cái sự nhảy ra ngoài lễ giáo như thế mà có tỏ rõ một đức tính gì, hoặc là yêu, hoặc là tin, hay là cái gì khác thì chẳng biết, nhưng nếu bảo là chứng cứ sự ngoan ngoan của một thiếu nữ thì, hỡi ôi, cái đó quyết rằng không! Quỳnh đã nhẹ dạ cả tin Liêm chứ có phải nhẹ dạ cả tin người nào khác đâu? Liêm đã nghĩ lại như thế. Nhưng mà than ôi! Ngay sau đó thì Liêm cũng đã nghĩ luôn ngay rằng: "Nếu nó đã ngủ với mình được thì nó cũng ngủ với thằng khác được lắm!".

Đến đây, ý nghĩ ghen tuông của chàng vấp phải một vấn đề lương tâm.

Chàng nhớ lại rằng khi bắt đầu ôm Quỳnh ghì vào lòng mà hôn thì Quỳnh đã run lẩy bẩy cả chân tay, thổn thức cực điểm, đã tỏ rằng Liêm là người đàn ông thứ nhất được chiếm đoạt - dẫu là bề ngoài - cái thân thể còn trong sạch ấy. Ngay cả đến lúc bị dục tình xô đẩy, Liêm cũng vẫn nhớ lại cái thái độ lo sợ, hốt hoảng của Quỳnh, giữa cái tình thế vừa muốn giữ gìn vừa muốn tỏ lòng yêu, vừa tin vừa nghi, vừa sợ bị khinh thường lại vừa lo bị

giận dỗi, để mà, sau cùng, thì hy sinh cái tân tiết cho người yêu... Chàng lại thấy như văng vẳng bên tai cái tiếng kêu khe khẽ đến nỗi như là thất thanh:

"Anh ôi! Anh Liêm ơi!" của Quỳnh.

Thật thế, tiếng kêu ấy không những đáng yêu mà còn đáng thương nữa. Liêm cảm thấy như đó là cái lo sợ mênh mang của một người đàn bà khi biết rằng tính mệnh của mình đã ở trong tay một người đàn ông. Anh ôi, anh Liêm ơi, câu ấy có ngụ cái ý rằng: "Thế là từ nay mà đi, anh cho em https://thuviensach.vn

sống thì em được sống, anh bắt em chết thì em phải chết". Đã như vậy, Liêm nay có còn nên đang tâm mà nghiệt ngã kết án một người đã tin và yêu mình đến như thế? Không! Không!

Liêm đã trờn trợn thấy rằng mình bạc tình.

Nhưng mà sao bữa nay Quỳnh không đúng hẹn? Há chẳng phải đó là Quỳnh đã có một chút gì hơi hơi thay đổi - dẫu là hơi hơi nữa - trong sự

yêu đương? Vẫn biết rằng nếu Quỳnh ăn nằm với chàng thì cũng chỉ là quá yêu và quá tin mà thôi, nhưng trên đời, nào có thiếu gì những thiếu nữ bắt đầu là vì yêu và tiếp tục là hư hỏng? Không! Liêm phải cẩn thận mới được!

Từ trước đến nay, Quỳnh chưa hư hỏng, chưa phản bội, cái đó chàng không dám chối cãi. Nhưng mà từ nay trở đi thì chàng phải quan tâm, điều ấy đã cố nhiên lắm thay! Chứ cơ sự đã như thế rồi, thì Liêm chẳng thể nào lại còn được yên trí rằng người yêu của chàng chẳng bao giờ lại sa ngã, lại phản trắc, lại trụy lạc được nữa! Bằng cách lý luận ấy, thế là cái đức hạnh của Quỳnh từ đấy bị bỏ vào phạm vi của sự hoài nghi.

Liêm vẫn ghen.

Chàng cho rằng nếu không đề phòng thì hỏng.

Rồi chàng lại nhớ đến Khánh, một gái giang hồ mà chàng chưa hề

dám đem so sánh với Quỳnh, người vị hôn thê. Thì Khánh cũng đã phó thác thân thể một cách dễ dãi như thế, một cách ngây thơ như thế. Liêm rất đau lòng khi nhận ra rằng ở một gái giang hồ và ở một thiếu nữ con nhà lương thiện, cách hiến thân tuy cũng giống như nhau mà thôi... Than ôi! Người đàn bà nào cũng vậy, cũng có thể bắt đầu thì là như Quỳnh mà tiếp tục thì là như Khánh. Nếu Quỳnh là người đoan chính hoàn toàn chẳng đời nào có thể sa ngã được, ắt hẳn bắt đầu Quỳnh phải cương quyết trước nhất ngay cả

với Liêm! Nhưng không! Đối với Liêm, nàng đã dại dột, Liêm không thể

tin đức hạnh gang thép, cái tâm can thiết thạch của nàng được nữa! Có đâu mà tin?

https://thuviensach.vn

Nghĩ đến đấy, Liêm bỗng nghĩ trùm lấp đến tất cả mọi hạng đàn bà...

Chàng bỗng thấy ghê tởm, thấy đáng phàn nàn cho cái số kiếp đàn ông. Vì rằng đời đã từng ghi những vụ ngoại tình ghê gớm: gái năm con chưa hết lòng chồng, những tiểu thư khuê các hoang dâm với những thằng nhỏ, thằng xe, những đàn bà có chồng danh giá mà đi ngoại tình với những đứa chỉ đáng làm đầy tớ cho chồng, vân vân...

Vào trường hợp ấy, Liêm không hiểu rằng tuy nhiên cũng vẫn có nhiều đàn bà đáng kính trọng, có đức hạnh, vì đấy là Liêm đương lục tìm, đương soi bói rặt những cái xấu của đám phụ nữ mà thôi, chứ không phải chàng đương bình tĩnh và công bình xét cả đến những cái tốt của phụ nữ.

Cho nên Liêm phải tự hỏi lòng một cách xót xa: "Ngoài những tấn kịch đã vỡ lở tung tóe mà đời biết đến được, thì còn biết bao nhiêu tấn kịch tương tự như thế bị chôn vùi trong tối tăm?"

Liêm lại đứng lên, vì ngồi đã mỏi.

Giữa cái không khí lặng ngắt của gian phòng vắng vẻ, chàng đọc vang lên một cách chua cay hai câu cổ thơ:

Souvent femme varie,

Bien fol est qui s'y fie! (1)

-----

(1) Đàn bà thường hay thay đổi

Điên lắm là kẻ tin họ.

Đọc xong, Liêm lại thấy bỗng đâu mình tự chế nhạo mình.

Chiếc đồng hồ ngân nga buông sáu tiếng.

https://thuviensach.vn

Dưới nhà, đã nghe thấy tiếng đũa bát lạch cạch nhau vì bọn gia nhân của Cử Tân đã sửa soạn bữa cơm chiều. Ngoài phố, đèn điện đã sáng. Mãi đến lúc ấy, Liêm mới nhớ đến rằng phải về nhà ăn cơm. Chàng lấy cái mũ

chụp vào đầu, lẩm bẩm: "Thế là cả một chiều hôm nay chờ đợi công toi chứ

không làm được việc gì cả!".

Liêm uể oải xuống thang.

- Thưa ông, chiều tối ông có lại đây nữa không?

- Có! Có chứ.

- Thưa bao giờ ông Cử con về?

- Cái đó tôi cũng không biết.

Sau khi đáp lời người bếp của Cử Tân như thế, Liêm đẩy mạnh cánh cửa ra thẳng. Một ít gió lạnh ngoài phố quật mạnh vào mặt chàng, làm cho Liêm hơi tỉnh táo thần trí. Phong cảnh của phố xá nhộn nhịp khiến chàng hơi nguôi nguôi... Nhưng mà một nhặng xanh bị nhốt trong phòng kín thế

nào thì ý nghĩ ghen tuông trong óc chàng cũng thế. Con nhặng xanh bay vo vo chán thì đậu một chỗ, không làm cho ta phải sốt ruột nữa. Nhưng khỏi mỏi cánh rồi thì nó lại bắt đầu bay. Cái ý nghĩ ghen giận trong óc Liêm cũng chỉ tạm ngừng có một lúc ngắn ngủi. Chàng hãi hùng hỏi: "Hay là đã có ai...".

Câu tự hỏi ấy chỉ là một câu hỏi lửng, vì chính Liêm cũng không dám nói cho đủ chữ, cho gẫy nghĩa, vẫn biết rằng nếu Liêm sợ có kẻ nào đến chiếm mất lòng yêu Quỳnh của Liêm, thì Liêm hèn lắm, vì một người ghen chính là một người hèn, thế thôi. Trong sự ghen tuông nó vẫn có ngụ cái ý kín đáo này: người ghen là sợ cái người vu vơ nào đó giỏi giang, tài cán hơn mình, có thể xiêu được lòng thục nữ, có thể hạ được mình xuống để mà tranh cướp tấm yêu, nghĩa là khiến mình phải lo sợ, thì mình mới phải ghen. Thì Liêm chẳng khi nào muốn thấy mình có vẻ khiếp nhược như thế!

https://thuviensach.vn

Ghen tuông chính là đề phòng. Nhưng Liêm không muốn đề phòng! Lòng tự ái của Liêm bảo chàng rằng ngoài chàng ra thì thôi, không một người nào xứng đáng cho Quỳnh cả, và nếu Quỳnh không yêu chàng thì thôi chứ

chẳng còn ai là hơn được chàng nữa. Vậy mà Liêm cứ phải đề phòng, cứ

phải ghen... Vì sao? Vì rằng cái bụng dạ đàn bà, than ôi, nó có đâu dễ hiểu như ta vẫn tưởng! Cứ gì cái kẻ thứ ba nào đó phải là hơn Liêm về đủ mọi phương diện thì mới chiếm được Quỳnh của Liêm! Nếu sự đời lại toàn là có nghĩa lý cả thì còn đâu những tấn kịch tiểu thư khuê các ngủ với thằng xe, hay là những đàn bà lừa chồng để đi với những kẻ chỉ đáng làm đầy tớ

cho chồng!

Thế là Liêm nghĩ đến tương lai, cái ngày mai nó chẳng sáng lạn như

chàng dự tưởng. Đáng lẽ được là một người chồng hưởng hạnh phúc giữa một cảnh gia đình êm ấm, có vợ là tin cậy được, thì chàng ắt sẽ là một người chồng ghen. Đáng lẽ được ăn no ngủ yên, Liêm sẽ phải lúc nào cũng phải ở cái thế dự bị, đề phòng một điều gì, nghĩa là sẽ ngủ cái giấc ngủ của những người lính cứu hỏa! Chỉ vì vợ chàng không đủ cho chàng hoàn toàn tin yêu. Chỉ vì Quỳnh đã là người lẳng lơ, nếu được chồng thả lỏng thì ắt hỏng bét! Đến đây Liêm muốn kêu lên:

- Quỳnh! Quỳnh, mày làm khổ tao! Tao tưởng tao yêu được mày thì là tao được hưởng hạnh phúc ở đời, không ngờ chỉ vì yêu mày mà tao khổ sở

đau đớn!

Nghĩ thế, Liêm bỗng thấy ruột gan nôn nao lên như đương có điều gì đau đớn thật sự vậy. Chàng khổ sở lắm, khổ sở không thể nói được nữa.

Đáng lẽ về nhà, chàng qua nhà Quỳnh để xem mặt mũi nàng ra làm sao.

Rồi, không thấy Quỳnh ngồi ở cửa hàng mà chỉ thấy có bà phán Hòa, Liêm không vào, đi thẳng.

Tối hôm ấy, bỏ bữa cơm chiều, Liêm nằm hút ở một tiệm thuốc phiện như một dân bẹp chính tông.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

IV

Nghe tiếng gọi, Quỳnh vội vàng giấu cái thơ của Liêm vào túi áo.

Rồi nàng chạy vào.

Lúc ấy, bà phán Hòa ngồi chống hai tay vào cằm ở bàn, còn mẹ nàng, bà tham Bích, thì ngồi đườn người ra trên sập.

Hẳn hai bà đã có điều gì chẳng bằng lòng nhau...

Trông thấy con gái, bà tham Bích nói dỏng:

- Nay mai nhà giai đến ăn hỏi, vậy cô định thế nào? Cô muốn cho người ta đem đồ sính lễ đến đây hay ở dưới tôi? Cô muốn ăn hỏi cũng một nơi, cưới cũng một nơi, hay cả hai thứ ở một nơi? Ở đây hay ở Nam Định?

Nói đến đấy, không để Quỳnh có thời giờ đáp, bà lại nói ngay với bà phán Hòa:

- Ấy nó còn trẻ con thì cứ để tự ý nó xem nó thiên về bên cô nó hay thiên về bên mẹ nó, tùy bụng dạ nó thế là hơn cả. Tôi là mẹ nó nhưng tôi không có quyền gì! Cô là cô ruột nó, nhưng bất quá cô cũng chỉ như tôi thôi.

- Nét mặt hầm hầm, bà phán Hòa nói ngay:

- Thôi chị đừng nói nữa! Đối những người hàm hồ, tôi không muốn...

Đấy, con chị, thì tùy chị, muốn làm gì thì làm! Chị lại cho tôi là truất quyền của chị đi à? Ví thử có thế thật, thì tôi lợi lộc cái gì vào việc ấy chứ? Nghĩa https://thuviensach.vn

là nhà giai là chỗ quen thuộc, chú rể là cháu tôi, cháu chồng tôi, thì tôi muốn giản tiện cho người ta, để người ta ăn hỏi và cưới ở đây thì đỡ tốn kém, có thế thôi! Nhưng ngờ đâu chị lại không bằng lòng. Thôi được, tuy rằng "thương con ngon rể" phương ngôn đã có câu, nhưng mà đã trót mang nặng đẻ đau, thì cũng nên... cho bõ. Tôi chẳng dám can ngăn điều gì! "Cô cũng như cha" nhưng mà cô đây là cô đã xuất giá rồi, thì đây này: Bà cô nắm lấy cổ tay, trao cho ông mãnh: đây này cháu tôi!

Bà phán Hòa, đến đây, đứng ngay lên, giọng lại phũ phàng hơn trước nữa:

- Tôi bảo thật cho chị biết: từ nay trở đi thì mặc kệ hết! Sau này giả dụ

có khá thì cũng chẳng ai được nhờ! Con này đã biết là con này dại mặt lắm!

Dại lắm! Từ giờ trở đi gọi là cứ cho ăn kẹo!

Thấy em chồng to tiếng, bà tham Bích có lẽ hối hận, có lẽ hoảng sợ.

Bà không dám nói gì nữa, chỉ ngồi thừ mặt ra thôi. Không được ai hỏi đến mình, Quỳnh thở dài, lại quay ra cửa hàng, vì không có người trông hộ.

Ngồi ở quầy, nàng rầu rĩ, vẫn lắng tai nghe xem bên trong động tĩnh ra sao. Nhưng không thấy gì nữa. Nàng lầm bầm: "Quái không biết ngày hôm nay là cái ngày con khỉ gì mà lắm chuyện lôi thôi đến như thế này!". Thật vậy, cuộc hục hặc của người mẹ và người cô ruột, đối với nàng, thật có thể

đáng gọi là một sự tai biến. Quỳnh đã ở cái cảnh ngộ trên búa dưới đe.

Nàng lại bùi ngùi cho cái thân phận bồ côi của mình. Có mẹ, nhưng mẹ đã đi lấy chồng, thì có cũng như không. Có cô, nhưng cô còn phải lo đến chồng, đến con của cô, thì cũng bằng như không có. Như vậy, còn ai biết được rằng chính nàng là khổ sở lắm, đau đớn lắm, vì bơ vơ, vì trơ trọi?

Liêm! Nhưng mà Liêm có đủ là sự khuây khỏa của nàng không? Than ôi!

Cái thơ của Liêm vừa gửi cho nàng, thật là một cái chiến thư! Đọc thư ấy, người tưởng chừng cuộc tình duyên phải đến đoạn tuyệt! Thật vậy, một https://thuviensach.vn

người yêu nàng, nay mai lấy nàng, mà bây giờ lại đối với nàng, có những tính tình như thế, đó chẳng phải là điều đáng cho ta yên tâm!

Mà vì lẽ gì, nào Quỳnh có hiểu?

Nàng thấy trong lá thư ấy một thứ ghen tuông bóng gió, cho mình là hư hỏng, một thứ khinh bỉ kín đáo, và tất cả sự hằn học của một ông nhân tình chuyên chế không biết cái gì là chướng và sắp sửa trở mặt, sắp sửa bạc tình.

Quỳnh lúc nẫy đã bừng bừng nổi giận. Nay, nàng còn giận hơn nữa.

Việc nào của ái tình cũng là quan hệ hơn của những điều khác. Quỳnh không còn tâm trí để đau đớn về cuộc cãi vã của cô và mẹ nữa, lại phân vân giở đến cái thư của Liêm.

Nàng đọc đi đọc lại những đoạn hệ trọng.

Không, Quỳnh ơi, anh đã nhầm. Nói cho thật ra thì cả hai chúng ta cùng nhầm. Có phải thế không? Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau - à quên, không nên dự định lấy nhau. Nhất là đừng biết nhau rõ quá... Vì sao?

Ấy cái khốn nạn của đời, của ái tình, của hạnh phúc, và của cả mọi sự khác nữa, là như thế đó. Ta đáng lẽ chỉ nên có ảo tưởng thôi, chứ đừng nên đụng chạm vào sự thực: Quả núi ở xa, ta trông nó đẹp lắm, đẹp quá đi mất!

Nhưng khi ta đến chân quả núi ấy rồi, than ôi! Còn có gì đâu! Quỳnh ơi, lẽ

ấy nguyên nhân vì đâu, em có biết không? Vì sự đời là xấu xa, còn ta, ta cứ

hy vọng, cứ ao ước cái gì hoàn thiện, cái gì hoàn mỹ, cho nên ta mới thất vọng, cho nên ta mới đau đớn...

Rồi lại đến đoạn như thế này nữa:

Đáng lẽ ta yêu nhau rồi không lấy được nhau thì mới là thượng sách.

Như thế, ta vẫn có nhiều ấn tượng về đời người và một quan niệm - mặc dầu nó có khi sai lầm, mà chắc là bao giờ nó cũng sai lầm - rằng nếu lấy https://thuviensach.vn

được nhau, thì là ta nắm được hạnh phúc của cõi thế gian. Còn như lúc đòi sum họp với nhau mà khổ sở, mà hết ái tình, thì thực không còn phương kế

gì cứu chữa nổi thì thật không sự thất vọng nào cay đắng hơn nữa. Anh nói thế không phải là nói đùa đâu. Than ôi, thì ra chỉ vì yêu em mà anh khổ sở

như thế!

Nhưng hai đoạn trên đây cũng chưa khiến Quỳnh phải rối ruột bằng đoạn cuối thơ sau này:

Nhưng thôi, ta kêu ca gì nữa! Chúng ta đã trót yêu nhau rồi! Bây giờ

thì đến Thượng đế có muốn gỡ cũng không kịp nữa. Xin Quỳnh cứ yên tâm. Anh sẽ cố gắng là một người chồng đáng yêu và nếu cần, thì là một người chồng mù lòa nữa, miễn sao cho em sung sướng... Tuy nhiên anh cũng có bổn phận bảo trước em thế này: sự kiên nhẫn của anh cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Em có biết ái tình là gì không? Ái tình là cái sự hai người tưởng nhầm là yêu nhau, nhưng thật ra, người đàn ông yêu mình qua người đàn bà, cũng như người đàn bà yêu mình qua người đàn ông thế thôi. Em yêu anh chăng? Không! Ấy là em tự yêu em qua anh đó. Anh yêu em chăng? Cũng không! Ấy là anh nhờ em mà tự anh yêu anh, ấy thế. Cho nên ái tình là một vật nguy hiểm, mỏng manh, chóng hỏng dễ vỡ. Nhất là khi nó lại xung đột với lòng tự ái. Anh mong em hiểu nỗi những dòng này. Vậy em nên coi chừng. Khi anh đã yêu em thì em đừng nên làm gì khiến anh phải thù em hay là khinh em. Và em cũng đừng kiêu ngạo ở nhan sắc làm gì, vì phương ngôn đã có câu: Hồng nhan bạc mệnh, đó! Cái bọn phụ nữ

quá kiêu ngạo, không hiểu đời, không biết mình, thì chỉ có một cách trụy lạc, mà thôi! Anh còn muốn nói nhiều lắm, một cái thư này không sao đủ

được, Quỳnh ạ. Vả lại, có những điều miệng nói ra thì còn được, chứ viết ra trên mặt giấy thì vừa bất tiện lại vừa khó coi. Vậy mà anh lại chờ em vào quãng 1 giờ trưa, ở chỗ vẫn hẹn. Thế nào em cũng đến, anh mong em lắm đó.

https://thuviensach.vn

Quỳnh vẫn không hiểu vì sao Liêm lại nỡ viết một cái thư cho nàng bằng những lời lẽ như thế. Thật là Giời cũng không hiểu được. Có còn cái gì bất ngờ hơn thế nữa không? Liêm điên chăng. Cái đó có thể: Liêm điên.

Nhưng phải do nguyên nhân nào thì Liêm mới hóa điên được chứ?

Tự mình căn vặn mình mãi, Quỳnh cố nén giận, cố vấn tâm. Dần dần, nàng hơi hiểu. Nàng nhớ lại cái tội của nàng đã trót cười nói vui vẻ, khi tiếp hai khách hàng thiếu niên lấc cấc mà bị Liêm bắt được quả tang. Có lẽ vì thế là một, và vì nàng không vâng lời đến chỗ hẹn nữa, là hai.

Nhưng sao Liêm lại chỉ vì ghen mà gần như sỉ nhục nàng như thế?

Nàng hiểu rõ giọng khinh bỉ của cái thư: Liêm cho nàng là đã hư

hỏng. Và như vậy, kể cũng chẳng oan gì! Than ôi! Ai bảo đã trót quá tin!

Thật là đúng như lời người cô đã dặn bảo cháu một cách hợp lẽ nhưng tiếc rằng khí muộn một chút. "Nếu một khi người ta đã khinh được mình rồi thì cái việc ăn đời ở kiếp với nhau về sau là rất khó. Chị nên cẩn thận lắm mới được". Nhưng đến bây giờ thì còn gì nữa?

Quỳnh chỉ còn có một cách là, như đứa trẻ lỡ tay đánh vỡ mất cái đồ

chơi của mình, nàng tần ngần, đứng trước những mảnh vỡ, và cũng sắp khóc mếu như đứa trẻ con. Nàng nhớ đến những câu trong truyện Kiều, những câu xưa kia nàng đã từng đọc nhẩm nhiều lần như một học sinh học thuộc lòng một bài luân lý, và bài ấy đã chỉ có cái giá trị "nước đổ đầu vịt": Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,

Lứa đôi ai dễ sánh tầy Thôi Trương?

Mây mưa đánh đổ đá vàng,

Quá chiều nên đã chán chường yến anh!

Trong khi chắp cánh liền cành,

https://thuviensach.vn

Mà lòng rẻ rúng đã...

Thật thế, bây giờ Liêm đã đến lúc rẻ rúng, chỉ có thế thôi! Cái đó là hai năm rõ mười rồi, nàng chẳng còn phải ngờ vực gì nữa, chẳng hoài hơi tìm kiếm gì nữa cho mệt. Than ôi, thì ra khôn ba năm dại một giờ, ấy đó chính là chân lý, và từ thượng cổ đến giờ, nhưng tấn thảm kịch của cả loài người chung quy cũng chỉ quanh quẩn ở cái vòng liên miên và cũ rích ấy mà thôi. Quỳnh hối hận lắm. Nàng không dám kết án Liêm nữa, mà chỉ tự

mình lại oán giận mình. Lòng tự ái của một người tự trọng như nàng khiến nàng không thèm đổ vấy cho kẻ khác. Quỳnh có đủ can đảm để nhận tội mình, cho rằng chỉ có một mình mình là đáng trách móc, đáng sỉ vả mà thôi. Nhưng ngấn lệ long lanh đã ứa ra ở quầng mắt...

Vừa lúc ấy bà phán Hòa đủng đỉnh đi ra. Trông thấy Quỳnh sụt sịt, không hiểu đó có phải là giận người chị hàm hồ và thương cháu gái bồ côi không, mà bà lại còn rít lưỡi lại mà chì chiết:

- Thôi con ơi, con đừng khóc nữa! Cô đã đủ đứt gan đứt ruột ra đây rồi! Bố con chẳng may chết đi cho nên ngày nay con mới khổ!

Quỳnh gạt nước mắt, thấy cái tình thế ấy quả thật nghiêm trọng lắm.

Chỉ vì việc nàng mà, một bên thì cô, một bên thì mẹ, hai người đay nghiến nhau đến thế. Nhất là bà phán Hòa thì, bằng mấy câu vừa rồi, há đó chẳng phải là bà đương sỉ vả một cách bóng gió về tội mẹ nàng đã góa chồng mà lại còn cải giá đó hay sao? Nhìn vào trong nhà, thấy bà mẹ ngồi thâm gan tím ruột, có lẽ uất đến không nói được nữa, nàng bèn dõng dạc:

- Thưa me, thưa cô, con tưởng việc con đi lấy chồng có thể làm cho mọi người được vui vẻ một chút... Nhưng mà nếu chỉ vì việc con mà cô và me giận dỗi, cãi lẫn nhau như thế thì phiền lắm, con không thiết gì nữa đâu!

Thì thà con không lấy ai nữa cho xong!

https://thuviensach.vn

Nói đến đây, nàng lại khóc nức nở, vì câu "thà con không lấy ai nữa cho xong" chính là một câu tâm sự chứ không phải một lời đe dọa vu vơ, cũng không phải vì vui mồm mà thốt ra. Nàng nói rồi mới biết rằng đã nói thế là có lý. Cho nên nàng nhìn cả cô và mẹ, nhắc lại:

- Thật thế! Thà con không lấy ai nữa cho xong!

Vừa lúc ấy, ông phán Hòa xách ô bước vào nhà. Thì ra đã gần 12 giờ

trưa. Bà vợ bây giờ mới nhìn lên đồng hồ để nhận thấy rằng thì giờ đi chóng quá.

Nghe thấy cháu nói thế, ông chú ngừng chân, ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì? Cái gì thế này? Có chuyện gì thế này? Sao lại ăn nói như thế?

Vợ ông xua tay:

- Mời ông cứ vào đi đã. Cái việc này phải nói lâu mới được.

- Thế ở nhà đã ăn cơm chưa?

- Ăn cả từ 10 giờ kia rồi.

Nhìn vào trong, thấy bà tham Bích, ông Phán "a" một tiếng rồi hỏi Quỳnh.

- Thế me cháu về chơi từ lúc nào thế?

- Me con về từ đêm hôm qua, nhưng sáng hôm nay mới đến đây.

- Thôi, thế chị hãy trông hàng nhé? Cơm rồi kia mà.

Từ lúc ông phán đi làm về, hai chị em cũng đỡ. Có lẽ chỉ vì có mặt một người đàn ông cho nên hai bà bất đắc dĩ phải thôi, không còn dám hục hặc lẫn nhau. Và, vì lẽ hai bà ở cảnh bó buộc phải để trí nghe nhau, không https://thuviensach.vn

ai được lấp liếm hay lấn át ai nữa, cho nên cái lẽ phải đã đến lúc được người ta kính trọng. Ông phán vừa ngồi ăn cơm ở bàn vừa khoan thai giảng giải và nói những điều nghĩa lý cho vợ và cho "chị dâu ôi" của vợ lúc ấy cũng ngồi ở sập để lắng tai nghe. Ngồi ở ngoài cửa hàng, Quỳnh chỉ nghe câu được câu chăng, lõm bõm lắm.

Đại khái ông phán kêu rằng chú rể chẳng phải người xa lạ, là cháu gọi ông bằng cậu, ông xin mạn phép thay mặt nhà giai để yêu cầu bên nhà gái theo cái chính sách "giơ cao đánh khẽ" về mục đích hôn sự, lo sao cho hai trẻ được nên vợ nên chồng, chứ không phải là một dịp để lòe thiên hạ hay cãi nhau. Như vậy thì để cho nhà giai cưới xin ở đây, mà "bà nhong nhong"

thì về đây, rồi cô dâu chú rể, sau khi lễ gia tiên ở đây rồi, sẽ xuống Nam, thì vừa đủ giữ lễ, và không sợ thiên hạ bàn tán... Người đàn ông một khi đã phải nói, thì việc gì mà chẳng thu xếp xong xuôi? Cho nên, về sau cô và mẹ

Quỳnh đều phải xin lỗi nhau, hối hận.

- Cô cũng nóng lắm cơ!

- Chị hàm hồ như thế thì có đến cóc cũng phải mở miệng!

Ông phán giơ hai tay lên không gian, nói bông:

- Thôi! Tôi xin cả hai bà! Xin đừng có ai làm gì đến nỗi hỏng mất cái việc "thằn lằn" của tôi! Ai làm hỏng thì tôi bắt đền cho đấy!

Nghe thấy tiếng cười nói rầm rì, cái không khí đã vui vẻ, Quỳnh cũng đỡ khổ. Nhưng... sao ấy, nàng không thể tươi tỉnh lên được nữa! Cái lá thư

khốc hại nó đã chạm quá mạnh vào tâm giới nàng, đã gây cho quả tim một vết thương. Thật vậy, dẫu rằng sau này vợ chồng được hòa thuận ăn ở với nhau đi nữa mặc lòng, sau một lá thư khinh bỉ nàng như thế, nàng không thể nào sung sướng được nữa, vì cái ái tình kia, trong lòng nàng, đã bắt đầu hấp hối. Bên trong, ba người bây giờ đương bàn soạn về những cách thách https://thuviensach.vn

thức, những lễ nghi phức tạp, mọi đồ hành nghi. Rồi, chẳng hiểu vì bà phán Hòa nói những gì, lại thấy bà tham Bích, mẹ nàng, nói to lên:

- Vẫn biết là giơ cao đánh sẽ, nhưng mà cũng thế nào cho một vừa hai phải, kẻo người ta khinh đi cho. Dẫu sao cũng phải giữ cái thể diện, cái bề

ngoài, cho thiên hạ trông vào... Con gái tôi không chửa hoang, không làm đĩ, thì việc gì tôi lại hạ giá con tôi đến như thế!

Câu nói vô tình ấy của người mẹ là một tiếng sét đánh xuống cái lương tâm người con. Quỳnh những nghe mà bủn rủn cả chân tay, rối loạn cả thần trí. Nàng muốn khóc òa lên mà không khóc được. Nàng cố giữ cho nét mặt thản nhiên, nhưng cũng không được nốt! Nàng chỉ lo rằng người ngoài trông thấy mặt nàng cũng đủ khám phá ra cái sự đáng xấu hổ của nàng, nhưng càng giấu giếm, càng muốn che đậy, cái mặt lại càng hóa ra thảm hại và khó coi.

Quỳnh oán Liêm. Bao nhiêu cái hối hận, cái tự mình giận mình nàng không còn nữa. Nàng nhớ lại mọi hành vi, ngôn ngữ khả ố của Liêm, lúc Liêm chiếm đoạt cái thân thể nàng. Quỳnh tưởng tượng ra rằng Liêm có lẽ

xưa nay là một kẻ đểu giả vô cùng, không những đã xử nhọ với một Quỳnh mà thôi, nhưng chắc đã làm hại những thiếu nữ lương thiện khác vô số!

Vậy mà Liêm còn hẹn với nàng rằng đến trưa ngày mai... Thật là đồ tồi!

Thật là đáng khinh bỉ!

Cả ngày hôm ấy, Quỳnh thẫn thờ như kẻ mất hồn, làm cho bà tham Bích tưởng rằng con gái có điều gì giận dỗi. Bà mẹ bỗng động lòng, hứa sẽ

cấp thêm vốn liếng cho con về nhà chồng, nhưng Quỳnh cũng chẳng vì vậy mà trở nên vui tươi.

Đêm hôm ấy, lúc đi nằm, vắt tay ngang trán, Quỳnh tự dặn mình:

- Ngày mai, nhất định ta không thèm đến!

https://thuviensach.vn

Nhưng mà hôm sau Quỳnh lại đến, một cách rất đúng hẹn, rất ngoan ngoãn, rất sợ sệt nữa, mặc dầu đã có những sự gì xảy ra nữa, mặc dầu lòng tự ái của nàng đã bị thương rất nặng đi nữa, nàng cũng vẫn thấy cái linh trí hay linh giác chi đó nó bảo nàng rằng nếu không vâng lời y hẹn, ắt là không xong. "Không xong", thật thế! Nàng đã ở vào cảnh trót "đâm lao phải theo lao" mất rồi, còn gì! Cho nên sự thật tuy rằng nàng không có tội gì cả, lúc đứng trước mặt Liêm, Quỳnh cũng co quắp quá một con cua trước một con ếch, lại sợ hãi quá một người có tội rất nặng trước một bố

cực kỳ nghiêm khắc nữa.

Được thể, Liêm xo vai, dang tay ra bảo:

- Xin mời cô ngồi.

Cái tiếng "cô" ấy quả thật có ngụ một ý khinh bỉ lắm, song Quỳnh chỉ

còn biết ngồi ngay xuống ghế đi văng. Nàng ngượng cười một cách đáng thương, và làm lành:

- Chắc mấy hôm nay, anh giận em lắm.

Liêm đút hai tay vào túi quần, không đáp. Chàng đứng nhìn Quỳnh trừng trừng. Rồi, trong khi Quỳnh không chờ đợi một lời nào cả, thốt nhiên Liêm nói:

- Này em... Anh hỏi thật em nhé? Có phải bụng dạ em đã thay đổi rồi, phải không?

Quỳnh ngước mắt lên, không biết đáp thế nào, rồi lại cúi mặt xuống.

Nàng vốn bẩm tính thực thà một cách đáng quý, cho nên câu hỏi bất kỳ ấy khiến nàng chột dạ. Vì rằng câu hỏi ấy lại đúng sự thực lắm, thế thôi. Đêm qua, cả đêm qua, nàng đã trằn trọc thâu canh, đau khổ vô cùng, giận người yêu vô cùng và đã nhiều lúc nghĩ đến sự đoạn tuyệt để cho lòng tự ái được đỡ đau thương... Nếu nàng sắc sảo một chút, hẳn nàng đã nói một cách rắn rỏi đại khái: "Vâng, quả có thế. Nếu không có cái lá thư của anh như thế, https://thuviensach.vn

hẳn tôi cũng không nghĩ gì sự thay đổi. Nhưng mà đã có lá thư của anh! Tôi cũng muốn thay đổi lắm, hay là rất có thể thay đổi được, nhưng mà cái đó cũng lại còn là tùy anh". Nhưng, than ôi! Còn xa Quỳnh mới được là người sắc sảo và khôn ngoan. Ngay lúc ấy, sự thật nàng tuy cũng có thoáng thấy cái ý muốn nói những câu quyết liệt như thế kia đấy. Nhưng không hiểu sao, nàng lại chỉ cúi đầu! Có lẽ tại thái độ của Liêm nghiêm quá, "chồng"

quá, nên Quỳnh không dám... Và có lẽ lại cả số kiếp của nàng nó xui khiến ra như thế nữa. Mặc dầu thế nào đi nữa, Quỳnh cũng không thể nào mà lại có thể có được cái thái độ ngỗ nghịch mà nàng sợ là sẽ lếu láo với Liêm.

Ngay lúc ấy, cúi đầu xuống, Quỳnh chỉ tưởng rằng mình đã tỏ ý ngoan ngoãn thôi, chứ nàng cũng không biết rằng vô tình nàng đã phải khuất phục sự vô lý một lần nữa, vì rằng, trò đời là thế, khi đã chịu một lần rồi, sự nhẫn nhục tức khắc thành thói quen, để cho nàng sẽ cứ phải chịu mãi mãi.

Cử chỉ ấy lại càng khiến Liêm được quá đáng. Đáng lẽ phải được hài lòng, chàng lại đi cho rằng sự im lặng ấy, cái cúi đầu ấy, chỉ là một sự thú tội kín đáo của Quỳnh mà thôi. Chàng lại hỏi xẵng:

- Thế nào? Có gì, xin em cứ việc nói thẳng ra, thế thôi!

Quỳnh, ngước mắt lên nhìn một lần nữa, để rồi lại cúi mặt xuống một lần nữa.

- Thật thế, em cứ nói phăng ngay ra đi thôi! Không việc gì còn phải úp mở! Nếu quả thật em muốn thay đổi, thì để anh liệu...

Hồi lâu, vẫn cúi mặt, Quỳnh khẽ nói ấp úng:

- Em chả hiểu sao cả... Thật là... Không có chuyện gì cả. Em rất lấy làm lạ.

Liêm oai nghiêm ngồi xuống bên cạnh người yêu. Hai con mắt sáng quắc lên nhìn chòng chọc vào mặt nàng, như một ông cẩm, mật thám lúc lấy cung một quân gian, chàng lại hỏi:

https://thuviensach.vn

- Không có chuyện gì cả? Thật thế? Em có muốn anh nói thật không?

Đây này anh xin nói phăng ngay ra thế này: Nếu một khi em đã yêu anh, mà em lại toan lòng chim dạ cá, thì... một là em sống, anh chết, hay là em chết anh sống!

Quỳnh rên rỉ hỏi:

- Giời ơi! Có gì mà anh làm dữ đến như thế!

Cái ghen đã chất chứa trong tim gan từ mấy ngày, nó đã tức hơi trong đáy lòng, bây giờ mới được lúc phát phì ra, Liêm chẳng còn tự chủ được nữa:

- Em bảo không có gì? Em không biết em là người lẳng lơ? Em hư

hỏng mà em không biết rằng em hư hỏng?

Quỳnh đã đến lúc không còn biết sợ nữa, và đã biết tức. Nàng cười nhạt, hỏi lại:

- Thế em đã lẳng lơ, hư hỏng ra làm sao?

Liêm đứng ngay lên, mặt đã đỏ bừng:

- Em lại còn bắt anh kể lại cái sự ấy nữa thì thật bẩn cả mồm anh, thì khốn nạn thật! Em chóng quên đến thế cơ à? À quên phải, nếu những người đã biết được cái tội của mình là lẳng lơ thì đời nào còn lẳng lơ! Phương ngôn có câu: "nếu cú biết thân cú hôi thì cú đã chẳng hôi" là đúng lắm.

Nói thế xong, Liêm thích chí lắm, cho rằng tự nhiên nghĩ ngay đến câu phương ngôn ấy thì dẫu rằng mình có nói quá đáng, hẳn cũng không còn ai cãi lại được mình nữa. Không đợi Quỳnh phải đáp, chàng lại nói tiếp luôn:

- Em quên mất rồi thật đó à? Em quên rằng buổi chiều hôm ấy, đã có hai thằng khốn nạn nó tỏ ra vẻ say mê em, và em đã lấy thế làm thích lắm, https://thuviensach.vn

em đã cười tít cả mắt lại, đã đáp chuyện chúng nó nở như ngô rang? Em không biết rằng chỉ vì thế mà em sai hẹn với anh, mà em vội coi anh không ra gì! Phải, em đẹp lắm, anh đã biết. Em chả đẹp mà lại ai cũng say mê em!

Không phải anh ghen cho nên anh nói thế đâu...

Liêm thành thực tưởng rằng mình không ghen, vì sau một phút chàng lại nói:

- Thật thế, anh không thèm ghen với những quân khốn nạn ấy đâu!

Anh ghen với hạng ấy anh tự thấy mất giá trị lắm! Mà em thì em lại cứ làm cho anh phải mất giá trị, đó là một điều nhục nhã. Một sự vô cùng khốn nạn...

Liêm ngừng bặt, không còn biết tìm danh từ nào xúc phạm hơn nữa, tệ

ác hơn nữa. Thấy cái tội của mình đã rành rành ra đó, Quỳnh chỉ còn biết chống chế một cách dại dột:

- Người ta là khách mua hàng, em là người bán hàng, em làm thế nào được? Không nhẽ em lại đi mắng người ta.

Quỳnh không được phép nói tiếp, vì Liêm đã giậm chân đánh thịch một cái:

- Thì ít ra em cũng phải biết câm mồm đi chứ? Em cần phải cười nói ríu rít thì mới có khách mua hàng hay sao? À, thôi, anh trách em làm gì?

Em chẳng qua cũng chỉ như thiên hạ, đem cái nhan sắc ra mà đưa đẩy để

kiếm khách, và giữ khách, dẫu rằng cái giá trị của mình có vì thế mà giảm đi một chút thì cũng không sao, vì điều cốt yếu chỉ là bán được hàng, kiếm được lãi, sao cho có tiền thì thôi; Nhưng có lẽ em không biết rằng đó cũng chính là một cách, một phương pháp... cái gì nhỉ? - mãi dâm - phải, chính thế, một lối mãi dâm cái nhan sắc của mình với khách, và đã mãi dâm thì dù cái đẹp của mình thôi, hay cả xác thịt của mình nữa, cái ý nghĩa nó cũng đến vậy mà thôi, và thà rằng chết đói đi còn hơn đắt hàng kiếm lợi như thế.

https://thuviensach.vn

Không những Liêm không để ý đến sự quá đáng, mà trái lại, sau khi nói thế, lại còn tưởng bở lắm, vì chàng cho mình là có học thức lắm mới nói được những câu hiểm độc như thế, cay như thế, đau như thế. Chàng không biết mình lọ, đáng tức cười, và vô cùng trẻ con. Trái lại, Quỳnh cũng không hiểu rằng đó là vì Liêm quá ghen mà thôi, và chỉ vì ghen nên mới phũ mồm. Nàng biết sao được rằng một người chồng ghen mà đến bậc hóa ra phũ thì chính là một người chồng có thể rất chung tình được nữa. Nàng chỉ đau đớn mà thôi, cho nên nàng cũng đổi giọng:

- Vâng, dễ thế đấy. Em không lẳng lơ thì ai nữa mới lẳng lơ! Nhưng đã thế, anh yêu em làm gì? Thì anh bỏ phăng ngay đi, anh hối hôn đi, có được không?

- Ấy là tự em, em nói như thế trước nhất đấy nhé!

- Em nói trước, để anh khỏi phải nói trước, mà được nói sau, thế chứ

gì! Thôi, anh ạ, em hiểu rồi! Em đã hiểu rõ lòng người lắm. Giả dụ nếu em trước kia biết giữ gìn thì không sao đâu! Nhưng em đã quá tin anh, đã trót quá yêu anh... Bây giờ thì anh làm gì cũng được. Em cũng xin tùy ở anh!

Những lời ấy khiến cho Liêm không biết nói gì vào đấy nữa. Chàng mím môi lại, căm tức lắm. Thật không ngờ Quỳnh lại quay trở lại buộc tội chàng như thế. Không, Liêm không có lỗi chút nào. Nếu trong sự cãi lộn này, Quỳnh mà không là có lỗi thì thôi, chứ quyết kẻ có lỗi chẳng phải là Liêm. Chàng chỉ yêu Quỳnh mà phải nói thế, có lẽ yêu quá nữa, thế thôi, chứ chàng chưa hề nghĩ đến sự giở mặt. Vậy mà chàng bị buộc tội như một Sở Khanh thì có tức không? Liêm nhìn Quỳnh, lúc ấy thu mặt trong hai cánh tay, gục xuống, hai cánh tay trên đầu gối. Chàng nhớ lại lúc Quỳnh bông lơn với hai anh công tử bột, rồi, khi thấy Liêm, lại chạy trốn vào trong nhà. Chàng nhớ lại lúc Quỳnh sai hẹn, để Liêm phải mất công toi chờ đợi cả một buổi. Sau những sự như thế, Liêm có quyền thấy thái độ ấy là bất chính, và, một khi đã thấy cái bất chính ấy rồi, hỏi rằng chàng có quyền nói gì hay không?

https://thuviensach.vn

Lúc ấy, trông thấy người thiếu nữ mà mình đã yêu, mà mình đã là chủ

cả phần hồn lẫn phần xác, đương gục đầu đau đớn, Liêm không thể có một ý kiến nhất định được nữa. Thật thế, chàng biết chàng sẽ thay đổi, tùy theo một vài cử chỉ, hay một vài ngôn ngữ của người ấy. Chàng bâng khuâng tự

hỏi không biết con người như thế là bị mắng oan hay là đáng tội, gục mặt xuống để giả vờ hay khổ sở thật sự, rằng người ấy có thể trở nên một vợ

hiền hay sẽ là người lẳng lơ và điều nguy hiểm nhất, hay đó chỉ là "gái khôn lắm nước mắt" mà thôi? Than ôi, Liêm thật không sao biết được!

Khi Quỳnh gượng ngẩng đầu lên, nước mắt đã đầm đìa hai cánh tay áo. Nàng lấy khăn ra lau mặt, cái mặt hoen ố, vì nước mắt đã làm hỏng mất cả hai áng má đào tô điểm bằng phấn, son. Nàng lau một lần chưa đủ, vì những hàng lệ lại tuôn theo, lã chã... cả người nàng rung động vì cái cơn hậm hực không ngừng, đủ biết rằng cái đau khổ đã vò nát tâm can...

Trước cảnh ấy, Liêm cảm động.

Chàng chưa hề trông thấy một sự khổ nào lại đầy đủ nghĩa lý đến thế!

Lần đầu trong đời, Liêm mục kích một thiếu nữ khóc lóc âm thầm, mà lại là vì chàng. Tất cả những sự ghen giận, tất cả những cái bực tức, tất cả lòng tự

kiêu của chàng hầu như biến tan ra mây khói mất cả. Liêm thấy động tâm, muốn yêu, thương... Thế là, như rất hối hận, chàng đứng lên quỳ xuống trước mặt người yêu. Từ trong thâm tâm, Liêm thấy một cảm giác sung sướng vu vơ, hình như lòng tự ái của chàng được phỉnh nịnh đầy đủ lắm.

Hình như có một tiếng nói vô thanh đã nhắc nhỏm vào lương tâm của chàng. Ấy đó, người thiếu nữ như thế ấy, đã phải khóc lóc vì ta! Tuy nhiên, Liêm cũng không kịp để nhận ra được một cái chân lý, một cái công lệ

thiên nhiên là muốn yêu cho tha thiết và nồng nàn, thì phải đã có làm cho nhau khổ.

Cũng hóa ra nghẹn ngào, Liêm ấp úng gọi:

https://thuviensach.vn

- Quỳnh! Quỳnh! Anh van em... Anh xin lỗi! Anh biết anh có lỗi lắm, nhưng mà chính là chỉ vì quá yêu em, quá ghen em...

Nàng ngẩng mặt lên, trông ra tường mà thẫn thờ như trông ra một phong cảnh nào xa thẳm, mịt mù, ở chỗ mà tầm mắt không đến được vậy.

Nàng không đáp, không chống cự, cứ để yên... Liêm nắm lấy hai bàn tay xinh xắn ấy mà hôn lấy hôn để. Rồi chàng áp mặt vào mặt Quỳnh, như

muốn uống mấy giọt lệ còn đọng lại để hưởng cái thi vị của đau khổ, cái nên thơ của hối hận.

Cả hai người cứ thế, trong cái im lặng, rất lâu...

- Quỳnh ơi, em có giận anh không? Em có còn yêu anh không?

- Anh đừng nên như thế nữa. Chúng ta cần phải hiểu nhau lắm mới được.

- Anh xin lỗi em nhé? Ừ đi, để cho anh yên tâm nào.

Quỳnh khẽ gật đầu một cái.

Thế là Liêm phủ kín cả mặt Quỳnh bằng những cái hôn yêu thương.

Môi chàng đặt lần lượt vào má, mũi, mắt, trán, cổ, gáy... Quỳnh ngồi đờ ra, vì cơn đau đớn ghê gớm vừa dứt thì sự an ủi bất ngờ cũng gây cho tâm hồn nàng những cảm giác quá mạnh, đến nỗi chẳng lúc nào nàng kịp được thư

trí phán đoán. Nàng cứ ngồi yên.

Nhưng mà, chưa chi xác thịt đã muốn đòi cái quyền của nó. Ôm ấp trong tay cái thân hình óng chuốt ấy lâu như thế, trong một căn phòng nửa sáng nửa tối, giữa lúc bốn bề tịch mịch, sau một cơn giông tố của cõi lòng, Liêm đã thụ động cái tính chất cổ truyền, cái tính chất của cái giống đực dã man, từ đời thượng cổ đến nay vẫn là bất di dịch giữa mọi sự biến hóa của y phục, ngôn ngữ, lễ giáo, văn minh... Dẫu sao, Liêm cũng vẫn chỉ là một thằng đàn ông, cũng như mọi thằng đàn ông. Một lần nữa, cái động lực của https://thuviensach.vn

thiên nhiên vẫn là mạnh hơn hết cả mọi sự kiềm chế, và Liêm lại muốn chiếm đoạt thân thể Quỳnh, một lần nữa. Từ sự an ủi dịu dàng, chàng đã đi đến những cách mơn trớn, và từ những cách mơn trớn chàng lại dấn bước đến những cử chỉ phũ phàng khó coi...

Đến lần này, người thụ động đã không còn chịu nổi nữa. Cái bản năng bảo tồn, sự nghi ngại, sự ghê tởm nữa, đã khiến Quỳnh trở nên cương quyết. Nàng đẩy Liêm ra, giằng ra. Trong một lúc lâu, đó gần như là một cuộc vật lộn, ẩu đả, tuy rằng không có ai nói gì với ai cả. Liêm cũng hơi ngạc nhiên, thấy Quỳnh tỏ ra một sức khỏe khác ngày thường.

Nhưng mà, bên ngoài, tiếng còi xe hơi đã rúc vang lên. Liêm bất đắc dĩ phải thôi, để cho Quỳnh cài lại những khuy áo và vấn lại mớ tóc đã sổ.

Khi Cử Tân bước vào buồng, chính bộ y phục của Liêm cũng vẫn còn xộc xệch, khó coi. Cử Tân chào cả hai người, vừa lùi ra vừa xin lỗi...

Cáu kỉnh hết sức, Quỳnh nhìn Liêm, nói:

- Thật nhục nhã đến thế này là cùng! Rồi nàng nhổ ngay nước bọt xuống đất, nghĩa là xuống tấm thảm sặc sỡ. Liêm bẽn lẽn, phải chạy ra ngoài để chuyện trò qua loa vài câu với người bạn đi xa đã trở về, giữa lúc mình, lại nhà người bạn ấy, đã được đủ quyền tự do...

Y phục đã chỉnh đốn rồi, Quỳnh đứng lên. Khi nghĩ rằng lúc đi ra thế

nào cũng lại phải chạm trán người đàn ông, tuy lạ mặt nhưng có lẽ là chủ

cái nhà ấy, nàng lại càng bực mình hơn nữa. Nàng gọi giật giọng:

- Liêm! Anh Liêm!

Chàng quay vào...

- Em về đây!

Liêm sợ hãi, cho thế là thất sách, khẽ bảo:

https://thuviensach.vn

- Hãy ở lại lát nữa nào?

- Không! Em nhất định phải về!

Nói xong nàng phăng phăng đi ra, khiến Liêm cũng phải ra trước để

lấy lối cho người yêu đi. Chàng đỏ mặt giới thiệu:

- Ông Cử Tân, bạn đồng sự của tôi... Đây, vợ chưa cưới của tôi.

Cử Tân reo lên, vẫn có vẻ bông lơn:

- A! Rất hân hạnh!

Quỳnh bẽn lẽn cúi đầu, mỉm cười chào. Mặt nàng từ đỏ ngả sang tái nhợt. Rồi nàng thoăn thoắt xuống thang, để Liêm trơ trẽn, tưng hửng trước mặt Cử Tân.

Bữa ấy, Liêm thấy Quỳnh ngu ngốc lắm. Sự thể đã trót xảy ra rồi, đáng lẽ Quỳnh phải ráng ở lại, dẫu chỉ một phút nữa, ít ra cũng phải có một thái độ bình tĩnh hơn thế. Nhưng Quỳnh đã giận dỗi ra về một cách mới vô lễ làm sao, đáng ghét làm sao.

Trên con đường về, Quỳnh xấu hổ với hết tất cả những khách đi đường, mà vẫn không dám thuê xe ngay, và thấy rằng người yêu nhất đời của nàng chỉ là một kẻ thô tục, đáng khinh bỉ hết sức.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

- Việc của mày, thì chính mày phải lo liệu lấy chứ? Mày định để cho ai? Nào còn có mấy ngày nữa đâu? Không làm ngay, còn đợi đến bao giờ

nữa?

- Được ạ, thày không phải giục, con biết...

Liêm cau mày khẽ đáp thế một cách khó chịu. Thấy con giai như thế, bà mẹ bèn chú ý, và hỏi:

- Mấy hôm nay, anh làm sao thế? Sao mà buồn bã thế?

Liêm cúi đầu không đáp, làm cho bà mẹ phải nói:

- Sắp lấy vợ đến nơi mà lúc nào cũng cứ lử khử lừ khừ y như bị ép duyên ấy! Việc này là tự cậu, mai sau hay dở thế nào thì mặc, chả ai biết đấy là đâu!

Liêm lại đáp một cách cau có:

- Thì nào con có định bắt ai chịu trách nhiệm về việc này đâu!

Thế xong, chàng mới biết mình lỡ lời. Đáng lẽ chàng không nên chưa chi đã thú thật như thế, nhất là khi mẹ mình cũng không hoan nghênh việc ấy cho lắm. Giấu giếm và che đậy cái lỗi của mình, há đó chẳng là bản tính của con người ta đó sao? Tuy rằng việc chàng nay mai kết duyên với Quỳnh đã đi đến cái kết quả dĩ nhiên của nó, nghĩa là sự chán nản, sự buồn bực, sự hối hận nữa, nhưng đó chưa phải là lẽ để cho Liêm bạ với ai cũng than thở tâm sự riêng; dẫu rằng là với mẹ, người thân yêu nhất. Cho nên chàng lại vội nói chữa:

https://thuviensach.vn

- Con buồn là vì thấy bên nhà gái dềnh dàng, lôi thôi, kênh kiệu lắm, khó chịu lắm. Thật họ không biết điều chút nào!

Do sự kiếm cớ ấy, chàng vô tình lại được thêm một mối bực mình nữa, là nhà gái thách thức những sính lễ và hành nghi một cách không có cảm tình chút nào nữa. Tóm lấy chỗ ấy, bà mẹ Liêm nói ngay:

- Ấy là cháu cô cháu cậu với nhau đấy! Ấy là có ông phán Hòa nhà ta chủ trương, tin đi mối lại đấy. Giá nhà này mà lại hèn, mà họ là gả gượng, hay là chú rể sứt môi, chột mắt, dốt nát, thì không biết họ còn bắt nạt mình ra làm sao!

Vốn xưa nay chủ trương thuyết dĩ hòa vi quý cũng như đa số của những ông già hiền lành, phúc hậu, cụ ông gạt phăng ngay đi:

- Gớm! Mà sao bà nói dai thế! Dẫu người ta có điều gì không phải nữa, nhưng mà khi bà đã ưng thuận cả rồi, thì bà cứ im đi có được không?

Nói lắm, mất cả tử tế, mà không còn ra nghĩa lý gì nữa.

Nhưng bà vợ còn cố nói vuốt một câu:

- Nhưng mà tức lắm, không ai nhịn được.

Liêm đứng lên, hỏi:

- Nào, thầy đẻ có gì bảo nữa không thì nói nốt đi, con còn phải lên gác bận việc đây.

- Mẹ chàng đáp:

- Chỉ có thế đấy thôi! Xin cậu nhớ cho! Và liệu đi thì vừa!

- Vâng, vâng con xin nhớ.

Nói xong, chàng quay vào, lên thang...

https://thuviensach.vn

Ngồi trước bàn giấy, Liêm chán nản nhìn tập giấy có hơn sáu chục bài luận Pháp văn của học sinh mà chàng sẽ phải chữa, đề giảng vào buổi học hôm sau. Chàng thở dài, vì mỗi lần chữa bài, chàng thấy khổ sở, như chịu một thứ hình phạt trong sự tìm thấy cái dốt nát, cái ngớ ngẩn, những cái xưa kia khiến Liêm đã bao phen được cười no nê, nhưng ít lâu nay, chỉ làm cho chàng phát cáu.

Nhìn vào đồng hồ thấy chưa đến 8 giờ, Liêm bèn lấy thuốc lá hút, rồi nằm dài ra giường, sung sướng vì trì hoãn được một việc khó chịu, dẫu rằng là chỉ được nửa giờ nữa mà thôi. Liêm không muốn bận trí nghĩ ngợi về điều gì nữa, nhưng những ý nghĩ đen tối vẫn cứ đến...

Chỉ còn năm hôm nữa đã là ngày nghênh hôn. Buổi trưa hôm nay, Liêm đã đi thuê in hai trăm giấy báo hỉ. Chàng rất lấy làm phiền về việc phải ghi chép tên tuổi những người bạn bè ở gần, ở xa, bạn cũ bạn mới, người trong họ nội, họ ngoại, vân vân... Thật là một việc khó chịu là cái việc mời ăn cưới, nó làm cho chàng phải sợ rằng mời có khi cũng bị ghét, mà không mời cố nhiên là bị trách móc. Lại còn vấn đề khó giải quyết là nếu mời người này thì không thể nào lại không mời người khác nữa, mà nếu không mời cả thì lại không xong. Bạn hữu thân, sơ của Liêm rất nhiều.

Vậy mà mẹ chàng lại muốn mời có hạn... Đến lúc ấy, Liêm mới kịp triết lý về tình bằng hữu, về sự xã giao. Người này có thân với mình không? Người kia có thể không mời được không? Đó là những câu hỏi khiến Liêm gần hóa loạn óc.

Chàng lại thở dài, vì nhận thấy rằng chàng đương khổ sở, hay là sắp lấy vợ nhưng không sung sướng một chút nào cả; mà nay mai, người ta sẽ

xúm quanh mà bông đùa, mà chúc tụng, để cho chàng sẽ phải cứ mỉm cười nhận cả mọi điều một cảch giả dối, và, như thế thì thật là một sự vô nghĩa lý không thể tha thứ được! Thì, khốn nạn, nào chàng có phải tội vạ gì cho cam mà lại đến nỗi phải ở cảnh "người ngoài cười nụ, người trong khóc https://thuviensach.vn

thầm" như thế! Nghĩ đến đấy, Liêm nghiến răng căm tức cái vô nghĩa lý mà mình đương chế tạo cho mình.

Chàng lại ngồi lên, ra bàn, quả quyết vứt hết những ý nghĩ mà chàng cho là ti tiện và làm cho chàng chỉ hóa ra tầm thường mà thôi. Liêm giở

đến tập giấy bài phải chữa. Nhưng, chàng phải vứt bài vở của học sinh đấy, vì dưới tập giấy có phong thơ, mà đứa ở đã để tự bao giờ không biết.

Chàng bóc ra, đọc vài hàng, ngừng lại, tưởng chừng như có thể hóa điên được!

Thôi, thế này thì đích xác hai năm rõ mười rồi nhé? Cái hư hỏng của Quỳnh, của người mà chàng yêu quý nhất đời, của người "mà cuộc đời là một bài thơ" thì có đến Giời cũng không che đậy cho được nữa! Chàng lẩm bẩm: "Biết mà! Biết mà!" Trong cái đau đớn bất kỳ ấy, chàng thấy một thứ

cảm giác kỳ lạ, hình như là cái sung sướng nữa, khi chàng yên trí rằng Quỳnh chẳng là người đoan chính chút nào cả. Tuy nhiên trong lúc tâm hồn khủng hoảng dữ dội ấy, Liêm cũng phải cười nhạt mà nhận thấy rằng mình đã được sung sướng, ấy chính là vì không phải ngờ vực sự đau khổ của mình nữa, nghĩa là đã được yên trí để khổ sở, thế thôi! Cố dằn lòng, Liêm bình tĩnh đọc lại cái thư có hai mảnh giấy, một lần nữa, hình như người thất vọng hoàn toàn rồi mà vẫn còn cố sức hy vọng một cách vu vơ, hình như

người biết mình đã chết đến cổ rồi mà vẫn còn tưởng có thể sống nữa được...

Thưa ông,

Tôi với ông xưa nay chưa từng quen thuộc nhau, tất nhiên là không có thù hằn, oán ghét gì nhau. Việc ông sắp lấy vợ, nếu chưa chắc làm cho ông sung sướng thì cũng không làm cho tôi đau khổ gì cả. Vậy mà tôi phải gửi cho lá thư này, kèm lá thư khác nữa, tin chắc rằng cái thư ấy có dính dáng đến vấn đề hạnh phúc của ông. Xin ông đừng hỏi tại sao cái thư như thế mà lại lọt vào tay tôi, để tôi lại gửi cho ông; vì đó là sự bí mật, và ông cũng https://thuviensach.vn

không cần biết rõ cho lắm, ấy là tôi tưởng như thế. Lại xin ông đừng tưởng tôi có lôi thôi gì tới việc bách niên của ông đâu. Tôi chỉ là một khách qua đường, thấy sự bất bình thì dừng chân đứng lại nói... Tôi cũng không mong ông nhớ ơn tôi, nếu ông sẽ cho rằng tôi làm việc này, chính là muốn làm ơn cho ông. Bởi vậy cho nên đáng lẽ cho ông biết rõ tên tuổi và chỗ ở, tôi chỉ

ký dưới thư này là:

VÔ DANH

Còn lá thư kia, kèm vào đây, thì chữ bút chì chính là của Quỳnh, viết nguệch ngoạc trong một lúc hấp tấp. Quỳnh gửi cho ai? Phải, cho ai mà thư

lại như thế này?

Anh ơi,

Cái tình thế của đôi chúng ta bây giờ là phiền lắm, chẳng nói chắc anh cũng thừa hiểu. Ta đã trót yêu nhau như thế, những tưởng trăm năm sum họp, nào ngờ sự đời lại có những nông nỗi như thế này! Trong hai chúng ta, nào biết ai là người có lỗi? Cứ biết rằng ít lâu nay, anh đã khinh bỉ tôi, rẻ

rúng cả gia đình nhà tôi, thế thôi. Nếu anh đã yêu người khác mà chán tôi thì tôi cũng sẵn lòng lắm... Ở đời này, sự đoạn tuyệt, sự đành lòng dứt tình, chẳng có cái nghĩa đau đớn cho một ai đâu. Anh cứ việc nói phăng ngay ra, để cho tôi yên tâm đi lấy người khác. Không phải anh không lấy tôi thì tôi không lấy được chồng!

Tôi tưởng nói gọn thế là đủ, nói nhiều vô ích...

Lá thư ấy, tuy chữ chính là chữ Quỳnh, nhưng không thấy có ký tên.

Cái thông minh của Liêm, trí xét đoán của chàng, vào trường hợp này, đã bị

mất hết giá trị. Chàng như một ông quan tòa trước một lá thư khó hiểu của một vụ án bí mật vậy. Dẫu sao đi nữa, người đáng lẽ phải nhận lá thư ấy, không thể nào mà lại chính là Liêm. Vả lại, nếu Quỳnh gửi cho Liêm, có đời nào thư ấy lại đến tay một người đàn ông khác được!

https://thuviensach.vn

Sau cùng, Liêm đến cái kết luận: xưa nay Quỳnh vẫn có một người tình nhân bí mật, vẫn vụng trộm một cuộc ái ân bất chính. Nay gần đến ngày đi lấy chồng, Quỳnh đoạn tuyệt người kia, rồi người kia, chắc là không chịu được, cho nên mới gởi cái thơ ấy lại cho Liêm... Nhưng mà có thể như thế được không? Như vậy thì còn giời đất nào nữa? Liêm nghĩ mãi, nghĩ mãi... Có thể như thế được lắm, vì rằng ở đời này, xưa nay toàn có những chuyện bất ngờ. Chỉ những điều không ai tưởng tượng là xảy ra được thì mới hay xảy ra mà thôi. Còn khi người ta đã ngờ, đã đề phòng, thì không bao giờ nó xảy ra nữa.

Do lẽ ấy, Quỳnh đã có thể yêu một người hoặc nhiều người từ trước khi yêu Liêm. Nếu bảo yêu ai tất phải lấy người ấy, nói thế thì ngớ ngẩn!

Nếu ai cũng yêu rồi lấy, thì danh từ "hư hỏng" hẳn không bao giờ còn được nhắc nhỏm ở cửa miệng thế gian! Quỳnh rất có thể, nhất là vào buổi đời văn minh tân tiến này, không có một quan niệm về đức hạnh nữa, hay là có một quan niệm khác, nghĩa là lấy chồng là một việc, có nhân tình là một việc khác, cũng như đa số thiếu nữ Pháp, vào cái thế kỷ phong hóa suy đồi, tả trong cuốn truyện Les demi-vierges[ (1) của Marcel Prévost vậy? Sao lại không; giữa cái lúc này là cái lúc văn minh, là cái thời đại của khiêu vũ, của quần đùi, và của chợ phiên? Và, than ôi, cái hư hỏng của Quỳnh đã nức tiếng lắm rồi! Kẻ kia, kẻ gửi thư kia cho Liêm, thôi hắn được tha hồ khinh bỉ người lấy vợ thừa của hắn! Trước khi lấy vợ, Liêm đã... mọc sừng rồi!

Nhục nhã đến thế! Liêm không thể nào chịu nổi nữa! Chàng muốn giết quách ngay Quỳnh đi cho xong! Nếu không, không sống được!

-----

(1) Những gái tân một nửa.

Nhưng trong sự rối loạn hắc ám của Liêm đến đây bỗng có một tia ánh sáng. Biết đâu đó chẳng là thư Quỳnh định gửi cho Liêm trong một lúc quá giận, mà cái dòng "để cho tôi yên tâm đi lấy người khác" thì chỉ là lời hăm dọa mà thôi?

https://thuviensach.vn

Liêm phải hỏi cho rõ trắng đen mới được, nếu không, sợ sẽ bị ở cảnh hiểu lầm. Tức thì chàng khoác áo, phăm phăm đi xuống...

Đến hàng Gai, chàng thấy hàng vắng, mà Quỳnh bình yên ngồi đọc một tờ nhật báo. Trông vào trong nhà, may sao lúc ấy không thấy có ai.

Liêm, thấy dáng diệu và thần thái của người yêu là không đáng nghi chút nào cả, bèn phải thay đổi cách dò hỏi. Chàng gượng cười mà rằng:

- Thế nào, có gì lạ không em?

- Không ạ.

- Em hình như giận anh lắm thì phải?

Thấy người yêu làm lành, Quỳnh sung sướng, dễ dãi đáp:

- Đời nào em dám giận anh!

- Hình như... hình như em, đã có lần, vì quá giận, định cự tuyệt anh?

Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Ô hay! Sao anh lại nói như thế?

- Em không định như thế bao giờ? Em không định viết thư bao giờ?

Không nhớ đến lúc viết thư hộ người bạn gái là Thanh, Quỳnh nói ngay:

- Chả bao giờ cả! Đời nào thế được?

Liêm thấy nóng cả mặt mũi. Chàng ấp úng:

- Thôi, anh có việc vội, chốc nữa có lẽ anh quay lại...

https://thuviensach.vn

Rồi chàng rảo gót quay ra đi thẳng, không dám để cho Quỳnh bắt được mình đã biến sắc mặt. Chàng lẩm bẩm: "Gớm thật, nó lại còn cố tình đóng kịch với mình! Nhưng đã khôn nhưng mà không ngoan!".

Liêm, lần đầu trong đời, đã hiểu rõ cái nghĩa đau đớn. Lần đầu trong đời, chàng không hãm được mấy giọt lệ giữa lúc đi ngoài đường. Trên con đường về qua những phố xá đông đúc của một buổi tối thứ bảy, chàng thật là cô độc, thật là một mình, giữa cái đám thiên hạ tấp nập, ngựa xe...

Cái điều không có không được là, cố' nhiên Liêm phải giải quyết ngay cái vấn đề này: hoặc lấy, hoặc bỏ. Nếu bỏ thì phải cắt nghĩa cho bõ, phải làm cho rõ tan hoang một phen... Thì ít ra chàng phải làm cho Quỳnh hóa ra mặt dạn mặt dày, cực kỳ nhục nhã mới được! Nhưng mà... như thế, chỉ

đến như thế, liệu đã hả được lòng căm hờn của chàng hay chưa? Quỳnh có phải vì thế mà khổ sở suốt đời hay không? Hay là rồi, trong ít lâu, người đời sẽ vội quên khuấy ngay đi, để cho nguời khác sẽ đến xin cưới Quỳnh, để rồi Quỳnh sẽ lại hưởng thú sống một cách ngạo mạn? Nếu trong thiên hạ

vẫn có nhiều đàn ông lấy đĩ làm vợ, thì hỏi vì cớ gì sau này Quỳnh lại không có thể nào sẽ được hưởng hạnh phúc ở cõi thế gian?

Bỏ thì không, không bỏ.

Phải lấy, cứ lấy.

Lấy thì mới có thể hành hạ, sỉ vả cho bõ cái đau bị lừa dối. Liêm phải cứ lấy Quỳnh! Rồi thì Quỳnh sẽ là một kẻ nô lệ trong tay vo tròn hay bóp bẹp của Liêm, chịu mọi sự rửa hờn của Liêm! "Ừ, nếu nó thoát tay mình, thì nó còn cần gì mình nữa? Thì mình còn làm gì được nó nữa? Mình phải lấy nó, thì thà mình cho sống nó được sống, mình bắt chết nó phải chết.

Nếu bỏ thì thôi, còn gì!".

Ấy đó là những ý nghĩ của Liêm, khi chàng gọi đày tớ lên buông màn, và sai nó cầm tập giấy bài vở của sáu chục học sinh, mang trả lại ông giám https://thuviensach.vn

đốc của trường tư, để thưa thêm rằng ông giáo Liêm mệt nặng, phải nghỉ

dạy học độ chừng nửa tháng.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

Phần Thứ Ba - I

- Cậu ơi! Dậy đi! Dậy đi!... Gớm 9 giờ, sáng rồi.

- Im đi để cho người ta ngủ!

- Dậy đi thôi, 9 giờ rồi! Cậu!

Quỳnh đứng bên giường, cố lôi cái chăn ra. Liêm lại lôi chăn lên trùm đầu, cầu nhầu gắt:

- Im đi mà lại! Khỉ lắm nữa, làm gì đã đến 9 giờ!

- Không chín thì cũng tám rưỡi rồi! Dậy đi, em lậy cậu nữa. Để cho em còn phải đi lên hàng chứ!

- Đi đâu cứ việc mà đi, mặc kệ người ta!

- Nhưng mà vú già, tôi sai nó lên nhà có việc để hỏi rồi. Câu không trông nhà thì tôi đi ra hàng làm sao bây giờ chứ?

Nói thế xong, Quỳnh ngồi xuống chỗ chân giường, ghếch một chân lên, tựa cằm vào đầu gối, thất vọng. Mãi Liêm mới lừ đừ mở mắt, vươn vai, uể oải ngáp, rồi gượng ngồi lên. Chàng lại cau mày:

- Hôm nay, người ta vẫn còn được nghỉ mà lại cứ lôi xốc dậy!

Vợ chàng sung sướng gượng cười:

- Ngủ trưa quá như thế, đầy tớ nó cười cho đấy!

https://thuviensach.vn

- Thế nó đâu?

- Hôm qua đẻ bảo em sáng nay phải cho nó đến, đẻ có việc... Nó đi đã lâu rồi.

- Rõ kệch lắm, nó đi rồi thì còn sợ nó cười thế đếch nào được!

- Chứ nó lại không cười à! Cậu chỉ được cái quen thân đốn đời là không ai bằng!

Nói thế xong, Quỳnh cười lả lơi và khẽ tát yêu chồng một cái... Nhưng Liêm lại gắt:

- Thôi bước đi ngay cho rảnh!

Vì bị mắng đã quen, Quỳnh không còn biết giận chồng gì nữa, mà chỉ

bẽn lẽn đứng lên, trơ trẽn với những giọng điệu mắc cỡ trong ba phút, đoạn ra khỏi phòng. Trước khi đi hẳn, nàng còn đứng lại chữa thẹn bằng cách nói vọng:

- Cậu dậy thật đấy nhé? Chứ không, lại ngủ, nỏ lẻn vào thì chết cả đấy.

Rồi nàng gọi xe, mặc cả đến phố hàng Gai.

Khi vợ đi hẳn rồi, Liêm bước xuống đất. Chàng ra bàn, rót một chén nước, thấy nóng quá, phải ngồi thừ ra đợi. Chàng băn khoăn tự hỏi: "Ta làm cái gì bây giờ". Thật vậy, đó cũng là một vấn đề khó giải quyết. Chàng còn được nghỉ những hai hôm. Cho đến bữa sáng hôm nay, Liêm cưới vợ đã được năm ngày đúng. Chàng không hề nghĩ đến sự cả hai vợ chồng đi du lịch một tỉnh nào như người tây phương lúc mới lấy nhau, cái ý nghĩ có ngay lúc mới yêu Quỳnh. Cho đến cả việc đem vợ đi trình diện những nhà bà con, thân thuộc, chàng cũng không làm một cách chu đáo, mà chỉ dắt vợ

đến những chỗ không đến không được mà thôi. Trong sự thay đổi ấy, chàng chỉ vì đã nghĩ: "Lấy phải một người vợ như thế, còn danh giá nỗi gì mà còn https://thuviensach.vn

đem đi khoe khắp thiên hạ, thêm dại mặt", tuy chàng chưa có tang chứng là Quỳnh hư hỏng hẳn hoi... Vì lẽ chàng nông nổi cho nên hành vi ấy, chàng tưởng rằng chín chắn và sâu xa lắm.

Lấy vợ xong, Liêm đi ở riêng ngay. Từ trước ngày cưới, chàng đã vâng theo ý cha mà tìm một căn nhà tuy nhũn nhặn song cũng khả quan, ở

phố Bờ Hồ. Như vậy, vừa tiện cho chồng đi dậy học tư, vừa gần cho vợ đi trông hàng ở phố Hàng Gai, như trước. Nhà chàng ngay ở sau lưng đền Bà Kiệu, có một phòng khách, một phòng ngủ, và một mẫu gác sân. Chồng lại sẽ vẫn đi dậy học, vợ cứ theo đuổi việc buôn bán, mỗi tháng cả hai, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng sợ thiếu, mặc dầu mai đây, sẽ

lâm cảnh con sài, vợ đẻ. Nghĩa là, chẳng phải khó nhọc gì cả, hai vợ chồng cùng chiếm ngay được trong xã hội, cái địa vị trung lưu. Như thế, đáng lẽ

phải hưởng hạnh phúc rồi, còn gì! Liêm gật gù cái đầu, lòng tự nhủ một cách vu vơ: "Thật thế, đáng lẽ ta phải sướng cực điểm nữa!".

Cái câu nói vô thanh mà rất gay gắt từ trong thâm tâm ấy khiến Liêm nhớ lại cả mọi việc tỉ mỉ trong cái đoạn năm ngày đầu của một người tân lang... Lòng chàng lại hầu như sôi nổi lên vì cái căm hờn mọi sự đáng giận.

Vì lẽ trong mọi thứ lễ nghi phức tạp, chàng đã nhất nhất tuân theo mọi điều ỏe họe, nhất nhất khuất phục mọi sự bó buộc của họ nhà gái, với cái chủ

tâm là một khi Quỳnh về hẳn tay chàng rồi thì chàng sẽ hành hạ cho bõ, cho nên đến bây giờ, sau năm ngày phối hợp rồi, mà chưa được có dịp nào để gây sự, chàng lại càng tức giận, thấy mình chỉ là đồ ngu.

Thật vậy, chưa một người con giai nào lại phải lấy vợ một cách... nhục nhã đến như thế. Ngày đầu, Liêm đã phải quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên của bố cô dâu, ở nhà bà phán Hòa, nhà cậu mợ chàng. Rồi hôm nhị hỉ, lại phải xuống tận Nam Định... thủ lễ với người bố dượng của vợ nữa! Đã "năm cha ba mẹ" như thế, Quỳnh vẫn chưa thấy đủ hổ thẹn; và mẹ nàng, bà tham Bích, lại còn cứ vác mãi mặt lên nói hợm, rõ mới đáng ghét làm sao! Và về

https://thuviensach.vn

phần bà mẹ Liêm, thì bà rất không bằng lòng vì đã phải lo vào việc cưới ngót tám trăm bạc.

Nghĩ đến đấy, Liêm lầm bầm chua xót: "Tám trăm bạc để lấy một con vợ như con Quỳnh!". Chàng nghĩ vậy mà không nhận ra rằng ở phút này chính cái tiếc tiền đó làm cho chàng đê hèn, vì lẽ cái hư hỏng của Quỳnh vẫn chưa có bằng cớ đích xác. Chàng đã định gây sự ngay đêm tân hôn, song bữa ấy mệt quá, chàng đã ngủ lăn ra như một người đã có vợ hàng mấy năm, cũng chẳng hỏi đến vợ nữa, mặc dầu vào đêm tân hôn. Đến đêm hôm nhị hỉ, hai lượt ngồi xe hơi đi Nam và ở Nam lại về, cùng với những cốc rượu phải uống với ông bố dượng của vợ, đã làm cho Liêm mệt nhoài cả người, cũng như vào đêm trước. Còn những lúc ban ngày, chẳng có phút nào được đôi hồi với vợ, chàng đã bận bù đầu về trăm, nghìn việc phiền nhiễu và không có tên. Thật ra, Quỳnh chỉ mới hoàn toàn thuộc quyền sở

hữu của chàng có ba đêm nay mà thôi, vì cô dâu sau ba ngày đầu, đến ngày thứ tư đã lại tiếp tục công việc buôn bán, để giữ tiếng...

Ba đêm, Liêm đã toan hỏi tội Quỳnh! Những mà... tiếng gọi của xác thịt vẫn là mạnh hơn cả lòng ghen tuông bóng gió nữa. Vả lại, trong những hành vi và ngôn ngữ, tuy nhiên cũng vẫn khả ái của Quỳnh, chàng lại mất cả cương quyết, cho rằng hãy hoãn lại sự trừng trị một vài ngày thì cũng không sao. Liêm tìm được cớ này, bất cứ vào lúc nào: chẳng đi đâu mà vội!

Và đêm đầu, vào lúc chàng ăn nằm một cách chính đại quang minh với vợ

mới cưới, Liêm đã quên cả vũ trụ, vì lẽ được chiếm cả một căn phòng rộng rãi, nó khiến anh chàng có được những tự do đặc biệt, thật hơn nhiều cái vụ

lén lút, vụng trộm, hấp tấp, vấp váp, ngượng nghịu, ở nhà Cử Tân... Chàng đã làm chủ cái thân thể gái đương thì ấy một cách hằn học, với những sự

mơn trớn phũ phàng, như là một người hạ thủ trong một sự rửa hờn, hay một tội ác. Quỳnh, ngây thơ, vẫn coi sự "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng" ấy là ái tình.

https://thuviensach.vn

Nàng đã đáp lại chồng như một người vợ ngoan. Hai cái xác thịt rung động vì những ý nghĩ bất đồng mà đã có sức mạnh làm cho hai linh hồn hình như đồng cảm. Và thói thường, cái này lôi cuốn cái kia...

Cho đến hai hôm sau, vẫn lại là một thứ ân ái hằn học của người đàn ông sẵn một định kiến với người đàn bà thực thà, như thế. Ngũ quan của đôi bên đã vô tình hợp nhau, cũng như những cặp vợ chồng đã chê nhau rồi, thì khi biết mùi đời, đã bị kích thích, mà hóa ra say đắm nhau. Bởi thế

cho nên cứ mỗi bữa sáng hôm sau, Liêm dậy rất trưa, ác cảm vợ, tự khinh bỉ mình, nói những lời không được ngon ngọt phản động lại một cách quá muộn. Còn về phần Quỳnh thì nàng cũng có kinh ngạc, khi thấy rằng ban ngày, người đàn ông tỏ vẻ ghét mình bao nhiêu thì ban đêm lại như thiên hạ

nói tục - "đâm đầu vào" - một cách nồng nàn và vô liêm sỉ bấy nhiêu! Vài bữa như vậy đã đủ khiến Quỳnh lấy thế làm quen đi ngay, vì nàng yên trí rằng đàn ông nào hẳn cũng xấu thói như nhau cả. Những lời gắt phủ, văng tục của người chồng chẳng đủ khiến người vợ phải nghĩ đến phản động lại, vì lẽ tuần giăng mật chẳng phải là không có để chút dư vị ngon ngọt lẫn vào những chất tân toan.

Liêm cũng vậy. Chàng vẫn kiếm cách gây sự, nhưng vợ lại cứ rất ngoan. Đã có lúc chàng thấy mình vô lý, có lỗi, hay mặc dầu xưa kia Quỳnh đã quả thật "làm sao" đi nữa, thì nay chàng cũng nên cố nhắm mắt làm ngơ, cố tha thứ, dĩ hòa vi quý cho xong, bởi lẽ dẫu sao, nay người ta cũng đã là vợ mình rồi, vả trong thế gian, nếu ai cố lấy vợ để cho làm đĩ thì mới đáng nói. Cái nguyên vẹn về tân tiết của Quỳnh, chàng biết rõ ngay vào lúc chưa cưới mất rồi, chàng còn biết nói ra làm sao? Việc về trước, hiển nhiên là không có gì; chỉ có việc xảy ra mới đáng để ý.

Nhưng không phải lúc nào Liêm cũng nghĩ như thế cả. Thỉnh thoảng chàng lại nhớ đến cái thư ác nghiệt và khó hiểu kia. Nghĩ đến lá thư, cố

nhiên phải nghĩ đến thằng gửi lại cho chàng cái thư chính Quỳnh đã viết.

Và, nghĩ đến con người bí mật ấy, chàng cố nhiên phải nghĩ đến bao nhiêu https://thuviensach.vn

những thiếu niên đã từng trêu ghẹo vợ chàng ở căn hàng tạp hóa phố hàng Gai. Cố nhiên những lúc vợ kêu đi ra hàng, thì Liêm lại không chịu nổi nữa, chỉ muốn bắt đóng quách ngay cửa hiệu lại, chẳng buôn thì đừng bán!

Thỉnh thoảng Liêm lại giật mình lo sợ cái vạ mọc sừng như tất cả đàn ông khác đáng phải lo sợ vào thế kỷ hai mươi!

Có chồng càng dễ chơi ngang,

Đẻ ra con thiếp? con chàng? con ai?

Ấy hai câu phương ngôn ấy đã từng làm cho Liêm phải nghĩ luẩn quẩn một cách rất bần tiện.

Cho nên sáng hôm nay, Liêm phân vân chẳng biết có nên hay không đến cửa hiệu để... làm gì đó... hay để đối phó với những "công tử bột" có thể đến trêu ghẹo vợ mình. Tuy chàng vẫn yêu, nhưng vẫn cứ ghen. Tuy chàng đã rất nghi vợ, nhưng chàng vẫn muốn cho vợ là không đáng nghi chút nào cả. Nói tóm lại, Liêm vẫn chóng mặt vì đứng giữa những vòng của một chiếc đèn cù, luẩn quẩn, loanh quanh. Lúc nào mất trí khôn, chàng tưởng mình khôn. Lúc nào khôn, chàng sợ mình ngu dại.

Trái lại, Quỳnh bình tâm hưởng cái sung sướng nhỡn tiền, vững dạ tin ở tương lai, không biết rằng trong tâm hồn của người chồng mà nàng bắt đầu nghiệm thấy có nhiều tính xấu nhỏ nhặt, lúc ấy đương có cái khởi điểm của một trận bão tinh thần khủng hoảng rất lớn. Đi ngoài đường, nhìn những cô gái nhỏ còn cài lược, nàng có ý muốn phô: "Ta đã có chồng, đã là người lớn rồi, các em ơi". Ngồi trông hàng, Quỳnh chỉ lo có người vào lấy cớ mua hàng mà nói chòng ghẹo...

Vừa ngồi nóng chỗ, nàng thấy ngay Thanh. Cô này tơi tả bước vào, ngọt nhạt xin lỗi đã không đi ăn cưới, hỏi thăm Quỳnh mấy câu qua loa về

việc chồng con, và nói đùa một cách táo tợn như đàn ông trêu nhau:

- Gớm, mới lấy chồng có năm hôm mà đã mình gầy mặt võ...

https://thuviensach.vn

Quỳnh vừa sướng vừa thẹn, đấm Thanh thùm thụp.

- Im đi! Rõ đồ phải gió ở đâu ấy!

- Chào! Lại còn vờ!...

Đối lại sự bông đùa thô kệch, Quỳnh cũng van xin một cách kệch cỡm:

- Em lậy chị đấy! Chị đừng nói như thế!

Thanh hợm hĩnh:

- Nào! Có thế chứ! Nghĩa là đây làm cho biết phép, đã biết chịu thì đây cũng sẵn lòng tha cho...

- Vâng! Vâng! Bà lý sự lắm, thôi tôi xin lậy cả nón nhà bà!

- Nón đâu? Có lậy cả nón thì phải nón tân thời đấy nhé?

Cả hai lại rộ lên cười. Hồi lâu, Thanh nghiêm mặt nói:

- À quên, chị ạ, em phải xin lỗi chị mới được! Thế có chết không!

- Làm sao? - Quỳnh trợn mắt hỏi thế.

- Cái thư chị viết hộ em đấy mà? Mất rồi! Không biết mất vào lúc nào, ở chỗ nào, thế có khổ không? Hay rơi ở đây? Em về nhà, giở gói không thấy...

Quỳnh lắc đầu:

- Không làm gì có sự rơi thư ở đây. Có thế mà cũng mất, rõ đoảng thật!

- Hôm sau em toan lại ngay để tìm, nhưng chị đi đâu vắng...

https://thuviensach.vn

Không hề nghĩ đến sự can hệ của mất cái thư do tay mình viết ra trong một lúc dại dột như thế, Quỳnh chỉ trỏ vào mặt bạn, giao hẹn:

- Mất thì thôi, tôi không có làm đầy tớ lần nữa đâu nhé!

Thanh chép miệng:

- Gớm! Rõ làm bộ! Nhưng không có thư thì cũng xong chuyện rồi.

- Sao? Đầu đuôi ra sao?

- Em cự tuyệt bằng miệng, đúng giọng cái thư của chị như in. Nó sợ

quá, xin lỗi mãi, từ đấy lại quý hóa em như cũ! Đấy chị xem, đối với giống đàn ông, không thế không xong! Họ là thân con lừa, chỉ ưa nặng. Nếu mình nhụt một lần, nó sẽ bắt nạt mình suốt đời! Phải ra oai mới được!

Quỳnh gật gù cúi đầu, nghiêm trang:

- Chị nói rất có lý. Họ bắt nạt được mình một lần là họ cứ bắt nạt mãi mãi.

Rồi Quỳnh ngây người ra vì căm tức sự đối đãi hỗn xược của Liêm.

Nàng quyết có một chương trình xử thế ngay từ đây. Cho mãi đến buổi trưa, Thanh vẫn cứ ngồi ám mãi. Tuy nhiên, mặc dầu phải hỏi, phải đáp, Quỳnh cũng vẫn như chôn vào ruột cái lời của người bạn gái vừa mới có kinh nghiệm: "Đàn ông ưa nặng như con lừa, không ra oai, không xong!".

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

II

Trận cãi nhau thế mà hóa ra kịch liệt. Cái sẩy nẩy cái ung, Liêm và Quỳnh mỗi người chỉ còn chờ nhau một lời nói nặng hoặc một cử chỉ phũ

phàng, là quả quyết nói phăng ngay đến sự ly dị nhau. Tức quá, Quỳnh không còn đủ sức khóc lóc như nàng vẫn có tính ấy. Đối lại, Liêm vẫn cứ

vũ phu như thường!

Nguyên nhân là một điều rất nhỏ mọn.

Suốt ngày hôm ấy, Liêm nằm nhà, lúc ngủ gà ngủ gật, lúc đọc báo, nhưng lúc nào cũng sôi nổi vì một mối ghen tiềm tàng, vô căn cứ. Đến tối, mãi đến bảy giờ, Quỳnh cũng chưa về ăn cơm. Liêm đã phải mặc quần áo, tức tốc chạy đến phố hàng Gai. Thì ra chỉ vì bữa ấy, hàng đông khách. Mà khách hàng nào? Một bọn cũng công tử bột, đầu trâu mặt ngựa, mua ít, nói nhảm nhiều, cứ như khêu gan nhể ruột Liêm. Chàng tưởng chừng không xong được nữa, phải được giết ngay một người nào thì mới hả giận, bởi lẽ

vợ chàng vẫn cứ tiếp khách một cách niềm nở mà chàng cho là vô ý thức.

Mãi nửa giờ sau, Quỳnh mới giao được hàng cho người cô, lẽo đẽo theo chồng về nhà. Suốt dọc đường, vợ chồng hằn học đi cạnh nhau, không ai nói gì cả.

Về đến nhà, việc thứ nhất của Liêm là cầm một chiếc chén tống đập mạnh xuống đất. Một tiếng bốp dữ dội, những mảnh vỡ tung tóe bắn lên.

Đó là cái chén thứ nhất trong đời Liêm cũng như trong đời Quỳnh. Cho nên nó gây ra những mối xúc động rất mạnh. Quỳnh tưởng chừng như vừa thoát khỏi chết, bởi có một tiếng sét đã đánh xuống chỗ gần nàng. Thật vậy, nàng không ngờ rằng người chồng ấy lại có thể đến như thế. Còn Liêm lần đầu https://thuviensach.vn

tiên được biết cái thi vị của sự đập đồ, phá phách, đã tiện tay muốn thêm một cái nữa, nếu không thấy vợ mặt mũi đã xám lại một cách đáng thương.

Người vú già thấy cậu mợ có chuyện đến nơi, không những chẳng đứng can ngăn lại còn chạy thẳng một mạch xuống bếp, đi trốn.

Hai vợ chồng đều không ai nói gì cả, hình như gầm ghè nhau, rình mò nhau, định bắt thóp nhau... Liêm đã ngồi xuống ghế, Quỳnh vẫn đứng sững ở một góc nhà. Trên bàn, cái mâm cơm có chiếc lồng bàn, lù lù, vẫn còn nguyên. Nhất định không ai thèm nói gì với ai, cho nên chỉ ba phút về sau thôi, cái im lặng là nặng nề và khó chịu lạ, và thời khắc cũng hình như dài lạ. Mãi về sau, có lẽ đã ngẫm nghĩ kỹ lắm, cho nên người vú già lẳng lặng xách ấm nước lên, khe khẽ chế vào ấm giỏ, rồi cúi xuống rón rén nhặt những mảnh chén vỡ ở phía sau lưng Liêm. Hình như người đàn bà già ấy chỉ sợ chủ trông thấy...

Sau cùng, ấy là Quỳnh phải nói:

- Phiền thật thôi!

Nói xong một câu, thấy đã có đủ can đảm để nói nữa, nàng lại thở dài một cách không tự nhiên cho lắm, chép miệng mà rằng:

- Phiền quá! Lấy chồng thế này thì khổ thật!

Liêm đứng phắt lên, đẩy ghế đánh xoảng một cái về phía sau lưng, hầm hầm:

- Thế thì bỏ chồng ngay đi! Bỏ ngay đi, xem!

Thâm gan tím ruột, Quỳnh phân bua:

- Ấy là anh bắt đầu nói thế trước nhất đấy nhé! Anh Liêm! Đừng bao giờ anh quên là chính anh đã nói thế đấy nhé?

https://thuviensach.vn

Liêm không ngờ đâu rằng vợ chàng lại biết cách kết án chàng một cách tinh khôn và đáng ghét như thế. Chàng quát lên một cách vô nghĩa lý:

- Thôi câm đi, đồ ngu!

Quỳnh lắc đầu, làm ra vẻ thản nhiên:

- Ai làm gì? Ừ, ai làm gì mà ngu?

Liêm đập mạnh xuống bàn, rít răng lại:

- Câm đi!

Cái vô nghĩa lý của chồng không làm cho vợ sợ, và trái lại nữa. Cho nên Quỳnh cười nhạt một cách trịch thượng, nói như nói bâng quơ:

- Lạ thật, nào ai làm gì! Ấy là mới lấy nhau được có năm hôm nay mà thôi!

Chồng làm một hơi liền:

- Phải, thật thế, mới có năm hôm thôi... Nhưng mà năm hôm thôi, cũng đã đủ dài hơn là năm thế kỷ! Mới có năm hôm thôi, mà người ta cũng đã không chịu nổi nữa rồi!

Những lời lẽ như thế đã mở đầu cho cuộc cãi nhau tay đôi.

- Không chịu nổi nữa! Không chịu nổi nữa! Thì ai người ta làm gì mà bảo không chịu nổi! Ghen đâu lại có thứ ghen vô lý như thế nữa! Chả nhẽ

cô Phán cô ấy bận, mà hàng đương lúc đông khách, buôn thì buôn chung, mà lại bỏ đấy mà về ăn cơm! Như thế, mặc kệ người ta, thì người ta cũng mặc kệ mình, buôn bán mà lại bỏ hàng vì sợ ăn cơm muộn, nghe làm sao được! Cậu có đói thì cậu ăn cơm trước đi có được không, tôi có dám bắt cậu phải chờ tôi đâu! Chờ được một vài giờ đồng hồ mà làm như thế, thì còn tình nghĩa gì nữa!

https://thuviensach.vn

- Thôi câm đi, đồ khốn nạn! Này, bảo thật cho mà biết đây này: đừng có lấy cớ buôn bán! Không ai mù! Đừng tưởng người ta không nói gì thì là người ta không biết đâu! Khi thằng này mà đã phải nói thì có đứa phải chết!

Buôn bán... buôn bán cái con khỉ! Đừng có lấy cớ buôn bán...

- Lạ thật, cái gì mà lấy cớ với không lấy cớ? Ai người ta làm gì? Nào ai giai trên gái dưới gì, nay thằng này mai thằng khác gì, mà bảo lấy cớ?

Ghen đâu lại có thể ghen như thế...

- Ờ! Ờ thôi, đừng nói nữa! Không ai ghen đâu! Người ta ghen cho đã phúc! Người ta chỉ khinh bỉ thôi thật thế, người ta chỉ khinh bỉ thôi! Đừng tưởng cái giá trị ấy là to lắm đâu... câm đi không mà người ta phỉ nhổ cho vào mặt ấy! Phiền, bảo lấy chồng là phiền, nhưng mà đứa nào gây ra cái phiền? Chỉ có thế đấy, không muốn phiền thì bỏ đi, bỏ phăng đi!

- Cũng chưa biết chừng!

Cho nên cuộc cãi vã là không còn phương gì cứu chữa được nữa. Khi đã nói những lời nặng đến như thế rồi, người ta chỉ có thể tàn nhẫn hơn thế

nữa mà thôi. Dẫu ai có ý muốn nhường nhịn thì cũng là không kịp nữa.

Liêm nhắc lại:

- Ừ, bỏ phăng ngay đi! Đi theo thằng nào thì đi!

Giả dụ vào lúc khác, hay không có chuyện gì khác làm cho phải bực tức, có lẽ Quỳnh chỉ buồn cười lăn ra mà thôi. Nhưng đến bây giờ nàng cũng không thấy sự ghen tuông bóng gió của chồng là khôi hài nữa. Nàng rắn rỏi, cứng cỏi nhắc lại:

- Thật thế, cũng chưa biết chừng!

Nói thế xong mới kịp hối hận: Quỳnh bèn chữa ngay bằng một cách nói thêm nữa:

https://thuviensach.vn

- Chồng con mà thế này thì có đến... ai cũng không chịu nổi nữa! Như

thế thì còn làm ăn buôn bản gì nữa mới được chứ? Không lẽ người ta vào hàng lại đuổi người ta ra? Không nhẽ muốn được tiếng là đứng đắn, là đoan chính, thì lúc nào cũng phải mặt sưng mày sỉa lên đối với khách!

Không thể chịu được nữa, Liêm chạy đến trước mặt vợ, giơ cao tay lên... Chàng muốn đánh vợ lắm, rồi lại không dám. Quỳnh trước mặt chàng, tuy nhiên cũng vẫn có cái gì như là một thứ oai. Liêm bèn nói nặng:

- Có câm đi không, đồ đĩ!

Đã trót giơ cao lên mà lại không dám đánh, ắt phải ngượng mặt. Muốn chữa cái hổ thẹn ấy, Liêm không còn cách gì khác là nói một câu gì nặng hơn những lời lẽ trước nữa, cho nó cân. Giả dụ Quỳnh khiếp phục, im đi, thì Liêm sung sướng lắm, có thể làm lành được, vả lại trong thâm tâm, chàng cũng chỉ cần có thế. Nhưng vợ chàng lại do thế mà xung điên lên. Đồ

đĩ, nó là một thứ tàn tệ nhất tất cả, Quỳnh không thể nào chịu được. Nàng cũng đứng phắt lên nhìn trừng trừng vào mặt chồng ra ý khinh bỉ, lẻn đứng ra xa vài bước, rồi nhổ nước bọt xuống đất như vừa mới tránh thoát một vật đáng ghê tởm, nàng thách:

- Nói nữa đi, cứ việc sỉ nhục nữa đi, cứ việc chửi rủa nữa đi!

Nhổ nước bọt vào mặt mình! Liêm đã nghĩ thế, cũng như, vào trường hợp ấy, bất cứ một người chồng nào cũng đã phải nghĩ như thế. Và như thế, thì còn người chồng nào tha thứ cho vợ được, nhất là Liêm cũng chỉ là một người tầm thường, cũng như tất cả mọi người tầm thường, và, nếu cần, thì rất có thể giở mặt, hóa ra vũ phu bằng cả chân và tay. Cho nên Liêm chạy ngay đến, túm lấy áo ở ngực vợ đẩy lẳng mạnh một cái, làm cho Quỳnh ngã ngửa xuống cái giường tây thấp, đầu tóc xổ rũ rượi...

Không đau, Quỳnh ngồi ngay lên, chỉnh đốn lại đầu, tóc, khăn độn, thất thanh hét lên y như những đàn bà vẫn thường đánh nhau với chồng tay https://thuviensach.vn

đôi.

- Đánh nữa đi, đánh chết người ta đi, giết chết người ta đi, mà xem!

Liêm không cho vợ được ngồi lên, cúi xuống giơ sẵn hai tay, trỏ vào mặt vợ, giở ngay đến giọng mày tao, sừng sổ hỏi:

- Ừ, tao đánh mày đấy, thì làm sao? Mà xem! Mà xem thì mày định làm gì? Hở! Đồ khốn nạn, đồ đĩ! Mày định bỏ ngay tao bây giờ lập tức, có phải không?

Cũng chột dạ, sợ bị đòn, Quỳnh cãi một cách nhụt:

- Không ai làm gì mà bảo là đĩ! Người ta chẳng làm gì mà khốn nạn!

Chửa ai có bắt được con này nay thằng này mai thằng khác! Nếu buộc tội hư hỏng thì cũng phải có chứng cứ, dâm có tang, đạo có tích!

- Ái chà! Ái chà!

- Thật thế, con này không có sợ! Cũng chửa có hề lẳng lơ, dâm đãng gì, mà bảo là hư! Không có chồng mà còn đi ngủ với giai mà thôi, không có sợ đứa nào cả! Đừng có hàm hồ! Đừng có ghen vô lý! Không việc gì mà mày tao!

Liêm nghiến răng:

- Này, này, mày câm đi! Mày đừng có già họng! Mày có hư hỏng, lẳng lơ hay không thì tự mày, mày cũng đủ biết, thì cái lương tâm mày, nếu mày có lương tâm, nó cũng đủ biết!

Không ai cần phải buộc tội nữa mà phải cần cãi! Đừng có vội gái đĩ

già mồm! Thật thế đấy, cứ tự vấn lương tâm mà xem! Hư hỏng hay đoan chính, cái thằng này mà lại còn không biết nữa à?

https://thuviensach.vn

Quỳnh cúi mặt xuống, hổ thẹn, thấy nhục nhã không biết cãi sao được nữa. Thật vậy, khi chồng nàng đã nói đến thế thì thôi, là nàng phải câm. Cái bữa ái ân vụng trộm, sự nhu nhược, lòng yêu, cái cả nể của Quỳnh ở nhà Cử Tân, nay thốt nhiên giáo giở lại cả, đã trở nên những chứng cớ đích đáng để cho chính Liêm, người đã lừa dối nàng, đã lạm dụng lòng tin của nàng, bây giờ sỉ vả nàng một cách đắc thắng lắm. Nàng cúi gầm mặt xuống, không còn đủ can đảm nhìn lên.

Thấy thế, Liêm khoanh tay lại, nhìn hồi lâu.

- Ấy đó! Bây giờ thì mày hiểu ra rồi, biết tội rồi! Thế là phải lắm, là biết điều lắm, tao rất muốn như thế! À, thì ra mày cũng như thế! À, thì ra mày cũng vẫn còn có lương tâm cho nên cái lương tâm của mày nó mới cắn rứt mày, làm cho mày không được gái đĩ già mồm nữa, phải câm đi! À thì ra mày đã thú tội, đã biết xấu hổ, cho nên không dám cãi nữa, mà cũng không có gan nhìn thẳng vào mặt tao nữa! Nhưng mà cũng đủ rồi. Cái tội lẳng lơ, có thể nay thằng này mai thằng khác được, ai chim cũng được, thích cho con giai chòng ghẹo, với ai cũng cười híp mắt lại, cũng liếc mắt đưa tình, một trăm thằng nhân tình cũng chưa chắc đã thỏa cái thân xác, những cái tội ấy, dẫu là đã phạm rồi, hay là chưa phạm phải, hay là nay mai mới phạm phải thì mày cũng đã đều thú nhận cả! Đồ khốn nạn là thế! Đồ đĩ

là thế! Bỗng không ai hơi đâu gây sự với mày, lục đến tội mày! À, tao đã không muốn nói, tao đã phải câm đi, tao đã nhịn như nhịn cơm sống, nhưng mà mày còn bắt tao phải nói! Mày có biết không? Tao vẫn sợ mày từ khi chưa lấy mày! Vậy mà tao cứ lấy mày, để hành hạ mày, để sỉ nhục mày, cho bõ cái tội lẳng lơ, hư hỏng của mày, cho bõ cái tội mày lừa dối tao!

Quỳnh bàng hoàng lắm, tâm thần rối loạn, không dám tin cái sự thực hiển nhiên, nhỡn tiền... Có thể chồng nàng như thế được chăng? Than ôi, nàng tưởng chừng như... và nàng cũng mong rằng đó chỉ là nàng đương ngủ phải một giấc ác mộng. Tuy nhiên, những lời hằn học ghê gớm của chồng nàng vẫn đương rõ mồn một từng tiếng ở bên tai.

https://thuviensach.vn

- Tao muốn biết cái thằng nào là thằng nhân tình của mày, từ trước khi mày lấy tao, ừ, nó là ai, mà chúng nó là những ai? Một thôi hay nhiều lắm?

Đó là những thằng nào? Mày nên sửa soạn đi, cắt đặt đi, thu xếp cái chết của mày đi, vì mày chết đến nơi rồi đó! Tao cho mày vài ngày để đáp lại những câu hỏi của tao.

Ngừng một lát, Liêm lại nói:

- Ra mày vẫn tưởng xưa nay tao không biết gì cả! Nhưng mà... thôi, tao cũng không thèm căm hờn gì mày! Có ai lại trách một con đĩ về tội nó là đĩ! Tất nhiên mày phải như thế, khi mày là con một người đàn bà như

thế. Vì rằng bà tham Bích mới là có tội. Góa chồng, rồi đi lấy phăng ngay chồng! Ai giáo dục mày mà mày lại không hư hỏng, nhất là khi mày đã trông thấy một cái gương xấu như thế? Cái nhà dột bao giờ cũng dột từ nóc dột xuống! Đáng thương!

Sau cùng, Liêm cầm mũ, gọi vú già lên, dặn hách dịch:

- U già! Bưng mâm cơm này xuống bếp, đổ cho chó nó ăn!

Chàng nói xong lẳng lặng ra đi, sau khi đẩy cửa đánh thình một cái.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

III

Hai giờ đêm rồi!

Gió bấc thổi từng cơn ào ào, những giọt mưa mỏng mảnh như bụi, lấm tấm bay... Thật là cảnh trời sầu đất thảm, nhất là vào lúc cuối năm, cả một xã hội ai nấy cũng đều điêu linh vì lo chạy cái Tết khốc hại. Trông thấy cảnh mưa phùn gió bấc, Liêm cũng có băn khoăn nghĩ đến cái ngày xuân, nay mai, nó sắp tới, nhưng nó chẳng vui gì. Tuy chàng đương đau khổ lắm, song khi trông thấy, trên hai vỉa hè của các phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có bóng dáng của một vài người ủ rũ trong đêm khuya, chàng cũng chạnh lòng nghĩ đến cái nghĩa nhân sinh phiền phức của cuộc đời, và thấy rằng cái khổ

của chàng có lẽ mà chỉ là một thứ khổ sướng. Rồi chàng thấy nóng ruột lắm, không biết Quỳnh ở nhà hiện giờ làm gì, ra sao... Chàng rờn rợn lo sợ

một cách vu vơ, thấy mình hình như có tội, hình như đã phũ mồm quá.

Liêm quay lại, bảo Cử Tân:

- Này anh, anh! ... Hay là... hay là tôi về?

Cử Tân ngồi nhổm ngay lên, sửng sốt như bị có một kẻ

xúc phạm rất nặng, gay gắt hỏi:

- Mais qu'esi-ce que tu me chantes, crénom de Dieu! (1)

-----

(1) Này, mày nói cái gì với tao thế, hở Thượng đế?

https://thuviensach.vn

Liêm lắc đầu, làm ra vẻ lần khân:

- Thôi, xin lỗi anh thôi, tôi không về thì không xong!

Cử Tân, với một thứ giọng bất kỳ chua lanh lảnh:

- Rõ đồ khốn nạn ở đâu ấy! Tao đùa với mày đấy à? Tự nhiên mày chạy đến nhà tao, mà kêu là mày đi ngủ lang đêm nay vì mày đã cãi nhau với vợ mày, thế rồi tao cho bồi đi mua thuốc, hút để thức đêm với mày, rồi tao lại cho đi tìm cả mấy người bạn gái nữa đến đây cho nó vui chơi một đêm, vì mày, mà bây giờ mày lại đòi về! Tao xin hỏi ngay đấng Thượng đế

rằng mày như thế là có phải hay không!

Liêm vỗ vai người bạn đương cáu, xin làm lành:

- Thôi, thôi, mày im đi, tao lạy mày nữa, tao nhất định ngủ lại đây vậy!

Cử Tân đã nguôi, nhưng cũng còn tức, lại được thể nói tục hơn nữa:

- Mẹ kiếp! Chứ con giai con giếc mà thế vợ nó sẽ nhổ vào mặt cho!

Đã giận thì cho nó ra giận, đã đi chơi đêm thì phải cho nó ra đi chơi đêm!

Một vài lần dọa có thế nó mới sợ mình... chứ cứ cái chính sách nửa vời như

thế, cương đấy lại nhu ngay đấy thì nó còn sợ đếch gì mình nữa! Ông ghét nhất những thằng vừa đánh vợ xong mà lại làm lành với vợ ngay, nhoen nhoẻn ngay như chó với mèo, ban ngày vừa thượng cẳng chân hạ cẳng tay xong, ban đêm chưa chi đã lại rúc đầu ngay vào với nó rồi! Đê nhục lạ một cách! Những thằng như thế tao truyền đời báo danh cho mày biết: không sợ

vợ thì cũng mọc sừng nay mai thôi.

Liêm cười nhạt để chữa cái hổ thẹn, van vỉ:

- Thôi thì tao lạy mày nữa! Sao mà mày nói như đàn bà ấy thế!

https://thuviensach.vn

- Khốn nhưng mà những hạng "cu ngẩu" mới nhớn lên như mày, nếu không có người nào mở mắt cho thì không xong cơ!

Liêm ngồi xuống cởi áo dài ra, vứt xuống cái ghế trường ở bên cạnh để tỏ rằng mình đã nhất định không đòi về nữa. Cử Tân ném gói thuốc lá thơm về phía trước mặt Liêm, mời trịch thượng như ra một cái lệnh:

- Hút đi! Rồi kéo vài điếu thuốc phiện nữa để mà nói chuyện! Vợ mày nó ngủ một mình một đêm thì đã sao đâu! Đòi về nhặng mãi!

Liêm ngoan ngoãn lại nằm xuống sập, tuy trong lòng vẫn phấp phỏng, tưởng chừng như sắp có một sự gì sẽ xảy ra. Cử Tân lại bàn rộng chung quanh cái cử chỉ lúc trước của người bạn trẻ:

- Thật đấy, mày cứ liệu ngay từ giờ đi thì vừa! Phương ngôn đã có câu: Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về...

Liêm phì cười, cắt:

- Mày cừ nhỉ? Tao không ngờ một người gần vong bản như mày mà còn nhớ phong dao...

- Chứ lép! Nếu mày không biết ra oai một vài lần, đánh mắng phủ đầu đi cho vợ mày nó sợ trước đi, nhỡ mà để cho vợ mày nó nhờn, nó lấn át mày, thì rồi mày chết. Thì rồi thế nào mày cũng sợ vợ. Mà anh phải biết cái điều này mới được nhé? Là càng những thằng yêu vợ, sợ vợ, quý vợ, thờ

vợ, thì lại càng là những thằng có nhiều sừng nhất ở trên đầu! Đấy, mày cứ

ngẫm mà xem tao nói có đúng không? Những thằng chồng mọc sừng phần nhiều là những thằng dễ thương cả, yêu vợ cả, mới là những thằng chồng có vợ trung thành vào bậc nhất! Nỗi đời nó lại vô lý như thế mới chó chứ?

- Anh nói đúng lắm.

https://thuviensach.vn

Đáp thế xong, Liêm ngẫm nghĩ mãi về những lời ấy, và càng ngẫm nghĩ, chàng lại càng thấy là đúng sự thực. Do thế, chàng được yên tâm.

Chàng không lo mình đã phũ mồm, đã quá đểu với vợ nữa. Trái lại, Liêm còn cho mình là phải nữa, nhất là sau khi, với luận điệu xác đáng kia, ông bạn từng trải đã vô tình an ủi được mình, Liêm nghĩ đến câu phương ngôn: có hạng đàn bà thích bị đánh đập. Quỳnh có thể ở vào hạng ấy được lắm, và nếu Liêm không mắng, không sỉ nhục, không đánh đập, thì có khi không xong! Trong óc Liêm bây giờ, cái giá trị của đám phụ nữ chỉ còn cái giá trị

nô lệ. Không, không, sỉ nhục vợ, Liêm chỉ đã giữ đúng bổn phận của một người chồng! Không ai có quyền gì được nói vào đấy, mà cả đến Quỳnh nữa, cũng không được phép oán hận! Những đàn bà được chồng yêu quí lắm thì sẽ xỏ chân lỗ mũi chồng để đi ngủ với giai mà thôi!

Tuy nhiên...

Không, không được thật, không xong thật. Dẫu sao đi nữa, Liêm cũng biết mình đà trót quá nóng. Mắng Quỳnh thì được, nhưng lại sỉ nhục Quỳnh cả việc có một người mẹ không ở vậy thì quả thật đó không phải là chuyện chơi. Dẫu sao, Quỳnh cũng không có lỗi gì, trong cái sự mẹ nàng đã đi bước nữa. Nếu Quỳnh có tội thì bị mắng đã đành... Nhưng bị sỉ vả vô lý, chi cho khỏi Quỳnh không tủi thân? Không, mình đã có lỗi. Nghĩ thế, Liêm băn khoăn lắm, vì rằng, dẫu sao, chàng cũng chưa phải là người đã mất hẳn trí khôn. Nhưng mà đáng lẽ tự oán trách mình, thì Liêm lại bị lòng tự ái xui giục cho nghĩ khác hẳn, lấy lẽ rằng ắt phải có vì lẽ gì, chàng mới phải nói tàn nhẫn đến thế, và kẻ nào làm cho chàng phải nói thế thì chính kẻ ấy mới là có lỗi. Thốt nhiên, lỗi của Liêm bao nhiêu lại đổ cả vào đầu Quỳnh!

Trước ngọn đèn dầu lạc, chàng tần ngần giở hai lá thư, hai lá thư mà không lúc nào chàng quên giữ trong mình như bùa hộ mệnh.

Trong lá thư đầu tiên mà Quỳnh gửi cho chàng, Liêm để ý đến hai câu này: "Sự thực, em cũng đã yêu vụng giấu thầm anh trong bao nhiêu lâu nay! Bây giờ được anh ngỏ ý ra, em sướng quá, thật là hả lòng hả dạ".

https://thuviensach.vn

Đồng hồ đủng đỉnh điểm 3 giờ đêm song Liêm không để ý.

Trong thâm tâm chàng, lại thấy sôi nổi một mối ghen tuông hình như

chính đáng lắm. Chàng tự hỏị: "Ừ, nó đã "yêu vụng giấu thầm" bao nhiêu người như thế, trước khi nó yêu vụng giấu thầm ta?"

Tư tưởng hoài nghi về dĩ vãng khiến Liêm lại đau khổ lắm, tưởng chừng lại có thể khiến chàng quay về nhà ngay lập tức để lại gây sự với vợ

một trận nữa. Chàng tiếc rằng lúc ban chiều, đã quên mất điều ấy, không đem ra căn vặn, để sỉ nhục, để hành hạ... Chàng nhắc lại cho khối óc: "Ừ, đã bao nhiêu thằng đã được nó cũng yêu vụng giấu thầm như ta?

Thật thế, vì rằng trên cõi thế gian, không phải chỉ có một mình ta là đáng yêu mà thôi, cũng như không phải mình ta là người con trai thứ nhất và cuối cùng, mà nó gặp trong đời nó! Không còn gì nữa, dám chắc con này đã phải lòng nhiều người rồi, nó sẽ lấy người khác, và dẫu lấy ai, hẳn nó cũng nói y như thế. Như vậy, còn đâu là cái trinh tiết tinh thần! Mà chỉ cái trinh tiết tinh thần là đáng kể mà thôi!". Liêm thở dài một cái.

Cử Tân ngừng tay tiêm hỏi đỏng:

- Mày khổ gì thế? Sốt ruột à? Hối hận à?

- Không, có gì đâu!

Liêm giở đến cái thư kia, tức là cái thư do chính tay Quỳnh viết, không biết gửi cho thằng nào mà để cho cái thằng ấy lại gửi đến cho Liêm, cái nguồn gốc mọi sự đau khổ của chàng. Đến lúc này, chàng bừng bừng nổi giận, thấy mình ngu ngốc quá đi mất! Trước một sự nhỡn tiền như

vậy mà chàng lại còn phải hoài nghi... Thì cũng như hai với hai là bốn, Quỳnh đã có nhân ngãi rồi, sao Liêm lại còn bị họa lai thần ám đến như thế

nào mà vẫn không hiểu, vẫn chưa yên trí? Vậy mà chàng còn sợ vợ mình bị

mắng oan! Thật vậy, nếu Liêm mù lòa, ấy chỉ vì tại chàng đã quá yêu vợ...

Không, nay chẳng phải áy náy gì, cũng như mai, chàng sẽ chẳng trù trừ gì, https://thuviensach.vn

mà làm tan hoang một phen cho mà xem! "Vả lại chàng đã bảo vợ nên sửa soạn cái chết, mà vợ chàng không nói gì cả, vậy sự im lặng ấy, vào trường hợp ấy, mà lại còn chưa là một cách thú tội?". Thật thế là mù lòa vô cùng, ngu dại vô cùng!". Nghĩ thế, chàng lại thở dài một cái nữa, giữa lúc đồng hồ vừa điểm bốn tiếng mà không biết.

Thốt nhiên, thấy dưới nhà có tiếng đẩy cửa, một chuỗi cười, một hồi gót giầy nện hùng dũng vào bực thang, Cử Tân bảo Liêm:

- Chết thật, không biết hai con bé đi đâu mà đến bây giờ mới lại!

Liêm sửng sốt:

- Ủa! Đã bốn giờ sáng rồi! Thức khuya mà không thấy đêm dài thì tệ

thật!

Cánh cửa bị đẩy: đó là Khánh và Paulette, cô đầm lai. Cử Tân hỏi trống không:

- Thế nào? Ở tổ quỷ nào chui ra đấy? Các em vừa đi lừa dối anh xong thì về ngay đây, có phải không? Gớm thiệt, nhà mình thật là chỗ ba vạ.

Người đầm lai đấm Cử Tân thùm thụp mà rằng:

- Thối chửa, cho nó đi gọi người ta, lại còn kêu nhà ba vạ.

- Sao lại đến bây giờ mới về?

- Ở Royal Bar bước ra, gặp ngay cái thằng thổ tả ấy, cứ xe giờ gióng ba đi mãi, đi mãi!

Trông thấy cảnh tượng ấy, Liêm nghĩ thầm: "Như Cử Tân thế mà là phải. Chẳng yêu ai, chẳng lấy ai. Đàn bà nào cũng chỉ coi là cái đồ chơi chốc lát, như thế, chẳng bao giờ phải khổ sở", Khánh đến ngồi bên cạnh https://thuviensach.vn

chàng, lấy khuỷu tay thích vào vai chàng một cái. Liêm bèn nói nửa thật nửa bỡn.

- Gớm, em làm cho anh nhớ em làm sao!

Khánh bĩu mồm:

- Thôi đi, đừng bịa!

- Thật đấy chứ lại bịa!

Cử Tân nói đỡ:

- Anh ấy nhớ em quá cho nên anh ấy phải lấy vợ cho nó khuây đi đấy!

Nào, mời các tiên nga, xin các tiên nga nằm dài ra đây để cho bỉ nhân được hân hạnh gánh vác cái bổn phận của thằng bồi tiêm!

Một chuỗi cười nữa của cô đầm lai chấm cho câu nói pha trò có duyên ấy, Khánh nằm cạnh Liêm nói hỗn:

- Gớm, cái mặt! Lấy vợ có khác: Võ vàng ra rồi! Có sướng không?

Thôi thế là từ nay mà đi, tôi với anh thế là hết tình hết nghĩa!

Liêm nắm lấy cổ tay Khánh, song cô gái giang hồ giằng ra, làm phách:

- Thôi đốt anh đi! Anh có vợ rồi thì còn nước non gì!

Nằm dài bên cạnh người con gái có thứ nhan sắc ngây thơ ít khi thấy ở

bọn giang hồ như thế, Liêm tự hỏi một cách đau đớn: "Lạ thật, sao một thiếu nữ như thế này mà phải đi làm cái nghề của chung của mọi người? Ừ, nếu gặp ngoài đường, liệu có ai dám tưởng người như vậy mà trụy lạc không? Con này nó nghĩ gì? Nó sướng hay khổ? Nó có một khối óc không?

Một quả tim không? Cái gì đưa nó đến chốn này? Hư hỏng hay số kiếp?".

Rồi chàng đem cái hình ảnh của Quỳnh ra so... Thật vậy, chàng, trong một phút mà linh trí sáng suốt ít có, cái hiểu rõ cái mỏng manh về số phận của https://thuviensach.vn

người đàn bà, của kiếp hoa, và câu "hồng nhan bạc mệnh". Chỉ cần một tí thôi, một thiếu nữ lương thiện có thể hóa ra trụy lạc được rồi! Và cứ như

hiện tình xã hội này với phong trào vật chất ấy, với sự suy đồi của thế kỷ

như vậy thì đàn bà nào mà lại là không chịu một chút ảnh hưởng nào cả!

Cái mối thương tâm vu vơ ấy khiến Liêm kết luận như thế này: "Nhưng mà thà cứ lấy ngay đĩ làm vợ lại không sợ lôi thôi!" Trong tư tưởng ấy, Quỳnh của chàng đã bị kết án vắng mặt mà chàng không biết...

Liêm mỏi mệt lắm, tuy nằm cạnh một thiếu nữ rất đẹp, chàng cũng chẳng buồn nghĩ đến sự đùa nghịch để cho khuây bớt những nỗi buồn rầu trong óc. Chàng chỉ muốn chợp mắt đi được một lúc thôi. Trong khi ấy, Cử

Tân với cô đầm lai chuyện trò, bù khú rất tự do. Chàng không hề để ý, không nghe thấy gì cả.

Thời gian chạy vụt đi, chưa chi đã 6 giờ. Liêm ngồi dậy, nhìn ba người kia lúc ấy lim dim ngủ, sự nhọc mệt rõ rệt trên ba cái mặt đầy những trụy lạc quý phái và thức đêm: Thì vừa lúc tên bồi nhà Cử Tân chạy vào, khoanh tay nói:

- Thưa ông, có người nhà đến hỏi ông!

Giật mình, Liêm ngồi nhỏm lên, chạy ngay ra hành lang. Đó là thằng Ba, đứa ở của bố mẹ chàng. Liêm cau mày sợ hãi hỏi:

- Cái gì? Cái gì mà tìm tao sớm thế?

Thằng Ba mặt cũng tái mét, lắp bắp:

- Thưa cậu, ông bà bảo con đến đây... Mợ... Mợ nhà ta... tự tử... ở Hồ

Tây... xác đã đem về... nhà thương Phủ Doãn... đội xếp đưa giấy gọi!

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

IV

Nhưng may, Quỳnh không chết.

Nàng nằm đây kia, thiêm thiếp như người đương ngủ say, thân thể phủ

kín dưới một cái chăn vải trắng của nhà thương. Người nữ khán hộ, lúc đứng lên đem khay thuốc tiêm đi, đã dặn lại cụ phán một lần nữa:

- Ấy các quan đã ra lệnh là phải để cho bệnh nhân được yên nghỉ thật tĩnh độ vài giờ đồng hồ nữa, xin cụ nhớ cho, và đừng hỏi chuyện gì cả.

Cụ phán gật đầu trịnh trọng:

- Bẩm vâng.

Vì lẽ chưa tin hẳn là vợ còn sống, Liêm đến bên đầu giường. Mặt Quỳnh lúc ấy tái chợt, tưởng chừng như cắt không giọt máu nữa. Liêm để

bàn tay trên mũi vợ rồi mới thật là được yên trí, vì chàng nhận thấy một ít hơi thở âm ấm và yếu đuối như của những trẻ mới đẻ. Chàng chưa có một ý kiến gì cả, thì bố chàng khẽ vỗ vai chàng ra hiệu là phải đi ra... Đến chỗ

hành lang, nhìn chung quanh thấy lúc ấy vắng người, cụ phán bèn tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, khoan thai hỏi một cách dõng dạc rất đáng sợ:

- Làm sao thế, hở? Mày làm gì mà đến nỗi vừa mới cưới vợ được có dăm ngày thôi, mà vợ mày đến nỗi phải tự tử? Hôm qua mày đi chơi đâu cả

đêm? Mày chửi mắng đánh đập nó những thế nào? Nó làm những gì nên tội? Hở?

https://thuviensach.vn

Liêm đứng cúi mặt, sợ hãi như là chưa từng bao giờ chàng phải sợ hãi như thế, vì từ bé đến giờ, ông bố chưa bao giờ hành tội con như thế. Thấy con không đáp, cụ phán cho là đồ ngu không hiểu gì, nên phải cắt nghĩa bằng cách mắng thêm nữa:

- Mày có biết thế là làm nhục gia đình nhà mày không?

Mày có biết thế là đổ bao nhiêu tiếng ác cho bố mẹ mày không? Mày có biết rồi dư luận của thiên hạ, của họ hàng, nay mai sẽ ra sao không? Sao thế? Hở đồ khốn nạn?

Liêm vẫn đứng cúi mặt. Thật là bất ngờ! Nào chàng có dè đâu Quỳnh lại đi tự tử ngay như thế! Nào chàng có nghĩ đâu đến sự nếu vợ chàng tự tử, thì cả một xã hội sẽ nói được vào cái việc riêng của mình, như thế! Chàng vẫn tưởng vợ chồng cãi cọ nhau thì chỉ là việc không dính dáng đến ai cả, không ai có quyền bàn tán đến, bởi lẽ đó là sự giặt giẻ bẩn trong nhà mà thôi. Vợ chàng tự tử, nếu mà chàng lại ngờ đến nông nỗi ấy, thì đâu có chuyện! Liêm ngẩng mặt lên, ấp úng:

- Thưa thày, con thật không ngờ vợ con nó lại tự tử như thế.

Mới nói có thế, Liêm đã ngừng lại. Trong óc chàng vừa thoáng có một tư tưởng hoài nghi. Không kịp nghĩ sâu xa, Liêm bèn hỏi ngay bố:

- Hay là nó dọa! Vâng, hay là vợ con nó dọa con, cũng như nhiều đàn bà vẫn dọa chồng xưa nay thôi?

Nghiến răng lại, cụ phán nhìn con trừng trừng, mãi mới nói:

- Nó dọa? Nó lại còn dọa! Hai giờ đêm nó ra đi, rồi bốn giờ, thì nó nhảy xuống Hồ Tây, người ta vớt được nó lên, tháo ở trong bụng nó ra được hơn một chậu nước, đem về đây phải tiêm thuốc hồi sinh mới thoi thóp thở được, mà lại còn là dọa! Mày có biết đội xếp đến đấm cửa nhà tao lúc mấy giờ không? Mày có biết bố mày phải hộc tốc ra đi lúc nào không?

https://thuviensach.vn

Liêm ấp úng chối cãi:

- Nào con... có biết đâu lại đến nỗi thế! Con mắng nó qua loa mấy câu, thế thôi. Biết đâu thời buổi này, các cô ấy lại sính đi tự tử như thế!

Lúc ấy, Liêm tức tối lắm, rất thành thực mà nói như thế. Nhưng nói thế xong, chàng mới được lương tâm đánh thức cho tỉnh ngộ. Thật vậy, không phải ai cũng bỗng chốc mà có thể tức khắc đi nhảy xuống Hồ Tây.

Ắt hẳn phải có thế nào, một người mới quyết liều đi tự tử được. Đây kia, nằm đây kia, là một người thiếu nữ mà tội lỗi nặng nhẹ thế nào chưa rõ, nhưng đã phải hủy hoại đời mình một cách thê thảm, vì Liêm. Dẫu sao, chàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm vào đấy, cho nên Liêm lại vội chữa:

- Thưa thầy, vâng, con xin chịu lỗi. Dẫu sao, cũng là tội ở con. Nhưng việc này là... lôi thôi lắm, cắt nghĩa ngay bây giờ, ở chỗ này, không tiện...

Thầy mắng con thì con xin chịu, nhưng con xin thầy hãy để lúc khác, về

nhà hãy hay.

Vừa lúc ấy, trông ra vườn hoa cửa nhà thương, Liêm thấy mẹ chàng và bà phán Hòa tất tưởi đi vào. Vì lẽ sáng sớm, sương còn dầy, chỗ nào cũng như có một lượt màn trắng phủ xuống, nên hai người đi đến nơi rồi Liêm mới trông thấy. Mẹ chàng liền hỏi một cách tự do như ở nhà:

- Thế nào? Sống hay chết?

Cụ phán ông xua tay, khẽ đáp:

- Sẽ mồm chứ! May quá, nó sống lại rồi! Bà đừng làm ồn lên..

- Gớm, hỏi thăm mãi mới tìm được buồng! Nào, cho tôi vào xem.

Liêm theo ba người, cùng vào. Đến bên giường, cụ phán ông lại dặn: https://thuviensach.vn

- Ấy các bà se sẽ chứ, mà không được ai hỏi gì nó vội, vì các quan đã cấm.

Cụ phán bà gật gù cái đầu:

- À, chị ấy đương ngủ... Thôi, thế' là may! Rõ phúc đức!

Nhưng bà phán Hòa khóc nức nở ngay lên. Trước bà còn khóc nhỏ

nhưng càng cố nín thì sự nghẹn ngào lại càng phát to ra. Cụ phán ông vừa khuyên giải vừa mắng:

- Thôi, xin bà... ô hay! Sao bà dở hơi thế? Thì nó sống chứ nó có chết đâu mà bà khóc? Con dâu tôi, chúng tôi lại không biết thương hay sao!

Bà phán Hòa nói qua những hàng lệ:

- Nó bồ côi sớm, rồi mẹ nó lại đi lấy chồng, đến nay nó đi lấy chồng, tưởng là yên thân, chưa được một tuần lễ, ngờ đâu nó lại phải tự tử! Thật là người ta giết cháu tôi!

Mẹ Liêm phân bua ngay cũng như mọi người đáo để khác:

- Ấy đấy! Thế có rầy rà không! Nào ai biết cơm sống tại nồi hay cơm sống tại vung? Ấy là vợ chồng lấy nhau thì tôi cho đi ở

riêng ngay rồi đấy! Thế mà bây giờ lại đến nỗi tôi mang tiếng là hành hạ

nàng dâu rồi đấy!

Điên tiết lên, cụ phán ông cũng quát:

- Thôi, tôi xin cả hai bà! Các bà muốn gây sự với nhau thì đi về nhà!

Đây không phải chỗ! Thôi, đi về đi! Muốn ở lại đây, cấm nói!

Thế, hai bà mới chịu im. Nhưng bà phán Hòa, nước mắt lã chã... Liêm đã đứng ngây người ra, lo lắng, biết chừng rằng việc này rồi còn sinh nở ra https://thuviensach.vn

nhiều sự lôi thôi to. Chàng bắt đầu hối hận.

Đến lúc ấy, trên giường, Quỳnh mở mắt ra. Nàng khẽ cựa quậy, và rút một tay để lên trên cái chăn. Nàng ngơ ngác nhìn mọi người, hai con mắt dại như mắt trẻ mới đẻ... Rồi, hồi lâu, nàng thở dài. Giả dụ lúc ấy không có ai nữa, ắt hẳn Liêm chạy ngay đến, cầm lấy tay vợ mà tha thiết nói: "Anh đây, Quỳnh ơi, anh xin lỗi em!...".

Nhưng ở ngoài cửa buồng bỗng có tiếng giầy khua lên. Rồi một thầy cảnh binh đứng sừng sững nhìn vào hình như muốn hỏi một người nào trong bọn ấy. Liêm chạy ra:

- Thưa ông, ông hỏi gì?

Người cảnh binh hỏi một cách thản nhiên:

- Có giấy đây! Về người đàn bà tự tử ở Hồ Tây đêm qua. Ai là người chồng? Ai là người chồng thì ký vào giấy trát này, rồi đến sở cẩm để quan chánh xét hỏi.

Trừ cụ phán là bình tĩnh, hai bà kia những nghe thấy thế cũng đủ thất đảm, kinh hoàng, cả hai bà cũng nhảy bổ ra, tranh nhau hỏi người cảnh binh không có thắt lưng:

- Sao? Sao thế hở ông?!

Liêm đáp: .

- Đây là biên bản của Nhà nước thôi, chứ không có hề gì mà sợ.

Người cảnh binh cũng gật đầu:

- Phải, chính thế. Dẫu người tự tử mà chết cũng không việc gì, nữa lại còn sống!

https://thuviensach.vn

Liêm hỏi:

- Thưa ông, thế tôi phải đến ngay bây giờ?

- Ông nhìn trong giấy xem quan gọi mấy giờ.

- À, vâng, chốc nữa, rồi tôi xin đến đúng giờ gọi.

Nói xong, Liêm ký vào sổ; người cảnh binh đi ra. Tuy đã được người ta cắt nghĩa kỹ đến thế rồi, mẹ Liêm cũng vẫn cứ dặn chàng những điều vô ích và vô ý thức, khiến cho Liêm phải bực mình vì thấy mình bị coi là đồ

ngu. Chàng bèn lấy mũ ra đi ngay, tuy rằng chưa đến giờ.

Tại sở Cẩm, Liêm phải đợi rất lâu và được tiếp rất ngắn. Ông phó Cẩm, một người Tây đã cao tuổi, đầu bạc, râu bạc đã ồn tồn đọc lại cái biên bản về việc Quỳnh tự tử cho Liêm nghe. Rồi ông đưa trả lại cho Liêm, hai lá thư, thư của Quỳnh, một lá gửi cho bố mẹ chồng, một gửi cho chồng, mà Nhà nước đã bóc, đã xét, đã chép nhưng bây giờ, người tự tử may không chết, thì thư ấy không phải đưa ra Tòa án nữa, mà được quay về sự chủ.

Liêm phải ký nhận vào một quyển sổ, phải đáp vài ba câu hỏi gọn của nhà chuyên trách, rồi được lệnh cho lui. Lúc Liêm đứng lên đi ra, ông phó Cẩm lại bấm chuông gọi. Cho nên Liêm ra xong, có một người phu xe được viên tùy phái đưa vào. Viên tùy phái ấy bảo Liêm:

- Ấy kia, chính người đã vớt được vợ ông đấy.

- Dạ, thế ạ?

- Ông có muốn thưởng cho nó đồng nào thì nó đấy.

Tội nghiệp cho nó chầu chực ở đây từ đêm hôm qua, ở đây chạy sang nhà thương, lại từ nhà thương chạy về đồn, bỏ cả công việc làm ăn.

- Vâng, thế tôi xin đợi.

https://thuviensach.vn

Liêm phải đợi độ năm phút thì người phu xe cũng được ra với một thầy thông ngôn. Người này bảo người phu xe:

- Thôi, thế là xong hẳn. Anh cứ việc đánh xe ra đi mà làm ăn như

thường.

Viên tùy phái mách ngay người phu:

- Đấy, ông ấy chờ anh để thưởng cho anh đấy. Anh ấy là chồng người đàn bà trẫm mình.

Liêm cũng nói:

- Vâng, bác ra với tôi, tôi xin có thưởng. Nhân tiện bây giờ, bác kéo ngay tôi đến nhà thương thì càng hay.

Từ tòa Cảnh sát phố Hàng Trống cho đến nhà thương Phủ Doãn, người phu xe vừa kéo Liêm, vừa thở, vừa thuật chuyện một cách khó nhọc, nhát gừng:

- Thưa cậu... Con ghếch xe lên bờ cỏ, để ngủ vì hết cả khách, lúc ấy đã 3 giờ đêm, trên con đường Cổ Ngư... Con đã ngủ được một giấc... nhưng có lẽ Giời, Phật dun dủi chi đó, cho nên tình cờ con thức dậy... bẩm cậu, số mợ

ấy chưa chết... thật quả có Giời trong việc này... Rồi thì... con thấy xa xa...

cách xe của con độ năm mươi thước... rõ ràng có cái bóng ngồi ủ rũ... lại có tiếng khóc tỉ tê... sụt sịt nữa... Bắt đầu con hơi trợn, tóc gáy đứng dựng lên... tưởng chừng như yêu tinh, ma quỉ chi đó hiện lên trêu con... về sau...

con biết... quả đó là một người đàn bà... dám chắc sắp tự tử... Con đã toan chạy đến ngay... nhưng lại thôi... sợ lúc đêm khuya thanh vắng, mang tiếng hãm hiếp, bóc lột...

Liêm ngắt đoạn bằng một câu hỏi:

- Giá bác cứ chạy phăng ngay lại có phải hơn không!

https://thuviensach.vn

- Ấy con đã tính thế... Nhưng con lại nghĩ: ngộ không phải là người định tự tử thì e người ta mắng mình, sợ mình trái luật. Cho nên con đi lén lại dần dần... Rồi thấy mợ ấy đứng lên, con vội phải nấp sau một gốc cây.

Rồi quả nhiên mợ ấy nhảy xuống đánh ùm một cái thật! Con chạy vội đến, cởi áo cánh ra, trông chỗ tăm nước mà nhảy xuống theo... Con mò... con mò mất một lúc... mới nắm được tóc mợ ấy.

Đến lúc ôm được lên, mợ ấy đã uống được khối nước! Con vác lên vai, lẳng một vài vòng, nước ở miệng ứa ra vô khối. Nhưng con thấy mợ ấy không thở nữa! Sợ quá... con vội đặt lên xe, chạy về phố Hàng Trống! Giá con nhớ có bót Hàng Đậu thì con về bót Hàng Đậu, nhưng vì họa lai thần ám, quên ngay mất cái bót gần nhất! Về Hàng Trống các quan khám xét qua loa, lấy những đồ lặt vặt trong túi áo mợ ấy rồi cho một thầy đội cùng con kéo mợ ấy đến ngay nhà thương. Xong con lại phải về bót, đợi mãi cho đến bây giờ.

Vừa nói đến đấy cũng đã tạm là xong, chiếc xe đã đến cổng nhà thương. Người phu đỗ xuống, đứng thở. Cho rằng không cần phải hỏi kỹ

hơn, Liêm giở ví ra. Chàng soát lại, thấy chỉ còn được ba đồng. Chàng đưa cả cho người phu mà rằng:

- Đây tôi có tất cả thế này xin biếu bác cả, và cám ơn bác lắm.

Người phu cầm lấy, không biết nói một câu cám ơn, cũng không vòi vĩnh gì thêm. Liêm lấy làm lạ rằng người ấy không đòi hơn nữa, mà lại còn cầm ngay càng xe định đi thẳng. Nhưng chàng hiểu ngay: đối với dân nghèo, số tiền ấy là to lắm rồi! Chàng nghĩ thầm: "Dễ anh ta đứng nán lại, anh ta lại sợ mình tiếc của mà đòi lại chắc?".

Thấy chưa cần vào ngay, Liêm đứng lại ngoài cổng, vội lấy hai lá thư

ra xem. Lá nào cũng có phong bì đề tên và chỗ ở chu đáo lắm. Một lá như

thế này:

https://thuviensach.vn

Thưa thầy đẻ,

Con về làm dâu thầy đẻ mới được vài bữa nay mà thôi. Con phải chết vì con đau đớn lắm, con không thể sống được nữa. Nhưng không phải vì thầy đẻ mà con phải chết, mà trái lại, con biết rằng nếu con sống thì thầy đẻ

thương con mãi mãi. Vậy con có thơ này, trước là để tỏ với dư luận rằng con chết không phải vì bố chồng ác hay là vì mẹ chồng hành hạ nàng dâu, và sau là để con xin lỗi thầy đẻ.

Xin thầy đẻ rộng lòng tha thứ cho con,

QUỲNH

Còn đây, lá thư để lại cho Liêm:

Anh Liêm yêu quý của em,

Anh ơi, có lẽ em chỉ là một người bạc đức nên không được hưởng lòng chung thủy của anh. Đấy anh xem, ta yêu nhau như thế, đôi ta lấy nhau dễ dàng như thế. Vì tình mà kết bạn trăm năm với nhau, thì còn gì sung sướng hơn nữa? Than ôi, em có hiểu vì đâu mà anh khổ, và làm em đau khổ! Em không ngờ rằng chỉ vì em quá yêu anh, quá tin anh, mà em bị

anh khinh bỉ, nghi ngờ. Em dám chắc: trước mắt anh, em chỉ là con vợ hư

hỏng mà thôi. Anh nghi cho nên anh ghen, anh ghen cho nên anh hành hạ.

Em biết cãi thế nào? Khi anh đã nghi em, em biết nói thế nào nữa, nhất là khi anh đã có chứng cớ rằng em là có thể hư hỏng được, vì lẽ em đã quá tin anh? Vả em cũng đã cãi mãi rồi, nhưng anh nhất định không nghe ra, và càng cắt nghĩa thì càng cãi vã nhau, sỉ nhục nhau mà thôi. Em không oán giận gì anh, em chỉ cho em là xấu số, bạc phúc. Và muốn tỏ cho anh tấm lòng trinh bạch của em, sự trong sạch của em, em chỉ còn có một cách là chết đi, thì thôi. Em chết rồi thì anh sẽ tin rằng em là người đoan chính.

Thôi anh ở lại, rồi sẽ lấy một người vợ khác xứng đáng hơn em. Chẳng biết em có lỗi hay không, nhưng em cũng cứ xin lỗi anh, lần cuối cùng.

https://thuviensach.vn

Người vợ không xứng đáng của anh.

QUỲNH

Liêm vội vàng lấy khăn mùi soa ra lau, vì nước mắt chàng đã ứa ra lã chã, trước mặt một đám đông công chúng.

Liêm sắp hóa điên...

Quỳnh ở nhà thương về được đúng một ngày, đã có đến mấy chục người trong họ và bạn hữu đến hỏi thăm. Trong số ấy, người nào có ý thì chỉ hỏi thăm qua loa xem Quỳnh đã lành mạnh như cũ chưa, thế thôi; và họ

biết rằng đến là khổ tâm cho người chồng, mà không đến, thì không được.

Nhưng số ấy rất ít. Rất nhiều là số người đến vừa hỏi thăm lại vừa lục vấn rằng: thế thì, đến cái nông nỗi như thế, thì nguyên do đầu đuôi nó ra làm sao! Ấy là chưa kể rằng nhiều người đã cao tuổi thì không đến nhà riêng của Liêm, nhưng đến thẳng với cụ phán. Cho nên cứ thấy tiếng gõ cửa, Liêm lại giật nẩy mình. Tự cứu vớt bằng một triết lý cuối cùng, chàng đã thường phải bụng bảo dạ: "Ấy đó là cái hình phạt cho một thằng can tội mắng vợ". Nhưng nạn nọ chưa qua, tội kia đã đến. Hiện giờ, chàng đương khổ sở lắm, cáu tiết lắm, chỉ muốn giết chết ngay anh chàng phóng viên nào đã viết cái mẩu thời sự ấy trong tờ Nhật báo xuất bản buổi trưa hôm ấy.

Liêm lại đọc lại, lần thứ tư.

Phải chăng là một vụ bức tử?

Bà vợ ông Liêm đã đi nhảy xuống Hồ Tây

Hanoi - Đêm hôm kia, vào hồi 3, 4 giờ, vợ ông Liêm, giáo sư một trường tư thục lớn ở Hanoi, mới lấy nhau được độ một tuần lễ nay thôi, không hiểu vì bố mẹ chồng hành hạ, hay vì chồng bạc tình, mà giữa đêm hôm khuya khoắt, đã lên trẫm mình ở Hồ Tây. May sao lúc đó có một https://thuviensach.vn

người phu xe đêm đánh xe qua đường Cổ Ngư, đã nhảy xuống vớt được, và đem về nhà thương Phủ Doãn thì sáng hôm sau bà Liêm hồ tỉnh.

Bà Liêm, xưa kia ai cũng biết. Đó là cô Quỳnh, một thiếu nữ đã một thời nổi tiếng hoa khôi phố Hàng Gai. Cách đây bảy hôm. Cặp vợ chồng đã làm lễ cưới rất linh đình, trọng thể. Không hiểu vì đâu mà lứa đôi giai ngẫu chưa qua một tuần trăng mật mà đã đến nỗi người thiếu phụ phải đi trẫm mình ở Hồ Tây? Trong việc này có nhiều điều bí mật, nhiều cái ẩn tỉnh, người ngoài cuộc, khó lòng mà biết rõ được.

Song le, cứ như dư luận bàn tán, thì giáo sư Liêm vốn là người chơi bời, nay tiệm khiêu vũ, mai xóm cô đầu, cho nên không thiết đến gia đình cũng như làm cho vợ thường phải khổ sở. Thiên hạ đồn rằng, tuy mới lấy vợ, song giáo sư Liêm chẳng đêm nào mà lại không đi suốt đêm. Ngay cái đêm xảy ra tai biến trong nhà, ông Liêm cũng đi chơi cả đêm, đến nỗi người nhà bố mẹ đến tìm ông để báo tin vợ ông tự tử, lúc ấy ông cũng chưa về!

Bà Liêm, lúc tự tử, có để lại hai lá thư, một lá cho bố mẹ chồng, một lá cho chồng, để nói về nguyên do cái chết. Trong hai lá thư ấy có nói những gì? Bí mật, vì nhà chuyên trách, khi thấy cô Quỳnh sống lại, thì không thông tin cho báo giới nữa và đã trả lại sự chủ.

Việc này nêu lên ba câu hỏi: Hoặc đó là tấn kịch mẹ chồng nàng dâu; hoặc đó là vấn đề ghen tuông; hoặc đó là vấn đề ái tình nhảm nhí nó đã tiêm nhiễm trong óc một phái thiếu niên sống không lý tưởng vậy.

Thật vậy, với một cách thông tin hàm hồ và vô lương tâm như thế, tờ

báo chó chết ấy vừa làm cho Liêm bỗng dưng trở nên một kẻ cực kỳ đê tiện, và gây nhiều mối dư luận rất có hại cho chàng. Liêm bằng lòng thà rằng tờ báo ấy nói đúng sự thực, chàng sẽ can đảm nhận lỗi với thiên hạ, còn hơn là đặt những thứ ức thuyết ba phải như thế, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, đã lợi dụng một tấn bi kịch để nói xấu nhiều hơn là thông tin. Chàng biết https://thuviensach.vn

ngay rằng tất ai quen thuộc mình, ở xa, ở gần, là cũng phải mua số báo ấy, để bàn tán, và đó thật là một cách làm cho báo chạy một cách rất bất lương, khốn nạn vậy.

Thoạt đầu, lúc mới đọc tin, Liêm đã nghĩ ngay đến sự yêu cầu nhà báo cải chính, nhưng sau, thấy rằng muốn cải chính ắt phải cắt nghĩa rõ, lại chỉ

tổ vạch áo cho người xem lưng thôi, chứ cũng không ích gì... Chàng dặn mình rằng từ đây mà đi là phải đề phòng tin tức của các nhật báo, nhất là tờ

Lá Cải, dốt nhất Đông Pháp này, có những tin lấy hấp tấp, thêu dệt, không thể tin được, không bao giờ mà lại không có ít nhiều sai sự thực.

Liêm gập tờ báo lại, toan cất vào ngăn bàn, để giấu Quỳnh. Nhân được lúc không có khách, chàng đến ngồi bên giường vợ, cúi mặt xuống, vừa âu yếm, vừa hối hận. Chàng nhắc lại, không biết đã đến mấy chục lần:

- Quỳnh ơi, anh xin lỗi em, em tha lỗi cho anh.

Vợ chàng mở to cặp mắt, ngây thơ nhìn chồng để nở trên môi một nụ

cười tái nhợt, rồi để tay ra ngoài chăn cho chồng cầm lấy. Liêm cúi xuống, khẽ đặt vào tay vợ một cái hôn. Rồi chàng ngây người ra, băn khoăn, không biết có nên tìm cách cắt nghĩa những cử chỉ tàn nhẫn của mình bằng cách đưa cái thư của Quỳnh ra hỏi lúc ấy hay không. Lòng hối hận, sự sợ hãi, đã khiến chàng quên khuấy ngay rằng cái thư kia là một nguyên cớ rất chính đáng cho chàng phải ghen, mà tưởng chừng như Quỳnh đã có tội thư từ cho giai thật đi nữa, thì chàng cũng không dám đả động đến nữa! Mấy phút sau, chàng lại tìm thấy linh trí, cho nên chàng tự nhủ: "Phải, dẫu sao, ít ra ta cũng có quyền phân trần". Rồi chàng quả quyết lấy ở túi áo lá thư ra, thản nhiên giở trước mặt Quỳnh mà rằng:

- Đây này, không hiểu vì đâu lại có lá thư này, của chính tay em viết, mà lại do một người nào khác nhận được rồi đưa đến cho anh, cho nên anh mới ghen, anh mới khinh bỉ em, và trót sỉ nhục em. Không phải bỗng dưng mà lại tệ bạc với em như thế.

https://thuviensach.vn

Quỳnh cầm lấy cái thơ, ngơ ngác một phút, kêu lên:

- Chết thật! Thế này thì chết thật!

Lúc ấy, Liêm vẫn dò ý tứ vợ kỹ lắm. Chàng rất mừng thầm khi thấy vợ

có một thái độ sửng sốt không còn đáng nghi ngờ gì nữa. Nếu Quỳnh có một bộ mặt luống cuống, ắt hẳn chàng đau đớn vô cùng, bao nhiêu cái thương, cái hối về trước, ắt là chuyện để đổ đi mà thôi. Nhưng Quỳnh lại hỏi ngay tức khắc.

- Nhưng mà còn người nào gửi cái thư này lại cho anh? Đâu, thế có thơ không, anh cho em xem.

Liêm đưa nốt cái thơ kia ra. Vợ chàng đọc hai dòng đầu, đọc hai dòng cuối, rồi bỏ xuống, nói ngay:

- Cái thư này là em viết hộ người chị em bạn, trong một lúc đùa nghịch, thế thôi chứ có gì đâu! Sao mà nó lại lọt được đến tay người đàn ông nào như thế này được?

Liêm nghe thấy đúng lý lắm, không nghi vợ chút nào nữa. Chàng thở

thấy hình như dễ hơn trước; một sức nặng vô hình như đã thôi không còn đè ép trái tim chàng nữa. Chàng lại tự trách mình vô cùng, khi thấy rằng cái việc giản dị đến thế mà chàng không biết suy nghĩ, phán đoán cho ra. Lần ấy là lần đầu trong đời, Liêm nhận thầm trong lòng rằng chính mình là kẻ

ngu ngốc lắm.

Quỳnh lại hỏi:

- Hay là... Hay là người bạn gái ấy đã phản em?

Liêm cũng hỏi:

- Nhưng mà ai mới được chứ?

https://thuviensach.vn

- Chị Thanh đấy thôi, chứ còn ai nữa?

- Cái điều ấy cũng có thể được lắm.

Vừa lúc ấy lại có mấy tiếng gõ vào cửa. Liêm lại giật nảy mình. Chàng đứng lên, ra mở cửa một cách rất bực tức. Nhưng... đó là sự bất ngờ vô cùng, nó khiến Liêm phải nghĩ đến thần linh, vì người khách tình cờ lại chính là Thanh!

Cô này vừa vào vừa hấp tấp hỏi:

- Thế nào? Chị Quỳnh của em đã mạnh hẳn chưa?

Quỳnh mỉm cười, khẽ mời:

- Mời chị ngồi chơi đây. Rõ may quá, vợ chồng em đương cần gặp chị...

Thanh ngơ ngác nhìn bạn gái, rồi lại nhìn chồng bạn. Thì Quỳnh đưa ngay ra cái thơ mà bảo:

- Đây, chị cắt nghĩa cho nhà tôi hiểu cái thư này có phải do tôi viết hộ

chị từ dạo tôi chưa đi lấy chồng hay không?

Thanh trơ trẽn cầm mảnh giấy, nhìn qua rồi cúi mặt xuống, thẹn đỏ cả

mặt.

Quỳnh lại giục:

- Chị nhận ngay đi! Chính vì cái thơ... ác hại ấy mà tôi đến nỗi tự tử

đấy!

Thanh lại càng sợ hãi, đến mất cả xấu hổ. Rồi ấp úng hỏi:

- Sao lại đến nỗi thế được?

https://thuviensach.vn

Liêm cũng hỏi Thanh:

- Cái người đàn ông đáng nhận thư ấy có thể nào là người có tà tâm lợi dụng cái thơ để hòng chia rẽ vợ chồng người ta không?

Thanh cãi ngay:

- Nhưng mà... cái thư này... tuy là chị Quỳnh viết cho tôi, nhưng tôi trót đánh mất ngay, chứ nào có gửi cho nhà tôi đâu! Nếu gửi, tôi cũng phải chép lại, chứ đời nào lại để nguyên thế này mà gửi! Sao bác lại hỏi thế?

Liêm vồ lấy cái thơ ký tên vô danh đưa ngay ra:

- Thế chữ này là chữ ai, bác có nhận ra không?

Thanh cúi xem rất kỹ lưỡng đoạn ngửng lên lắc đầu:

- Thật quả tôi không biết ạ.

Liêm khoanh tay nhìn Thanh chòng chọc. Rồi chàng dõng dạc nói:

- Thật thế, bác ạ. Vợ chồng tôi suýt nữa chia lìa nhau, chính chỉ tại cái thơ ấy đấy! Tôi ghen và tôi có quyền ghen, rồi tôi mắng nó mất mấy câu thế là nó đi tự tử ngay tức khắc!

Đáng lẽ xin lỗi, Thanh chỉ nói:

- Ồ! Thế thì ra cái tờ nhật báo ấy đăng tin nhảm cả.

Hồi lâu mới lại nói chữa:

- Đến thế nữa thì thật rõ cái sảy nảy cái ung! Mà... rõ khổ! Cái thơ chị

ấy viết cho tôi thì tôi đánh mất ngay lập tức chứ nào tôi có kịp được dùng đến nó đâu, mà bảo hay là tôi còn đưa cho ai làm bậy nữa!

https://thuviensach.vn

Tuy đã biết chuyện mất thơ từ mấy hôm trước, Quỳnh cũng dại dột hỏi lại một cách, giá vào trường hợp khác, thì là gian dối đáng nghi, rất nguy hiểm:

- Thế ra lại đánh mất ngay!

Thanh không dám đáp thế nào cả. Sau cùng cô bạn gái vô tích sự thấy hổ thẹn, bèn bẽn lẽn đứng lên:

- Thôi, xin phép hai bác. Chị không việc gì thế là tôi mừng rồi. Thật tôi không ngờ vì vô ý mà lại hại đến hai bác như thế! Nếu mà bác chưa khám phá ra được thằng phải gió, cái thằng chết băm chết vằm này cho bác, thì thật chưa biết bao giờ tôi mới ăn ngon ngủ yên. Thôi chào hai bác.

Liêm không giữ khách; trong lòng cũng muốn tống khứ đi cho xong.

Chàng tiễn Thanh ra cửa bằng một nét mặt nghiêm nghị có ngụ ý khinh bỉ.

Đến lúc khép cửa quay vào, chàng mắng vợ:

- Ấy đấy! Rõ có phải nhàn cư vi bất thiện, mà lắm chị em bạn vào thời buổi này thì chỉ có hại mà thôi, hay không!

Quỳnh khẽ cãi:

- Nếu biết thế thì còn đâu có chuyện?

Vài phút sau, nàng lại trách:

- Còn anh nữa! Đã ghen sao không nói phăng ngay ra? Sao anh không lục tội ngay, để em được cãi có được không? Sao lại không nói ngay đến cái thư ấy?

Liêm đáp:

https://thuviensach.vn

- Nào ai biết đâu! Người ta yên trí có cả mười phần mười là hư hỏng, là có nhân tình rồi, nên người ta mới hành hạ chứ? Nếu nghĩ xa xôi, có đâu đến nỗi này! Đấy, thế là em đã hiểu: vì có lẽ gì, anh mới tệ với em như thế, chứ chẳng phải anh say mê người nào khác mà xử bạc với em.

- Nghĩ cho cùng, anh cũng có lỗi, mà em cũng có lỗi. Không cắt nghĩa ngay cho nhau nên mới hiểu lầm nhau... Thôi, chúng ta cũng phải tha thứ

lẫn cho nhau cả. Vả lại, sự cũng đã rồi... Thật là phiền cho thầy đẻ quá!

Liêm vội nói:

- Mà thật cũng là một bài học cho anh!

Đến đây, lại có tiếng gõ cửa! Liêm nhăn mặt đi ra. Nhưng may, đó không phải là khách, mà chỉ là người đưa thơ của nhà Bưu Điện. Cầm lá thư quay vào, chàng lầm bầm: "Hẳn lại thơ hỏi thăm của ai đây! Chóng thật!". Nhưng đó chẳng phải là thơ hỏi thăm. Nét mặt chàng luôn luôn thay đổi, vừa thích lại vừa giận...

Thưa ông,

Tôi là một thằng khốn nạn. Đáng lẽ chính tôi đến xin lỗi ông mới phải.

Nhưng tôi không dám, tôi sợ lắm. Thật thế, khi đã làm một việc như tôi làm rồi, thì người ta không nên vác mặt đến xin lỗi ai nữa, có phải thế không?

Tôi không hiểu việc vợ ông tự tử có dính dáng gì đến sự càn dỡ của tôi không, nhưng tôi cứ viết thư này để ông rõ, vì tôi thấy hình như chỉ vì một sự điên cuồng của tôi mà gia đình ông đã có tai biến... Được tin vợ ông thoát chết, tôi sung sướng vô cùng, thấy tội mình nhẹ đi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần được ông tha thứ, và xin ông rộng lòng tha thứ.

Tôi xin nói ngay: một lần tôi có gửi cho ông một lá thư ký tên Vô Danh, trong đó có kèm một lá thư của vợ ông mà tôi đã nhặt được ở cửa hiệu của cô Quỳnh khi cô ta chưa lấy ông. Tôi vốn là người rất say mê cô https://thuviensach.vn

Quỳnh, tuy vẫn bị cô ta cự tuyệt. Tôi vẫn là người biết mặt, biết tên ông, ghét ông, tuy ông không biết tôi là ai. Vì hay vào mua hàng, tôi nhận biết mặt chữ cô Quỳnh. Vì tình cờ nhặt được thư ấy (có lẽ để gửi cho ông) tôi bèn nghĩ ra cách ranh mãnh là gửi cho ông để ông ghen tuông, phân vân.

Trong một phút điên rồ, tôi tưởng đó là một sự bông đùa vô hại, vì chưng không bao giờ tôi dám có hy vọng lấy được cô Quỳnh. Tuy nhiên, thói đời là: không được ăn thì đạp đổ.

Sau khi bịa ra cái thơ mà gửi cho ông, tôi chỉ thích chí được có một hôm thôi. Về sau, tôi lo ngày lo đêm, sợ rằng hành vi đê mạt của tôi có thể

làm cho vợ chồng nhà ông bất hòa, mất hạnh phúc. Tôi đã toan gửi thư cải chính, vậy mà không hiểu sao, cứ trù trừ mãi... Đến khi biết vợ ông tự tử, tôi mới hối hận vô cùng, chắc rằng có một phần lỗi là ở tôi. Bây giờ, được tin vợ ông khỏi chết, tôi mới có can đảm viết thư này cắt nghĩa, và xin lỗi.

Thưa ông, tuy vậy tôi vẫn say mê cô Quỳnh nhưng cô ta là người đoan chính, tối rất kính phục. Tôi xin lấy danh dự mà cam đoan. Xin ông đừng ngờ vực vợ ông, nếu ông đã vì cái thơ khốn nạn của tôi mà ngờ vực. Tôi lại xin ông tha lỗi cho tôi, và lại cho phép tôi ký tên là: VÔ DANH

Đọc xong, Liêm đưa lá thư cho vợ, xo vai nói:

- Nó nghịch đến như thế này thì thật chó má vô cùng!

Chàng không biết rằng chàng rất sung sướng mà chửi kẻ vô danh như

thế.

https://thuviensach.vn

LẤY NHAU VÌ TÌNH

Vũ Trọng Phụng

www.dtv-ebook.com

- Đầu đuôi câu chuyện chỉ có thế mà thôi ư?

- Vâng, bẩm tất cả chỉ vì có thế.

- Anh không giấu tôi điều gì đấy chứ?

- Dạ! Không!

Ông phán Hòa lắc đầu, mỉm cười. Liêm ngơ ngác. Ông phán vẫn cứ

cười hoài nghi. Rồi ông trỏ tay lên tường mà rằng:

- Không phải chỉ có thế. Nhưng mà vì bốn chữ kia kìa!

Liêm vội quay lại sau lưng. Đó là bức câu đối trên vóc đỏ mà một người bạn đã mừng lúc chàng cưới vợ. Sao lại vì bốn chữ ấy? Lá thắm chỉ

hồng... Bốn chữ mà bạn chàng đã mừng chàng, khốn nạn nào nó có ngụ ý cái gì khác cái ý ngợi khen! Tuy nhiên, Liêm cũng còn cúi đầu ngẫm nghĩ

đã, chứ chưa hỏi lại ông cậu họ rất khó chịu ấy vội.

Trước mắt Liêm, xưa nay ông phán Hòa chỉ là một người rất tầm thường, một viên chức không có gì lỗi lạc, tính nết không có gì đáng ghét cũng như chẳng có quái gì đáng trọng, một người vô lợi và vô hại cho đời mà thôi. Nếu có lỗi lạc thì họa chăng là ở chỗ mỗi ngày bốn buổi xách ô đi, về rất đúng giờ, đem lương tháng về cho vợ rất đúng hẹn, buổi trưa nào cũng đọc một tờ báo tin vặt trước khi đi ngủ tạm 15 phút, tối thứ bảy nào cũng dắt con đi xem chiếu phim... Ông ít bạn, sống một cuộc đời lề lối, bó buộc mình bằng một thời biểu bất di dịch và vô vị, thỉnh thoảng mới đánh dăm ba hội tổ tôm, luôn luôn tính sổ và đặt hàng tạp hóa bên Tây hộ vợ và cháu vợ, không cãi nhau với ai bao giờ cả, cũng không giai gái, lãng mạn https://thuviensach.vn

một chút, dẫu là một chút thôi... bao giờ! Một người như thế gọi là đáng yêu đối với vợ con mà thôi, nhưng có thể gọi là đáng ghét, có khi đáng khinh nữa, trước mặt thiên hạ. Cho nên, tuy không dám nói ra miệng, xưa nay Liêm vẫn có bụng hơi hơi khinh bỉ ông phán Hòa. Nhất là khi nghe thấy ông đã nói một lần: "Cứ nuôi vợ nuôi con cho tử tế, thế cũng đủ là người có ích rồi!". Liêm lại càng cho ông là tầm thường, không có gì đáng đếm xỉa. Cũng như đa số thiếu niên khác, Liêm vốn cực đoan, cho rằng một người rất có thể có rất nhiều tật xấu, miễn sao đã có một tính nết gì phi thường, và do thế, đáng yêu. Đằng này... ông phán Hòa chỉ là kẻ vô vị.

Vốn vẫn khinh thường ông cậu như thế cho nên bây giờ bị ông cậu bất kỳ làm cho phải lúng túng, Liêm vừa kinh ngạc vừa bực mình. Nhưng chàng không dám lộ sự bực dọc, đành phải ngoan ngoãn hỏi:

- Cậu nói đến bốn chữ lá thắm chỉ hồng ấy à? Cháu xin chịu không hiểu cậu muốn nói gì cả đấy!

Ông phán Hòa vẫn ôn tồn:

- Nói ra chắc anh giận lắm, nhưng tôi cứ phải nói... Anh có biết bốn chữ ấy có một ý nghĩa xỏ xiên mát mẻ rất kín đáo hay không? Ngay hôm đầu, trông thấy bức câu đối tôi đã đoán ra ngay, và cũng chắc rằng anh chỉ

có Tây học thôi thì không hiểu được.

Dù khi lá thắm chỉ hồng

Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha

Ông phán Hòa vừa ngâm hai câu ấy một cách tinh quái xong thì Liêm nói ngay:

- Cháu không hiểu vì lẽ gì bốn chữ trong hai câu Kiều ấy mà lại dính dáng đến... sự phẫn uất của vợ cháu, nhất là trong việc, cháu đã nhận lỗi cháu quá ghen...

https://thuviensach.vn

Ông phán Hòa giơ tay ngăn:

- Ấy anh hãy khoan đã!

Sốt ruột, Liêm nói bằng giọng hỏi vô lễ:

- Gớm, cậu cũng bí mật lắm! Thì cậu cứ nói phăng ngay ra có hơn không!

Nhưng ông phán Hòa vẫn khẽ nói rất ôn tồn:

- Phiền anh hãy ra đẩy cái cửa buồng lại đã. Tôi rất không muốn để chị

ấy nghe lỏm được câu chuyện này.

Liêm ra đẩy cửa. Lúc ấy 8 giờ tối, vào ngày thứ ba sau hôm Quỳnh chết hụt, cho nên Quỳnh vẫn nằm trên giường ở buồng bên cạnh để dưỡng sức... Liêm lại quay vào, nói:

- Vợ cháu không nghe thấy gì đâu, cậu cắt nghĩa đi.

- Dù khi lá thắm chỉ hồng nên chăng... Ấy đó, lá thắm chỉ hồng có ngụ

cái ý chế diễu rằng hai anh chị đã bờm xơm nhau từ trước khi có lời ưng thuận của hai bên cha mẹ. Trước mắt người cổ, lấy nhau vì phải lòng, vì có tình ý với nhau, thế là rất có hại cho người con gái, hẳn anh ta đã biết thế.

Nói rộng ra, bốn chữ ấy lại còn ám chỉ hai người đã tiền dâm hậu thú nữa.

Nói thế, anh đủ hiểu rồi.

Liêm cúi đầu, và đó là một cách thú tội với ông cậu.

- Anh cứ tưởng rằng cái việc hai anh chị thường lẻn nhà đi chơi với nhau là không ai biết đâu nhỉ?

Vẫn cứ cúi đầu, Liêm không biết rằng thế là lại thú nhận thêm một lần nữa, và có muốn chối cãi thì thôi không kịp nữa rồi. Chàng bắt đầu đâm sợ

https://thuviensach.vn

ông cậu, nhất là khi chàng vẫn khinh thường ông ấy xưa nay. Và cái ông bất kỳ đáo để ấy lại tiếp:

- Thật thế, đi chơi với nhau thế nào mà đến nỗi để cho học trò nó bắt gặp, rồi nó lại đi nói với em Phúc nó, rồi em Phúc nó lại mách tôi!

- Thưa cậu, điều ấy cháu không dám chối cãi, song đó kể cũng chẳng can hệ gì...

- Ấy chết! Cái đó can hệ lắm chớ!

Liêm lắc đầu:

- Cháu vẫn không hiểu! Thế thì vợ cháu tự tử là vì bốn chữ mừng xỏ

kia hay là vì cái việc ngụ trong bốn chữ ấy?

Ông phán Hòa ngồi ngay ngắn lên, sửa soạn một cuộc nói dài dòng:

- Vì việc chứ không phải vì chữ. Tại sao anh ghen? Tại Quỳnh đã đi chơi với anh, đã thơ từ cho anh. Cho nên anh thường tự nhủ: "Mình mà chim được nó thì hẳn cũng có thằng khác chim được nó". Nếu thí dụ hai người đã trót... bậy bạ với nhau, thì anh lại càng ghen lắm nữa, vì anh lại sẽ

thường tự nghĩ: "Nó đã cho mình ngủ với nó, thì biết đâu nó lại không có thể cho thằng khác ngủ với nó được?", có phải thế không? Ấy can hệ là như

thế!

Nghĩ ngợi hồi lâu, Liêm đành gật đầu:

- Vâng, sự ấy kể ra cũng có thế thật.

- Còn... nếu hai anh chị lấy nhau là chỉ bởi theo lệnh bố mẹ mà thôi, trước khi dạm hỏi tuyệt không có tình ý gì với nhau, thì khi lấy vợ rồi, anh bị bó buộc phải kính trọng người vợ, vì không kính trọng người ta không được, vì người ta không làm gì cho anh có cớ mà khinh, mà ghen... Trong https://thuviensach.vn

việc này, nếu anh đã ghen, đã giận, đến bậc nói những lời càn dỡ, ấy chỉ là vợ anh đã yêu anh trước khi đáng được phép yêu, ấy chỉ bởi hai anh chị đã lấy nhau vì tình, thế thôi. Yêu tinh thần rồi lấy nhau, thì còn ghen ít. Nếu yêu... vật chất rồi mới lấy nhau, sự ghen tuông sẽ đẻ ra những cử chỉ bỉ ổi đáng xấu hổ lạ thường. Bậy nhất là cái việc tiền dâm hậu thú. Đấy, anh thử

nghĩ mà xem: chim chuột mà lấy nhau thì có được mấy cặp vợ chồng là bền chặt đâu! Mà trong đời, những thằng đàn ông bạc tình theo cái nghĩa câu nói nôm na "Chơi no lại bỏ giở". Sở dĩ mà có nhiều, ấy chính là vì bọn ấy nó ghen thì nhiều, chứ nó bạc thì ít. Còn nếu khi người đàn ông, sau khi chiếm đoạt thân thể người đàn bà, dẫu ghen lắm, nghi lắm, nhưng không nỡ

bỏ, sợ lương tâm cắn rứt đã làm hại cả đời một người thì không bỏ nhau là vì thương hại, mà đã thương hại nghĩa là đã khinh... Nghĩa là đã tiền dâm hậu thú thì vợ chồng sẽ ăn ở với nhau chẳng ra cái quái gì cả.

Liêm giật mình: những sự rồi thông thường, rất dễ hiểu như thế, mà đến bây giờ chàng mới biết! Thì ra lúc yêu là mù lòa thật. Chàng bỗng trở

lại chịu phục cái ông cậu mà chàng vẫn khinh thường bấy nay. Rồi chàng nói:

- Cậu dạy rất đúng. Mà như ý cậu, có lẽ cứ cha mẹ hỏi cho mà lại hơn cả!

Ông phán Hòa đáp:

- Không, ý tôi không phải như thế. Nghĩa là nhân tiện thì tôi nói cái nguy hiểm của sự lấy nhau vì tình mà anh vừa trải, mà anh đến bây giờ mới giác ngộ, đó thôi. Lấy nhau vì cha mẹ hỏi cho cũng có thể có hạnh phúc được lắm, vì ái tình sẽ đến sau những hôn lễ. Nếu bảo lấy nhau không vì yêu thì không sung sướng được, thế thì các cụ nhà mình có chim chuột nhau rồi mới lấy nhau đâu! Ai dám bảo các cụ khổ cả? Ai dám bảo các cụ

không yêu quý nhau hơn cả các bạn trẻ lấy nhau vì tình đời bây giờ? Các cụ

thì giữ được gia đình êm ấm, mà các bạn nam nữ bây giờ thì chỉ thấy bỏ

nhau choành choạch, tự tử bừa bãi mà thôi!

https://thuviensach.vn

Liêm vui cười mà rằng:

- Mới nghe cậu nói thì thấy hình như cổ lỗ, hủ bại, nhưng chính đó mới là chân lý.

- Tôi không cấm ai yêu... Nhưng tôi xin ai cũng nhớ cái mục đích của ái tình nghĩa là hạnh phúc. Yêu để mà khổ thì đừng yêu nữa có hơn không.

Đáng lẽ phải dùng ái tình làm khí giới mưu cầu hạnh phúc thì sao người đời lại cứ đem hạnh phúc nô lệ ái tình thế' nhỉ? Lấy nhau vì tình, được lắm.

Nhưng người đàn ông phải đứng đắn, phải kiềm chế cái lòng dục của mình lại, đừng có lợi dụng. Mà đàn bà thì phải khôn ngoan, đừng có cả nể, đừng có quá tin... Khi mà đã để cho xác thịt thỏa mãn rồi thì thôi, cái sự thủy chung với nhau sẽ là điều nói hão! Đấy, anh cứ ngẫm xem nguyên nhân sự

tai họa của anh có phải thế không? Anh muốn ngắt cái hoa hồng. Vì vô ý, gai nhọn đâm vào tay anh ngay... Người này thế, người khác cũng lại thế

nốt, chẳng sự gì làm gương được cho ai cả, vì người đời, hết lớp này đến lớp khác chung quy ai cũng dại dột như nhau cả... Ấy thế mới đáng chán đời!

Ông phán Hòa đứng lên, trong khi Liêm còn mải nghĩ ngợi. Ông cậu bảo:

- Thế nào? Bà nhạc anh hoảng hốt từ Nam đã lên đấy. Anh không lại chơi mà xin lỗi, hay là phân trần?

Liêm hốt hoảng đáp:

- Vâng, lạy cậu, cậu về trước, lát sau cháu xin đến.

Ông cậu đi rồi, ông cháu vẫn cứ ngồi cúi đầu như trước, Liêm nhẩm lại cuộc tình duyên... Thì ra... trăm điều ngang ngửa chẳng ra gì, chẳng qua chỉ tại vấn đề xác thịt. Không, Quỳnh không có một tý lỗi nào cả, bị kết án nghiệt lắm, nàng cũng chỉ là tòng phạm, vì kẻ thủ phạm chính là Liêm. Là một đôi cháu cô cháu cậu, lại biết rõ Liêm từ mấy chục năm giời, nếu nàng https://thuviensach.vn

để ý đến yêu vụng giấu thầm Liêm, đó có thể là sự rất dĩ nhiên, và nếu nàng có quá tin chàng mà thơ từ hoặc lẻn nhà đi chơi, đó chưa đủ là chứng cớ hư

hỏng. Còn đến cái việc đáng chê trách ở một thiếu nữ, là cái việc nhẹ dạ, chẳng biết giữ ngọc gìn vàng, thì Liêm lại càng không có cớ nào chính đáng để ghen tuông gì cả, vì cái chỗ xảy ra việc lại là một tòa nhà tử tế, nhà của một người bạn, và đó là chàng lập tâm chiếm đoạt chứ chẳng phải Quỳnh sốt sắng hiến thân. Thí dụ bảo Quỳnh đã nghe Liêm bước vào một nơi ô uế, đại khái một nơi có phòng cho thuê, thì trách mắng hay ghen tuông nàng cũng còn có lý... Còn việc vui vẻ tươi cười với những người đàn ông khác thì đó cũng chưa phải là một tang chứng lẳng lơ hay hư hỏng gì cả, bởi lẽ xưa nay, những thiếu nữ có hàng nghìn người muốn chim bằng cách trêu ghẹo hay bông đùa thường thường lại chỉ quên đi, chỉ trơ ra mà thôi: còn để hư hỏng, dễ sa ngã, dễ chuyển tinh thần, lại phần nhiều là ở

những đàn bà không được tiếp xúc nhiều với đàn ông một cách đầy đủ, và gặp một câu đường mật là tức khắc cảm ngay, mê ngay.

Cái lá thư kia, nếu Liêm có trí sáng suốt hơn nữa, chàng đã phải hỏi ngay, đã tránh khỏi một sự hiểu lầm trong bấy nhiêu lâu, vì được dịp cắt nghĩa, Quỳnh không còn cái vẻ đáng ngờ, cũng như Liêm chẳng còn cớ gì ăn nói phàm phũ... Nhưng Liêm đã mù vì quá ghen. Chàng đã ghen vì đã được cư xử quá suồng sã. Chàng đã suồng sã bởi lẽ Quỳnh cũng đã quá tin chàng!

Than ôi! Cái việc trẻ con, dễ hiểu như hai với hai là bốn ấy mà phải đến sau khi vợ tự tử, ông cậu diễn thuyết một bài, mà Liêm mới biết!

Chàng tự thấy đáng sỉ nhục vô cùng. Một đứa trẻ con, một kẻ vô học, cũng chưa mấy khi đã xuẩn động như thế, vậy mà Liêm đã thế.

Liêm đứng lên, ra để săn sóc vợ, lúc ấy Quỳnh đương ngồi thừ giữa giường. Nét mặt nàng buồn bã, tầm mắt nàng đặt vào cái bình hoa trên bàn giấy. Trông thấy vợ âu sầu, Liêm cũng băn khoăn, khổ tâm. Chàng sợ hãi khẽ hỏi trong khi ngồi xuống cạnh vợ:

https://thuviensach.vn

- Quỳnh ơi, em vẫn cứ buồn rầu đấy? Thế ra em không tha thứ cho anh? Nên quên đi, anh van Quỳnh, và vui vẻ lên một chút cho anh đỡ khổ.

Quỳnh thành thực đáp:

- Vâng, em vẫn buồn, cái đó quả có thế thật, anh ạ. Em muốn quên đi lắm đấy chứ, nhưng mà... nó thế nào ấy, thật quả là khó quên lắm, khó khuây khỏa lắm... Nếu mà...

Đến đây, hai giọt lê lại long lanh chảy ra gò má làm cho Quỳnh nghẹn ngào, im bặt, Liêm cầm tay vợ, cúi xuống hôn âu yếm vào mấy đầu ngón tay. Chàng ấp úng:

- Tuy nhiên cái vết đau thương chung của chúng ta chẳng phải là hết cơ cứu chữa. Rồi ít lâu, em cũng sẽ quên đi. Còn anh, anh xin cố ăn ở thế

nào để chuộc lại lỗi xưa, để lại tìm thấy lòng yêu của em, nếu em không yêu anh nữa.

Không đáp lời, Quỳnh hất hàm phía trước mặt, mà rằng:

- Anh nhìn cái bình hoa kia mà xem... Chính đó là đồ cổ, quý giá lắm, tiếc rằng nó đã vỡ, người ta đã hàn nó lại, anh cũng như người đã đánh vỡ

bình, tuy rằng anh đã biết hàn lại, bình vẫn đắc dụng. Nhưng giá anh thận trọng một chút, đừng trót tay đánh vỡ, thì có phải quý hóa biết bao nhiêu không!

- Anh xin lỗi em... Một lần nữa, anh lại xin lỗi em. Thôi, quên đi cho anh đỡ khổ. Và anh yêu cầu em thế này: là đừng bao giờ nói cho me biết cái sự anh đã xúc phạm tới me, bao nhiêu tội, để anh nhận cả, me muốn hỏi gì, để anh xin đáp.

Nhưng Quỳnh lại nói:

https://thuviensach.vn

- Không, để em nhận lỗi hộ anh. Nếu me em chốc nữa lại, em sẽ thú thật là chính tại em quá nóng, quá giận. Chứ biết cắt nghĩa thế nào nữa!

Bây giờ anh có đến Hàng Gai thì cứ đến, nhưng anh rất có thể đổ tội cho em một chút được lắm.

Liêm thở dài, vì cảm động. Chàng lại nhớ đến lời lẽ cái thơ, lúc người yêu đi tự tử mà bỏ trong túi áo cho chàng. Liêm thấy hổ thẹn chung cho cả

cái giống đàn ông. Quỳnh đến lúc muốn chết cũng không oán giận, sau khi thoát chết, cũng vẫn sẵn lòng tha thứ. Thật chẳng mong được ở người đàn ông những đức tính ấy bao giờ! Ở người đàn ông chỉ có óc chuyên chế, lòng ích kỷ, cái bản lĩnh dã man...

- Không, tuy không dám nói thật, nhưng nếu cần, anh sẽ bịa đặt ra để

nhận lỗi. Anh đời nào lại hèn đến nỗi để me băn khoăn về em, cô con gái, trong sự ăn ở với nhà chồng. Anh ngồi với em lát nữa rồi anh đi...

Rồi Liêm lại cầm hai tay vợ lên mà âu yếm hôn. Chàng lại thấy những tình cảm nồng nàn như vào lúc mới bắt đầu yêu... Chàng thấy lòng chàng đượm một thứ lửa mới, ngọn lửa của sự hối hận nó vừa hun đúc, nó lại vừa thiêu hủy những thương tích cũ. Mãi đến lúc ấy, Liêm mới rõ cái chân giá trị của ái tình, bởi lẽ ai cũng đã phải đau khổ mới biết thấm thía cái nghĩa của ái tình.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc Vợ Chồng

1. Lấy Nhau Vì Tình Mà Phải Tự Tử

2. Từ "Tây Sương Ký" Đến "Jennie Gerhardt"

3. Othello, Lấy Nhau Vì Tình, "Mỗi Người Một Vẻ..."

4. Tai Họa Của "Cái Ghen Đàn Ông", Từ Liệt Nữ Nam Xương Đến Cô

Ngọc, Cô Quỳnh

Phần Thứ Nhất - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Hai - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Ba - I

II

III

IV

V

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc Vợ Chồng

- 1. Lấy Nhau Vì Tình Mà Phải Tự Tử

- 2. Từ "Tây Sương Ký" Đến "Jennie Gerhardt"

- 3. Othello, Lấy Nhau Vì Tình, "Mỗi Người Một Vẻ..."

- 4. Tai Họa Của "Cái Ghen Đàn Ông", Từ Liệt Nữ Nam Xương Đến Cô Ngọc, Cô Quỳnh

- Phần Thứ Nhất - I

- II

- III

- IV

- V

- Phần Thứ Hai - I

- II

- III

- IV

- V

- Phần Thứ Ba - I

- II

- III

- IV

- V

Table of Contents

Mục lục

Từ Tình Yêu Đến Hạnh Phúc Vợ Chồng

1. Lấy Nhau Vì Tình Mà Phải Tự Tử

2. Từ "Tây Sương Ký" Đến "Jennie Gerhardt"

3. Othello, Lấy Nhau Vì Tình, "Mỗi Người Một Vẻ..."

4. Tai Họa Của "Cái Ghen Đàn Ông", Từ Liệt Nữ Nam Xương Đến Cô Ngọc, Cô Quỳnh

Phần Thứ Nhất - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Hai - I

II

III

IV

V

Phần Thứ Ba - I

II

III

IV

V